
พ.ค.เลือกตั้งผูวาฯกทม.
จอเคาะมาตรการพลังงาน

ลดคานํ้า-ไฟชวยคนจน

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม 

จัดงานเลี้ยง

หัวหนาพรรคและ

เลขาธิการพรรค 

รวมรัฐบาล ที่

อยูในคณะรัฐมน 

ตรี ในชวงเย็น

วันอังคารที่ 8 

มี.ค. ที่สโมสร

ราชพฤกษ  

ถนนวิภาวดีรังสิต 

หนา...3หนา...3
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รธน.ชัด หารปารตี้ลิสตรอยคน
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เคียฟ/มอสโก • ยูเอ็นเผยจํานวนผู

ลี้ภัยออกจากยูเครนทะลุ 2 ลานคน                                    

แลวเม� อวันอังคาร “เซเลนสกี” โวย

โลกตะวันตกไมรักษาสัญญาปกปอง

ยูเครน เพนตากอนเผยรัสเซียระดม                                

นักรบจากซีเรียมาชวย  หวั่นสหรัฐกด                                                  

ดันนานาชาติหามนําเขาน้ํามันรัสเซีย

บานปลายเปนสงครามพลังงาน  รอง

นายกฯ รัสเซียขูตัดแกสยุโรป เตือน

น้ํามันโลกอาจพุงถึง 300 ดอลลาร/

บารเรล “ดอน” แจง “บิ๊กตู” บิน

วอชิงตันประชุมรวมผูนําสหรัฐ-อาเซียน 

ปลาย มี.ค. ไมกระทบสัมพันธหมีขาว 

เรงหาทางชวยคนสองชาติในไทย 

สํานักขาวเอเอฟพีและรอย

เตอรรายงานเม� อวันอังคารที่ 8 มีนา 

คม 2565 วาสงครามในยูเครนที่กอ

วิกฤตผูลี้ภัยครั้งเลวรายที่สุดในยุโรป

นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 สงผล                                      

ใหมีผูอพยพลี้ภัยออกจากยูเครน

ยูเซปพลัสเริ่มใช16มี.ค.

ชี้สัญญาณดีโควิดขาลง
ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อเพิ่ม 18,943 ราย 

เสียชีวิต 69 ราย “อนุทิน” ชี้สถานการณ

โควิดอยูในชวงขาลง แนะดูตัวเลขคนหาย

มากกวาปวยใหม “ครม.” ไฟเขียวปรับเกณฑ 

UCEP Plus ผูปวยสีเหลือง-แดง รักษาฟรี

ใน รพ. เริ่ม 16 มี.ค. รอลุน “บิ๊กตู” ถก 

ศบค.ชุดใหญ 18 มี.ค. เคาะมาตรการจัด

กิจกรรมสงกรานต “ภูเก็ต” รับนักทองเที่ยว

แบบ Test & Go ทางน้ํากลุมแรก

เม� อวันที่ 8 มี.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 18,943 ราย ในประเทศ 18,843 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

18,807 ราย คนหาเชิงรุก 36 ราย เรือน

จํา 34 ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 66 

ราย หายปวยเพิ่ม 25,005 ราย อยูระหวาง

รักษา 224,328 ราย 

กรุงเทพฯ • ครม.เคาะเลือกผูวาฯ กทม.-

ส.ก.-เมืองพัทยา “วิษณุ” ระบุเปนหนาที่ 

กกต.กําหนดวันหยอนบัตรไมเกิน 60 วัน 

ชี้ผูวาฯ กทม.ตองลาออกภายใน 3 วันหลัง 

กกต.กําหนดวันเลือกตั้ง โฆษกรัฐบาลคาด

เลือกตั้ง พ.ค.65 นี้ “อัศวิน” ชั่งใจลงรักษา

เกาอี้หรือไม รอประกาศวันเลือกตั้งกอน 

“ปชป.” โวย กกต.ยังไมรับรอง ส.ส.ชุมพร 

ปูดมีธงจากผูมีอํานาจใหใบเหลือง ขณะที่ 

กกต.จอรับรอง “อิสรพงษ” ไปกอนคอยสอย

ที่หลังหากพบหลักฐานทําผิด กม.

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 8 มีนาคม  

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ให                                                  

สัมภาษณภายหลังการประชุมคณะรัฐมน 

ตรี (ครม.) ถึงกรณี ครม.มีมติเห็นชอบตาม

ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอใหจัดการ

พิจารณากําหนดวันเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) และสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) วา ครม.เห็น

ชอบตามที่ มท.เสนอ จากนี้จะแจงไปยัง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ� อให 

กกต.กําหนดวันเลือกตั้ง แลวแจงกลับมาที่                                                           

ครม.อีกครั้ง เม� อกําหนดวันเลือกตั้งแลว ผู

วาฯ กทม. ตองลาออกภายใน 3 วัน ณ 

เวลานี้เปนเร� องของ กกต. ที่ใครจะไปออฟ

ไซดไมได ซึ่ง กกต.จะแจงกลับมาที่ ครม.

เม� อไหรก็ไดภายใน 60 วันนับจากวันที่ 8 

มีนาคม ซ่ึงเช� อวาจะตอบกลับมาโดยใชเวลา

ไมนาน อาจจะ 1-2 สัปดาหนี้ 

ทําเนียบฯ • นายกฯ นั่งหัวโตะถกนอก

รอบรับมือวิกฤตพลังงาน เตรียมมาตรการ

ไวแลว วอนประชาชนรวมมือประหยัดพลัง 

งาน สั่งดูแลคาครองชีพผูมีรายไดนอย “สุ

พัฒนพงษ” จอแถลงพุธนี้ ครม.ลดภาษี

สรรพสามิตน้ํามันที่ใชผลิตไฟฟาเหลือศูนย 

บรรเทาภาระคาไฟ 6  เดือน 

ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เม� อ

วันที่ 8 มีนาคม เวลา 13.45 น. ภายหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็มคณะ                                                       

เสร็จสิ้น พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดเรียกประชุม 

ครม.นอกรอบ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐ 

มนตรี หัวหนาสวนราชการ และเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ   เขารวมประชุม                                                              

เพ� อติดตามและเตรียมการรับมือสถานการณ

การยูเครน-รัสเซีย พรอมหามาตรการลดผล 

กระทบตอประชาชน โดยเฉพาะปญหาดาน

พลังงานที่ขณะนี้ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น

อยางตอเน� อง  

ตอมาเวลา 14.45 น. 

คิวอุนชางศึกชุดใหญลงตัว

มีนาคม 2 นัด

‘คลัง’ ลุยหั่น

คารักษาโควิด-19

นํ้ามันไทยแพงท่ีสุดจริงหรือ?

ไทยโพสต • “บิ๊กปด” เรียกชุดคลี่คลาย

คดี “แตงโม” ประชุมดวน สั่งจําลองเหตุ 

การณด� มแอลกอฮอล-การทําลายหลักฐาน 

เผยสอบปากคําพยานแลว 77 ปาก เช็ก

วงจรปด 60 ตัว ตรวจ 20 คลิป “โฆษก 

ตร.” ช้ีแนวโนมเปนคดีประมาททําใหมีความ

ตาย ยังไมบงชี้ฆาตกรรม แถมไมพบสาร

เสพติด “ชาดา” ยันไมใชนักการเมืองอักษร

ยอ ช. “ไผ ลิกค” รับโทร.คุย “ปอ” ปดชวย

เหลือ “ทนายแมแตงโม” รอง “กมธ.สิทธิฯ” 

ขอความเปนธรรม

ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ วันที่ 8 

มี.ค. เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน แจง

ยอดสุข ผบ.ตร. เรียกประชุมเจาหนาที่ชุด

คลี่คลายการเสียชีวิตดาราสาว แตงโม-นิดา 

พัชรวีระพงษ ที่พลัดตกเรือเสียชีวิต โดยมี

ชุดสืบสวนสอบสวนทั้งของ บช.ภ.1 และ 

บช.น.1 พรอมแพทยนิติเวช รพ.ตํารวจ และ

เจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐาน พล.ต.ต.อุดร 

ยอมเจริญ รอง ผบช.ภ.1 ในฐานะโฆษกคดี                             

การเสียชีวิตของแตงโม แถลงผลการประ                                        

ชุมวา ขณะนี้ ไดสอบปากคําพยานไปแลว                                             

77 ปาก พรอมทบทวนหลักฐานทางอิเล็ก 

ทรอนิกส กลองวงจรปด 60 ตัว และคลิป

วิดีโอประมาณ 20 คลิป ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนประ 

โยชนและไมเปนประโยชน โดยภาพรวมผล                                          

เปนที่น�าพอใจ แตจากคําใหการของบุคคล 

ที่อยูในเรือหลายครั้ง

วิภาวดีรังสิต • บิ๊กตูนัดรัฐมนตรีพรรครวม

ทานอาหารค่ํากระชับสัมพันธที่ราชพฤกษ 

“เสี่ยหนู-ลูกท็อป” เชียรเปนเร� องที่ดี เล็งชง

สลับหมุนเวียนเปนเจาภาพ  ชี้เปนแคเร� อง

กระชับมิตร ไมเก่ียวกระแสยุบสภาหรือลอย 

แพพลังประชารัฐ  “นายกฯ” หงุดหงิดส� อ

จองถามแตเร� องความขัดแยง ยุบ-ไมยุบ 

“เพ� อไทย” ตีปบอภิปรายพุงเปาเร� องทุจริต

เอื้อประโยชนมากกวาการบริหาร เลือกตี

รายบุคคล เนน “นายกฯ” เปนเปาหลัก

เม� อวันอังคารที่ 8 มีนาคม มีความ

เคล� อนไหวทางการเมืองท่ีน�าสนใจ เม� อ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดจัดงาน

เลี้ยงหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรคที่                                                           

รวมรัฐบาล โดยเฉพาะที่อยูในคณะรัฐมน 

ตรี (ครม.) เทานั้น ในเวลา 18.00 น. ที่

สโมสรราชพฤกษ ถนนวิภาวดีรังสิต ทําให

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหนาพรรคชาติ

พัฒนา (ชพน.) ระบุวาไมทราบเร� อง และ

ไมไดรับการประสานมา  เชนเดียวกับนาย

ชัชวาลล คงอุดม หัวหนาพรรคพลังทอง

ถิ่นไท ที่บอกเชนกันวาไมไดรับการติดตอมา

เชนกัน

ในขณะที่ พล.อ.ประยุทธกลาวสั้นๆ 

วา ก็กินขาวเฉยๆ จะไปเลี้ยงใครเลา ทั้งนี้ 

พล.อ.ประยุทธยังไมตอบคําถามถึงการไม

ไดเชิญนายเทวัญและนายชัชวาลลซึ่งเปน

พรรครวมรัฐบาลดวย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จําสํานักนายกฯ ตอบคําถามส� อมวลชนตาม

ที่ พล.อ.ประยุทธมอบหมาย ถึงการจัดเลี้ยง

มาจากกระแสขาวพรรครวมรัฐบาลลอยแพ

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) วา ไมใช ไมมี 

เปนการปรึกษางานตามปกติ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  7  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9247

อิสรภาพแหงความคิด

ยูเครนหนีตาย

ล้ีภัยทะลุ2ลาน

รัสเซียขูตัดแกส

คดีแตงโมใกลจบ

แยมสอประมาท

รอผลนิติวิทยยัน
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หนา...
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‘บ๊ิกตู’เจาภาพพรรครวม

พท.ตีปบซักฟอกนายกฯ

กินเล้ียงสยบยุบสภา
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

รัฐบาลหนุน “สตรี” เท่าเทียมทุกมิติ

กรุงเทพฯ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว

ระหว่างเป็นประธานในงานวันสตรีสากลว่า ประเทศไทยให้

ความสำาคัญกับผู้หญิงและสตรี โดยสร้างความเสมอภาคในทุก

มิติ รัฐบาลพยายามผลักดันความเท่าเทียมของสตรีในทุกมิติ 

เพื่อให้ได้เข้าร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ให้ผู้หญิงทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทางเศรษฐกิจ มี

พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างความ

เข้มแข็งและพลังสตรี และยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี

อย่างยั่งยืน ปัจจุบันสตรีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในเวทีโลก จะ

เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทมากมายทั้งการเป็นเจ้าของธุรกิจและ

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และไทยถือเป็นประเทศ

ลำาดับต้นๆ ที่มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิสตรี เสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับสตรี ผู้ชายเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้า ผู้

หญิงเปรียบเสมือนช้างเท้าหลัง แต่เมื่อมีอุปสรรคช้างต้องถอย

หลัง ต้องใช้เท้าหลังทั้งสิ้น ผู้หญิงถือเป็นผู้ที่มีสติรอบคอบ ดึงกัน

ไปมาช้างก็จะไม่หกล้ม เดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ ผู้หญิงเปรียบ

เสมือนพลังสำาคัญท่ีจะทำาให้ประเทศสงบสุข เพราะผู้หญิงเปรียบ

เสมือนน้ำาเย็นที่จะทำาให้ทุกอย่างเย็นลง

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทย

สร้างไทย ประกาศวาระของพรรคไทยสร้างไทย ในการเพิ่มจำา 

นวนผู้หญิงในทุกตำาแหน่งทางการเมือง ถือฤกษ์วันสตรีสากล

เปิดตัว “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในการเมือง” หรือ 

More Women in Politics (More - WIP) โดยสถาบันผู้หญิงกับ

การเมืองของพรรค ภายใต้แคมเปญ #breakthebias เพื่อเตรียม

ความพร้อมของผู้หญิงสู่การเมืองไทย ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร

เข้าร่วมได้ที่เฟซบุ๊กพรรคไทยสร้างไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. ถึง

วันที่ 31 มี.ค.65 และเริ่มอบรมวันที่ 31 พ.ค.เป็นต้นไป 

ศาลฯ แจงปมรับรื้อคดี “โฮปเวลล์”  

แจ้งวัฒนะ • นายวิษณุ  วรัญญู  รองประธาน ศาลปกครอง

สูงสุด  ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาคดี โฮปเวลล์ ใหม่ ว่า  หลัง

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ มีมติ ให้รับรื้อคดีใหม่  คดี

ก็ต้องไปเริ่มที่ศาลปกครองชั้นต้น  โดยจะต้องแสวงหาข้อเท็จ

จริง  ซึ่งคดีนี้ ไม่ใช่ข้อพิพาท ระหว่างกระทรวงคมนาคม และ

บริษัท  โฮปเวลล์ โดยตรง  แต่เป็นกรณีพิพาท ว่าคำาชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ ที่ให้กระทรวง คมนาคม จ่ายค่าเสียหายถูกต้อง

หรือไม่  จึงไม่ใช่เรื่องที่ศาลต้องดูว่า ข้อพิพาท ระหว่างคมนาคม 

กับโฮปเวลล์  ประกอบกับมีแนวคำาวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ  

เรื่องการนับระยะเวลาการฟ้องคดี ทำาให้การพิจารณา คดีมีความ

ชัดเจนขึ้น  ส่วนการที่กระ ทร วงคมนาคมจะขอยื่นให้ศาลออกคำา

สั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระงับการจ่ายเงินตามคำาพิพากษา นั้น

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ขององค์คณะเจ้าของสำานวน  แต่ระเบียบการ

บังคับคดีของศาลปกครองเมื่อมีการรับคำาขอพิจารณาคดีใหม่ ก็

สามารถงดการบังคับคดีตามคำาพิพากษา เดิมได้ ทั้งนี้ กฎหมาย 

กำาหนดหลักเกณฑ์ ที่จะพิจารณา คดีใหม่อย่างเคร่งครัด  กำาหนด

หลักเกณฑ์ว่า  1.มีข้อเท็จจริง ใหม่  2.คู่กรณีแท้จริงไม่ได้เข้ามา 

ในคดี  หรือเข้ามาแล้วไม่ได้รับความยุติธรรม  3.มีข้อบกพร่อง 

สำาคัญในชั้นพิจารณา  4.มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย เปลี่ยนไป

ในสาระสำาคัญ อาจทำาให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ไป  ซึ่งโฮปเวลล์ อยู่

ในข้อ  4 นี้  

ทอ.เผยเอฟ-16 ลำาที่ตกอายุ 40 ปี 

ดอนเมือง • พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ 

เปิดเผยว่า เมื่อที่ 8 มี.ค.2565 เวลา 13.40 น. มีรายงานเครื่อง

บินขับไล่แบบที่ 19 ก (F-16A) หมายเลข 10331 สังกัดฝูงบิน 

103 กองบิน 1 ประสบอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

ขณะฝึกบินในภารกิจการบินขับไล่ขั้นมูลฐาน โดยเป็นเครื่องบิน

หมายเลข 1 ของหมู่บิน 2 โดยนักบินสามารถดีดตัวออกจาก

เครื่องบินอย่างปลอดภัย สำาหรับ F-16 ADF ลำาดังกล่าวเคย

ประจำาการในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามาแล้ว 20 ปี ตั้งแต่

ปี พ.ศ.2524 และกองทัพอากาศไทยได้จัดซื้อเป็นเครื่องบินมือ

สองมาใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน รวมอายุการใช้

งานเครื่องบินมากกว่า 40 ปี ชั่วโมงบินรวม 6,009.7 ชั่วโมง

บิน ชั่วโมงเครื่องยนต์ 3,588.3 ชั่วโมงบิน (เข้ารับการตรวจซ่อม

ตามระยะเวลาที่กำาหนด) ซึ่งเครื่องบินลำานี้ ได้ถูกปลดประจำาการ

จากฝูงบิน 102 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้ว แต่กองทัพ

อากาศได้คัดเลือกเครื่องบินที่ยังสามารถบินได้มาใช้ประโยชน์

ต่อ โดยนำามารวมกับ F-16 ฝูงบิน 103 กองบิน 1 เปลี่ยนจาก

หมายเลข 10210 เป็น 10331 และมีการซ่อมบำารุงตามวงรอบ 

เพื่อให้เครื่องบินมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจรักษา

อธิปไตยของชาติ

จี้สอบนายกฯ-รมต.ปกปิดอหิวาต์หมู 

สนามบินน้ำา • เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายปดิพัทธ์  สินติภาดา  ส.ส. 

พรรคก้าวไกล เดินหน้า “ยุทธการโรยเกลือ”  ด้วยการเดินทาง

ไปยื่นหนังสือ ป.ป.ช.ให้ไต่สวนตรวจสอบ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายเฉลิมชัย ศรี

อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร                      

โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ กรณี

ปล่อยให้ราคาหมูแพง จากการปกปิดการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์

หมู เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ จากข้อมูลที่ ได้รับ

จากเอกชนพบว่า กรมปศุสัตว์รับทราบเรื่องการเกิดโรคระบาด

อหิวาต์หมูทั้งวาจาและเอกสารมาโดยตลอด ซึ่งทุกประเทศเมื่อ

พบการแพร่ระบาดก็สามารถยับยั้งได้ โดยเร็วตั้งแต่อยู่บริเวณ

ชายแดน แต่ประเทศไทยกลับละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ทำาให้เกิดการ

แพร่ระบาดเข้ามาถึงใจกลางเมือง คือที่จังหวัดนครปฐมและ

ราชบุรี จนเกิดการกินรวบ ผูกขาด ทำาให้หมูราคาแพง จึงย้ำา

ว่าเรื่องนี้เป็นอำานาจของ ป.ป.ช.ในการสอบสวน ทั้งนี้ หากกรม

ปศุสัตว์ยังปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดโรคในสัตว์ ไม่ว่ากาฬโรค

ม้า ลัมปีสกิน อหิวาต์หมู พร้อมเปิดเผยการแพร่ระบาดของไข้

หวัดนก ที่ขณะนี้ 30 ประเทศประกาศพบแล้ว 

จ่อเคาะ

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า สิ่งสำาคัญที่สุด

จะแกป้ญัหาผลกระทบจากการสูร้บอยา่งไร ซึง่

หลายๆ มาตรการจะต้องเตรียมการไว้เป็นการ

ลว่งหนา้ ปจัจบุนัเริม่เดอืดรอ้นแลว้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านพลังงาน แก๊ส น้ำามัน ซึ่งเราได้ใช้

จา่ยเงนิไปพอสมควรกบัตรงนี ้เพื่อรกัษาระดบั

ราคาให้อยู่ในเกณฑ์ 30 บาท ในช่วงที่ผ่านมา 

แต่ตอนนี้ราคามันสูงมากขึ้นทุกวัน เราจะทำา

อะไรได้ต่อไป ซึ่งตรงนี้ต้องเตรียมการอยู่แล้ว

“ขอความร่วมมือให้พวกเราได้ช่วยกัน 

เรื่องแรกที่เราควรจะช่วยกันได้ก่อนที่รัฐจะ

ช่วยคือการใช้พลังงานอย่างประหยัดได้หรือ

ไม่ การใช้รถยนต์ผมไม่ได้ห้ามใช้นะ ใครใช้ได้

ก็ใช้ ใครที่ ไม่จำาเป็นก็ลดลง แอร์ก็ล้างที่บ้าน

สักหน่อย เปิด-ปิดไฟเป็นเวลาสักหน่อย การ

ทำางานใช้ทางวิดีโอบ้าง เวิร์กฟรอมโฮมบ้าง 

อันนี้คือมาตรการช่วยตัวเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ตัวเองลง ผมขอได้แค่นั้น ส่วนที่เหลือรัฐบาล

ก็ต้องหามาตรการที่จะมาดูแลตรงนี้ ซึ่งการ

ใช้มาตรการต่างๆ ก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้น วันนี้ใช้

เงินประมาณวันละ 600 ล้านบาทในการดูแล

ราคาน้ำามันดีเซลอย่างเดียวในขณะนี้ ลองคิด

ดูแล้วกัน ถ้ามันขึ้นอย่างนี้ ไปทุกวันเราจะใช้

เงินวันละเท่าไหร่ ฝากช่วยคิดด้วยแล้วกัน” 

นายกฯ ระบุ

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน กล่าวว่า อยู่ระหว่างการศึกษาราย

ละเอียดว่าจะสามารถตรึงราคาน้ำามันดีเซล

ไว้ได้ที่ 30 บาทต่อลิตรได้หรือไม่ โดยในวัน

ที่ 9 มี.ค. จะมีการหารือกับกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลงิ (กบน.) แตเ่บือ้งตน้คดิวา่จะทำาเทา่ทีท่ำาได ้

ทั้งนี้ นายกฯ ห่วงหลายเรื่อง สิ่งแรกต้องทำาให้

ประชาชนเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ราคา

น้ำามันผันผวนมาก ภายในสัปดาห์เดียวขึ้นมา

ถึง 50 เปอร์เซนต์ ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำาคือ

รณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน นายก

รัฐมนตรีให้แนวทางและเป็นวาระของ ครม. 

ที่ทุกหน่วยงานจะต้องกลับไปหาแนวทางร่วม

กนัประหยดัพลงังาน และประชาชนกต็อ้งชว่ย

เหลือตัวเองด้วย ส่วนมาตรการที่จะช่วยเหลือ

ประชาชนทำาอยา่งไรไม่ใหก้ระทบอตัราเงนิเฟอ้ 

จะต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง 

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการอุดหนุนกองทุน

น้ำามนัดว้ยงบประมาณใช้ได้ไมย่าว โดยเฉพาะ

ราคาน้ำามันโลกที่สูงขนาดนี้ อาจจำาเป็นต้องใช้

วิธีพิจารณาว่าจะขยายวงเงินหรือพิจารณาใช้

วิธีอื่น เช่น การขยายเพดานกู้ ซึ่งอาจเป็นไป

ได้ อยู่ในขั้นตอนการขอรับเงินกู้อยู่แล้ว น่าจะ

กู้ได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ 

เมื่อถามว่า ที่ประชุม กบน.ในวันที่ 9 

มี.ค. จะมีมาตรการอะไรออกมาบ้าง นายสุ

พัฒนพงษ์กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้มาตรการส่วน

ใหญ่จะเป็นเรื่องความคล่องตัวในการใช้เชื้อ

เพลิงในประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

เพื่อลดการนำาเขา้เชือ้เพลงิราคาแพง พยายาม

ใช้พลังงานในประเทศให้มากที่สุด โดยปัญหา

หนกัตอนนี ้คอืปญัหาราคาน้ำามนั ปจัจยัสำาคญั

คือการประหยัด

“ขณะนี้ เข้าสู่สถานการณ์วิกฤตพอ

สมควรแล้วจากวิกฤตยูเครนรัสเซีย ซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อราคาพลังงานเป็นทอดๆ ทั้งใน

ยุโรป จนถึงเอเชียและทั่วโลก อีกทั้งการผลิต

ของโอเปก การยืนยันที่จะผลิตเพียงแค่ 4 

แสนบาร์เรล ทั้งนี้ต้องแจ้งกันตรงๆ ว่าเป็น

หน้าที่ของเราทุกคน ถือว่าเป็นวาระที่ต้องเริ่ม

ประหยดัพลงังาน หลงัจากนีก้ระทรวงพลงังาน

จะมีข้อมูลประหยัดพลังงาน โดยทำาได้ไม่ยาก 

โดยเฉพาะ 60 เปอร์เซ็นต์หลักใช้ไฟฟ้าภายใน

บ้านทำาได้ไม่ยาก พรุ่งนี้จะมีการแถลงชี้แจงที่

เราจะเริม่รณรงคพ์ลงังานหาร 2 ใหป้ระชาชน

ได้ทราบข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้” นายสุ

พัฒนพงษ์ระบุ

รายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาลแจ้ง

ว่า ช่วงต้นการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์

ได้พูดถึงมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน

ว่า ให้ดูแลค่าน้ำาค่าไฟให้แก่คนยากจนและ

ผู้มีรายได้น้อย โดยในวันที่ 9 มี.ค. หลังการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน นาย

สพุฒันพงษจ์ะเปน็ผูช้ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบั

มาตรการที่ออกมา   

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติ

ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำามัน

ดีเซลที่มีปริมาณกำามะถันเกินและไม่เกินร้อย

ละ 0.005 โดยน้ำาหนัก หรือน้ำามันดีเซล บี 0 

และน้ำามันเตาที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

และขายไฟฟา้ทัง้หมดใหแ้กก่ารไฟฟา้ฝา่ยผลติ

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยกำาหนดให้จัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิตในอัตราศูนย์ มีผลบังคับใช้

จนถึงวันที่ 15 ก.ย.2565 เพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ซึ่งจะเป็นการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้กับ

ประชาชนทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การปรับ

ลดภาษสีรรพสามติสินคา้น้ำามันและผลติภณัฑ์

น้ำามันครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

ช่วยลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผล

ให้ประชาชนมีภาระค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 

1-1.50 บาทต่อหน่วย อีกทั้งการผลิตสินค้า

อุปโภคบริโภคในภาคอุตสาหกรรมจะมีต้นทุน

การผลิตที่ลดลงด้วย 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การออก

มาตรการดงักลา่วจะสง่ผลให้ โรงไฟฟา้มกีารนำา

เข้าดีเซล (บี 0) 200 ล้านลิตรต่อเดือน และนำา

เข้าน้ำามันเตา 35 ล้านลิตรต่อเดือน เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าทดแทนก๊าชธรรมชาติ โดยส่วน

นีจ้ะสง่ผลใหสู้ญรายไดภ้าษสีรรพสามติ 7,000 

ลา้นบาท ทัง้นี ้คลงัและสำานกังานเศรษฐกจิการ

คลงัจะมกีารหารอืรว่มกบัธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ เพื่อประเมินผลกระทบจาก

สงครามรสัเซยีและยเูครนทีม่ตีอ่เศรษฐกจิไทย 

โดยคาดว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวจบเร็ว จะ

กระทบกับราคาพลังงานในช่วงสั้นเท่านั้น.

คดีแตงโม

ทำาให้พอจะเห็นภาพขณะเกิดเหตุ ตั้งแต่คำา

ให้การของนายไพบูลย์ ศรีกาญจนานันท์ หรือ

โรเบิร์ต ที่ยอมรับว่าขับเรือไม่เป็น แต่อยาก

ลองขับเรือ ทำาให้มีจังหวะที่เรือกระชาก ขณะ

ใช้ความเร็วเรือ 8 นอต จนทำาให้แตงโมพลัด

ตกเรอื บรเิวณกาบซา้ยดา้นใต ้หลงัทำาธรุะสว่น

ตวัและพยายามลกุขึน้มา ซึง่เปน็ชว่งเวลาเสีย้ว

วนิาท ีจงึมกีารสง่หลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตร์

ไปสอบทานกับภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรง

พยาบาลรามาธิบดี เพื่อยืนยันเพิ่มเติมว่า

บาดแผลของแตงโมเกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิต 

เพราะมผีลตอ่การแจง้ขอ้หาเพิม่เตมิ ซึง่คาดวา่

อีกประมาณ 1 สัปดาห์จึงจะทราบผล

พล.ต.ต.อุดรกล่าวว่า ผบ.ตร.สั่งให้จำา                                                  

ลองเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความแน่ชัดอีกครั้ง 

เนื่องจากยังมีประเด็นเรื่องการดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ หลังการค้นบ้านของนาย

นิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร หรือจ๊อบ พบเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่เชื่อว่าเป็นของที่ใช้ดื่มบนเรือวัน

เกิดเหตุ และผู้ที่อยู่บนเรือทุกคนให้การตรง

กนัวา่วนัเกดิเหตมุกีารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จริง ส่วนที่มีการทิ้งแก้วเครื่องดื่ม สันนิษฐาน

วา่เกดิจากความกลวั ในทำานองเดยีวกบัการเมา

แลว้ขบั จงึพยายามทำาลายหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

และมกีารนดัแนะคำาใหก้ารหลงัเกดิเหต ุแตเ่ชื่อ

ว่าทุกคนต้องได้รับผลแห่งการกระทำา

“หลักฐานที่พบขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่า

แตงโมรบังานเอนเตอรเ์ทน สว่นกรณทีีม่ขีอ้มลู

ว่าผู้ต้องหาประสงค์จะบวชนั้น เมื่อได้รับการ

ประกันตัวไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็มีสิทธิที่จะ

บวชได้ แต่ขึ้นอยู่กับทางวัดว่าจะอนุญาตหรือ

ไม่” พล.ต.ต.อุดรกล่าว

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ โฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เสริมว่า จากพยาน

หลักฐานในขณะนี้แนวโน้มทางคดีเป็นการ

ประมาททำาใหม้คีวามตาย โดยยงัไมบ่ง่ชีถ้งึการ

ฆาตกรรม อกีทัง้พยานหลกัฐานยงัไมป่รากฏวา่

มีการใช้ยาเสพติด ทั้งผู้ที่อยู่บนเรือและผู้เสีย

ชีวิต จึงยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติม แต่

เพื่อให้สังคมสิ้นข้อสงสัยพนักงานสอบสวนยัง

รอผลการตรวจพสิจูนท์างนติวิทิยาศาสตรอ์ยา่ง

เปน็ทางการ ทำาใหย้งัไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่จะ

มีการแถลงปิดคดีเมื่อใด

ขณะที่นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัย 

ธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึง

กรณีที่ถูกพาดพิงในรายการโหนกระแส ช่อง 

3 ที่ดำาเนินการโดยพิธีกรหนุ่ม กรรชัย ที่ ได้

เชิญนายษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิ

ทีมงานทนายประชาชนมาเปิดใจ โดยได้กล่าว

พาดพิงถึงนักการเมือง ช. ว่าหมายถึงชาดา 

ว่าตนได้ โทรศัพท์ไปชี้แจงแล้ว หลังจากที่นาย

ดนยั เอกมหาสวสัดิ ์นำาภาพตนในงานบวชของ

ลกูชายของนายการณุ โหสกลุ ส.ส.กทม. พรรค

เพื่อไทย มาเปิดเผยในรายการ จึงทำาให้เข้าใจ

ได้ว่านักการเมือง ช. หมายถึงตน ซึ่งในข้อเท็จ

จริงในงานดังกล่าวนั้นมีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 

คน แต่ผู้ดำาเนินรายการนั้นได้หยิบภาพที่มีตน

และนายปอขึ้นมาสร้างเป็นประเด็น

“ยอมรับเมื่อ 10 ปีก่อนเคยรู้จักนาย

ปอสมัยที่เล่นรถ แต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันมาอีกเลย 

หรือแม้แต่เบอร์ โทรศัพท์ก็ไม่มี อีกทั้งนายปอ

ก็ไม่เคยโทร.มาหาคนใกล้ชิดของตนด้วย ใคร

ที่ทำาให้ผมเสียหาย ต้องเจอกับผมแน่” นาย

ชาดาระบุ

ส่วนนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

พรรคเศรษฐกจิไทย ยอมรบัหลงัเกดิเหตตุนเอง

ได้ทราบเรื่องไลฟ์สด จึงรู้สึกเป็นห่วงอย่าง

มาก เพราะส่วนตัวรู้จักกับทั้ง แตงโมและนาย

ปอ จึงได้ โทรศัพท์ไปสอบถามกับปอเรื่องราว

เป็นอย่างไร โดยตนเองพูดคุยไม่นาน มีอยู่

สองประเด็น ประเด็นแรกปอระบุแตงโมไป

ปสัสาวะแลว้ตกน้ำา ซึง่สว่นตวักน็กึภาพไมอ่อก 

ประเดน็ทีส่องไดพ้ดูคยุเรื่องเหตกุารณ์ในอดตีที่

เคยไปแขง่รถดว้ยกนัแลว้นัง่อยูบ่นกระบะแลว้

บังเอิญตกลงไป ซึ่งก็มีโทษจากเรื่องนี้ ทำาให้

ปอกังวลเรื่องดังกล่าวว่าจะเดือดร้อนหรือไม่ 

โดยตนเองก็ได้บอกให้ไปหาแตงโมก่อน ปอก็

บอกกำาลังหาอยู่

“คดีแบบนี้ ไม่มีใครมาช่วย และผมก็

ไม่ช่วยอยู่แล้ว ไม่รู้จะช่วยอย่างไร ซึ่งผมก็ไม่

เสี่ยง” นายไผ่ยืนยัน

ที่รัฐสภา นายกฤษณะ ศรีบุญพิมพ์

สวย ทนายความของนางภนดิา ศริะยทุธโยธนิ 

มารดาแตงโม พร้อมด้วยนางภานุชฎา ศิระ

ยุทธโยธิน ญาติของแตงโม เดินมายื่นหนังสือ

ตอ่นายสมชาย แสวงการ สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) 

ในฐานะประธานคณะกรรมาธกิาร (กมธ.) สทิธิ

มนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้

บริโภค วุฒิสภา เพื่อขอความเป็นธรรม และ

ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการ

ทำางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีแตงโม

นายสมชายกล่าวว่า เชื่อในการทำางาน

ของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผบ.ตร. ลงมาดูคดีด้วยตนเอง ท้ังน้ี กมธ.

จะรับเรื่องไว้ และในวันท่ี 14 มี.ค. จะได้หารือ

ว่าจะดำาเนินการอย่างไร เบ้ืองต้นคาดว่าจะเชิญ

ผู้บัญชาตำารวจภูธรภาค 1 เจ้าหน้าท่ีกองพิสูจน์

หลักฐาน และ ผบ.ตร. เข้ามาให้ข้อมูล.

ยูเซปพลัส

อาการหนัก 1,189 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 

400 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย เป็นชาย 39 

ราย หญิง 30 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 52 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 15 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 

ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,066,800 ราย ยอด

หายปว่ยสะสม 2,819,103 ราย ยอดผูเ้สยีชวีติ

สะสม 23,369 ราย 

สว่นยอดฉดีวคัซนีวนัที ่7 ม.ีค. 120,488 

โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 

จำานวน 125,036,572 โดส ขณะที่สถานการณ์

โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 448,153,047 ราย ผู้เสีย

ชีวิตสะสม 6,027,317 ราย  

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือมากท่ีสุด 

ได้แก่ กทม. 2,939 ราย, ชลบุรี 1,003 ราย, 

นครศรีธรรมราช 833 ราย, สมุทรปราการ 769                                                      

ราย, นนทบุรี 701 ราย, สมุทรสาคร 587 ราย,                                                           

ภูเก็ต 563 ราย, นครราชสีมา 555 ราย, พระ 

นครศรีอยุธยา 528 ราย และบุรีรัมย์ 446 ราย 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง

สถานการณ์ โควิดว่า ตอนนี้สถานการณ์น่าจะ

เปน็ขาลง ทกุรอบของการระบาดชว่งแรกผูต้ดิ

เชื้อกับผู้หายป่วยจะตัวเลขที่ห่างกัน วันหนึ่งผู้

หายป่วยจะมากขึ้น ถ้าผู้หายป่วยมากกว่าผู้ติด

เชื้อเช่นวันนี้ที่ผู้หายป่วยมากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่

ประมาณกว่า 5,000 คน ถือเป็นสัญญาณที่ดี 

“จำานวนผู้เสียชีวิตต้องนำาไปเทียบเคียง

กับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ที่เป็น 

กลุ่มเส่ียง อีกท้ังผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จากรายงาน

คือผู้ไม่ได้รับวัคซีน อีกทั้งยังเสียชีวิตจากกรณี

อื่น เช่น ประสบอุบัติเหตุแต่พอตรวจว่ามีเชื้อ

โควดิกล็งบนัทกึวา่เปน็โควดิ จากนี้ไดข้อใหก้รม

ควบคุมโรคได้แยกประเภท เพื่อป้องกันความ

ตื่นตระหนก” รองนายกฯ กล่าว 

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานกันายกรฐัมนตร ีแถลงผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอนหนึ่งระบุว่า 

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การกำาหนดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด-19 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่

วันที่ 16 มี.ค.2565 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์ที่

ปรับปรุงนี้ ผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ  อาการ

ไม่รุนแรง หรือที่เรียกว่ากลุ่มสีเขียว จะไม่นับ

เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต แต่สามารถเข้ารับการ

รักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิของแต่ละคน 

อาท ิสทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหนา้ สทิธปิระกนั

สังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ 

และแนะนำาให้การดูแลแบบ Home Isolation 

(HI) หรอื Community Isolation (CI) หรอื Hotel 

Isolation ส่วนผู้ป่วยติดโควิดที่แพทย์วินิจฉัย

ว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินตามเกณฑ์ที่สถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้กำาหนด

แนวทางและเกณฑป์ระเมนิคดัแยกระดบัความ

ฉกุเฉนิไวแ้ลว้คอื กลุม่ผูป้ว่ยสเีหลอืงและสแีดง 

ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้

ในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่กำาหนดระยะ

เวลา 72 ชั่วโมงแรก 

“โดยสิทธิการปรับปรุงนี้เรียกว่า UCEP 

Plus ซึง่สทิธดิงักลา่วนีจ้ะเปดิโอกาสใหม้กีารสง่

ตอ่ผูป้ว่ยฉกุเฉนิรนุแรงจากโรงพยาบาลหนึง่ไป

เขา้รบัการรกัษาใน ICU ของอกีโรงพยาบาลได้

ภายหลัง 72 ชั่วโมงแรกด้วย ซึ่งดีกว่าโรคอื่นๆ 

ที่เข้าตามนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต” รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณ

ชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลง

ว่า จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์กลุ่มหญิง

ต้ังครรภ์และหลังคลอด ระหว่างเดือน 1 เม.ย.

2564 ถึง 5 มี.ค.2565 พบผู้ติดเช้ือ 7,210 ราย 

เสียชีวิต 110 ราย ขณะท่ีทารกแรกเกิดคลอด

แล้ว 4,013 ราย ติดเช้ือ 319 ราย เสียชีวิต 67 

ราย จากข้อสังเกตต้ังแต่เดือน ม.ค.2565 เป็นต้น

มา หญิงต้ังครรภ์มีแนวโน้มติดเช้ือโควิดเพ่ิมสูง

ข้ึน ดังน้ันจึงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้น และ

ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

การจดักจิกรรมสงกรานตป์นีีว้า่ พล.อ.ประยทุธ ์

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ยืนยันยังไม่มีนโยบายหรือแนวคิดห้ามจัด

กิจกรรมสงกรานต์ในปีนี้  ประชาชนสามารถ

เดินทางข้ามจังหวัดได้เพียงแต่ต้องอยู่ภาย

ใต้มาตรการ VUCA รวมทั้งต้องได้รับวัคซีน

ป้องกันโควิดกระตุ้นเข็ม 3 ทั้งผู้เดินทางกลับ

บ้านและผู้ที่อยู่ที่บ้าน 

“มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาล

สงกรานตแ์ละมาตรการอื่นๆ ทาง ศบค.ชดุใหญ่

จะมีการนำาเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่ 18 มี.ค.นี้” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

จ.ภูเก็ต น.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผู้อำานวย

การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สำานักงานภูเก็ต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เดินทาง

เข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST & GO ทาง

น้ำา โดยเรือ The Maggie สัญชาติเรือมาเลเซีย 

เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ จอดเทียบท่า 

ณ ท่าเทียบเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต.
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3บทความ-ในประเทศ

รรคการเมืองต่างๆ กำาลังขะมักเขม้นกับการป้ันคนของ

ตัวเองให้เป็นดาว ให้แสงส่องเข้าตาประชาชนให้ได้มาก

ท่ีสุด เพื่อเตรียมสู่การเลือกต้ังซ่ึงอาจจะมาถึงในเร็วๆ น้ี 

หรืออาจจะปีหน้า ก็ไม่มีใครทราบ แต่ท่ีทำาได้ตอนน้ี คือ ทยอย

เปิดตัวผู้สมัครของตัวเอง และกำาชับให้ลงพ้ืนท่ีใกล้ชิดประชาชน

ท่ีผ่านมา พรรคเกิดใหม่ดึงคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเป็นความหวัง

ของประเทศเข้าร่วมในวงการการเมืองเป็นจำานวนมาก แต่ละ

คนดีกรีดีๆ ท้ังน้ัน

ยกตัวอย่างเช่น “พรรคกล้า” ท่ีมี “กรณ์ จาติกวณิช”  เป็น

หัวหน้าพรรค เปิดตัว พงศ์พล 

ยอดเมืองเจริญ หรือ ลอร่ี เป็น

ผู้เสนอตัวสมัคร ส.ส.เขต

สวนหลวง-ประเวศ ซ่ึง  “หัว

หน้ากรณ์” เคยบอกว่าเขา

คือสตาร์ทอัปสาย Personal 

Care จากการต้ังบริษัทเล็กๆ ท่ี

นิวยอร์ก จนนำาเข้ามาต้ังฐาน

ผลิตในไทย เปิดตลาดสินค้าสู่

กว่า 60 ประเทศท่ัวโลก เป็น

ตัวอย่างของเด็กรุ่นใหม่ ท่ี

ทะเยอทะยานอยากประสบ

ความสำาเร็จในเชิงธุรกิจ ด้วย

น้ำาพักน้ำาแรงตัวเองในเวทีสากล ใช้เวลาว่างส่ังสมประสบการณ์

ขณะทำางานประจำาท่ีอเมริกากับองค์กรช้ันนำาอย่าง Viacom (เครือ 

MTV) และ McKinsey and Company บริษัทท่ีปรึกษาระดับโลก 

เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง โดยหลังเปิดตัว “ลอร่ี”  พงศ์

พล ได้ไม่เท่าไหร่ ก็เป็นผู้นำาจุดกระแสสังคมให้ลงชื่อสนับสนุน

ลงโทษ ส.ส. “ไม่ยอมทำางานไม่ต้องรับเงินเดือน”  ซ่ึงมีประชาชน

ร่วมลงชื่อ 8 พันรายชื่อ โดยสภาก็รับเรื่องไปพิจารณาเรียบร้อย

ล่าสุด พงศ์พล ออกมาเป็นปากเสียงแทนประชาชนอีก

คร้ัง เก่ียวกับความล่าช้า ลำาบากลำาบนในการรักษาโควิดท่ีบ้าน 

(Home Isolation) เขาบอกว่า เจอเคสผู้ป่วยหลายรายลงทะเบียน

รักษาตัวท่ีบ้าน แต่ปรากฏว่าไม่มียาและอาหาร 3 ม้ือมาส่งจริง

ตามนัดหมาย บางเคสรอเป็นสัปดาห์ จากผู้ป่วยสภาพดี-สีเขียว 

จนอาการกำาเริบหนัก สภาพแย่ กลายเป็นผู้ป่วยสีเหลือง ต้องเข้า

โรงพยาบาลต่อ  อีกหลายเคสก็รอยาวไปจนหายเอง ก็ยังไม่เคย

เห็นจ่าหน้าซองยาแม้แต่คร้ังเดียว

“พงศ์พล” เสนอว่า สปสช.ควรเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์

ให้ประชาชนอาสาสมัคร ช่วย “อาสาลำาเลียงยา”  และผนวก

เพ่ิมความร่วมมือกับองค์กรเอกชน ด้าน Logistic ดึงเอามือ

พระกาฬอย่าง Grab,  LINE MAN, Lalamove, KERRY, 

J&T และอีกมากมาย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดส่งยาและ

อาหาร ในระบบ Home Isolation เพราะทุกองค์กรเอกชนย่อม 

อยากมีแคมเปญ CSR (Corporate  Social Responsibility) 

ตอบแทนสังคมอยู่แล้ว  ซ่ึงเอกชนรายน้ันก็จะได้ภาพลักษณ์ช่วย

สังคม ขณะเดียวกันก็ช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพการแจกจ่ายยา

ของ สปสช.ได้อีก win-win ท้ังคู่

หวังว่าเสียงของคนรุ่นใหม่จะได้รับการพิจารณาจาก  

สปสช.!!!        

มินน่ีเมาธ์

รุ่นใหม่ไฟแรง

พ

ดับฝันสูตรคำ�นวณ ‘หมอระวี’ 

รธน.ชัด ห�รป�ร์ตี้ลิสต์ร้อยคน

อย่าติด ‘กับดัก’ โลก

พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ

ะว่าไป.......

สงครามโลกครั้งที่ ๓ ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ 

เพราะทั้ง ๒ ครั้่งที่ผ่านมา 

ก็นุงนังอยู่ในกลุ่มประเทศ “พันธมิตรยุโรป” เหมือนที่

นัวเนียอยู่ตอนนี้ ในปัญหา “ยูเครน-รัสเซีย” นี่แหละ!

ขึ้่นอยู่กับว่ายุโรปจะเป็นตัวของตัวเองแค่ไหน แต่ถ้า

ยอมทำา “สงครามตัวแทน” ให้สหรัฐฯ 

พังรอบ ๓ แน่

ส่วนสหรัฐฯ ชนะกูก็ครองโลก แพ้ก็กลับบ้าน การยืม

บ้านคนอื่นเป็นสนามรบ มีแต่ได้กับเสมอตัว

เว้นแต่ใคร “มือลั่นไปเอง”........

แล้วเผอิญโดนปุ่มขีปนาวุธ “นิวคง-นิวเคลียร์” ไปตก

ตูมตามเมืองใด-เมืองหนึ่งของสหรัฐฯ เข้า ทำาให้เกิดภาวะ

จำายอม “รบในบ้าน”

แบบนั้นแหละ คำาว่า “ดิสรัปต์ โลก” สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

ได้เห็นเป็นรูปธรรม “เร็ววัน” แน่!

แต่ดูตามรูปการณ์ “พันธมิตรยุโรป” ครึ่ง-ครึ่งกับ

สหรัฐฯ 

ไม่กล้าเล่นกับรัสเซียเต็มตัว 

ประเด็นแรก รู้เขี้ยวกันอยู่ ประเด็นที่สอง ขืนกร่างมาก 

รัสเซียปิดท่อแก๊ส ก็จะพากันหนาวตายหมดทั้่งยุโรป 

ประเด็นที่สาม บนเส้นทางการเมืองโลก “สู่ศตวรรษ

ใหม่” ยุโรปมีแต่กินของเก่า ละเมออิทธิพลเก่า แล้วรวมหัว

กร่าง ในอาเซียน, เอเชีย, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา

นอกนั้น บ่มิไก๊! 

ก็หมายความว่า ถ้าสหรัฐฯ อยากรบกับรัสเซียจริง ก็

ต้องกล้า “ชกหน้ารัสเซีย” เปิดเกมนำาเอง 

ที่จะมา “ดุนก้น-ดุนหลัง” หวังให้ผู้นำาโง่พากันไปตาย

หมดทั้่งยุโรปแบบนั้น ยุโรปถึงบ่มิไก๊ แต่ผู้นำาเขาไม่โง่จะเล่น

บท “นิ้วก้อยตีนซ้าย” ให้หรอก !

ก็พออนุมานได้ว่า..........

ไม่ถึงสงกรานต์ “ยูเครน” ก็เสร็จปูติน!

เกมนี้ เห็นชัด ปูตินใช้ “ประเทศรัสเซีย” วางเป็นเดิม

พัน จึงไม่ต้องคิดกันให้เยี่ยวเหลือง ถ้า “ไม่มั่นใจ” ว่าชนะแน่ 

มีหรือ ที่ดุลถ่วงโลกอย่างปูติน จะกล้า “ขยับองศา” เปลี่ยน

อุณหภูมิโลก?

ไบเดน-สหรัฐฯ เทียบ “ปอนต่อปอนด์” กับปูติน-รัสเซีย

ไบเดน “ป๊อด” กว่าเยอะ!

ฉะนั้่น ถ้าสหรัฐฯ ต้องการสร้างสงคราม “ล้างหนี้” 

เพราะไม่มีเน็ต!

อาวุธควบคุมโลกวันนี้ ไม่ใช่นิวเคลียร์ ไอทีก็ยังอันดับรอง

อันดับ ๑ คือ “พลังงาน”!

เพราะถ้าขาดพลังงาน โลกไร้การขับเคลื่อน และ

ประเทศที่มีเครื่องมือขับเคลื่อนโลกมากที่สุด รวมอยู่ที่รัสเซีย  

ตะวันออกกลาง เอเชีย นี่แหละ!

และพลโลกร่วม ๗,๐๐๐ ล้านคน กว่า ๕๐% ถึงเกือบ  ๖๐% 

ก็คือ คนตะวันออก ภาคพื้นเอเชีย เอาแค่ จีน+อินเดีย โลกก็

แทบเอียงไปซีกแล้ว

ยุโรป-สหรัฐฯ รวมแล้วถึง ๒๐% หรือเปล่า ก็ยังไม่แน่ใจ?

พูดถึงน้ำามัน นับจากวิกฤตน้ำามันตอนสงคราม “อิรัก-

อิหร่าน” ปี ๒๕๒๑-๒๒ ราวๆ นั้น ที่ทำาเอาบ้านเราแทบต้องจุด

ฟืนแทนไฟฟ้าแล้ว 

ก็เพิ่งมาวันนี้แหละ........

ที่รัฐบาล ทั้งนายกฯ ประยุทธ์ ทั้งรัฐมนตรีพลังงาน “สุ

พัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ต้องออกมาส่งสัญญาณถึง “วิกฤต

พลังงาน” อีกครั้ง

ขอความร่วมมือประชาชน “ใช้น้ำามันประหยัด-ใช้เท่าที่

จำาเป็นต้องใช้”!

ปี ๒๕๒๓ ถ้าจำาไม่ผิด เป็นสมัย “ป๋าเปรม” พลังงานหลัก

มีน้ำามันอย่างเดียว แถมเป็นธุรกิจการค้าอยู่ในมือบริษัทต่างชาติ

ตรงนั้น เป็นบทกระตุ้นเตือนถึง “ความมั่นคง” และ 

“ความอยู่รอด” ของประเทศบนลำาแข้งตัวเองด้านพลังงาน 

ทำาให้เกิด “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” ขึ้น!

๔๒ ปี ผ่านมา จาก “ธุรกิจปิโตรเลียม” ที่ต้องใช้คำาว่า 

“ยังไม่เป็นประสา” ในวันนั้น 

ถึงวันนี้ เติบกล้า แตกใหญ่ เป็น ปตท. “การปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย” ภายใต้หน้าที่หลัก “สร้างความมั่นคงด้าน

พลังงานให้ประเทศ” ต้องจัดหา ตระเตรียม ขุดเจาะ-สำารวจ 

สำารองไว้ให้เพียงพอ

สมมุติ สังคมโลกมีปัญหาด้านพลังงานขึ้นมา ประเทศ

ต้องมีน้ำามันสำารองให้มีใช้ในประเทศได้เป็นเดือน ประมาณ

นั้น

ตอนนี้ “น้ำามันแพง” กลายเป็น “ปัญหารอง”

ปัญหาหลักไปอยู่ที่ “ประเทศต้องไม่ขาดแคลนน้ำามัน”!

ได้ยิน “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ซีอีโอ ปตท.พูดวันก่อน 

คงหายห่วงในประเด็นขาดแคลน เรียกว่า ความมั่นคงด้าน

พลังงาน ปตท.เอาอยู่

เว้นแต่เรื่องราคาน้ำามันดิบ ชั่วโมงนี้ ไม่มีใครเอาอยู่ 

จนกว่าวิกฤต “รัสเซีย-ยูเครน” ลงตัวนั่นแหละ

ถ้าขึ้นไปถึงบาร์เรลละ ๓๐๐ เหรียญอย่างที่รัสเซียบอก

ด้วยละก็ ป่วยการที่จะมาพูดกันถึงเรื่องราคา

เฉพาะ “น้ำามัน” นั้น......

เรายังเข้าใจกันผิด นึกว่าขุดได้เอง ความจริงที่ขุดได้นั้น

วันละ ๓ แสนกว่าบาร์เรล แต่ต้องใช้วันละร่วมล้านบาร์เรล

นั่นคือ “ไม่พอใช้” ยังต้องเป็นประเทศ “นำาเข้า” น้ำามัน

อยู่

โชคดี ที่เราขุดได้เป็น “ก๊าซธรรมชาติ” เยอะ และจัดหา

จากทั่วโลกมาสำารองไว้อีกเป็น “ฮับอาเซียน”

นั่นก็แปลว่า ถ้าถึงตาคับขัน หมดน้ำามันจริงๆ เราก็ยัง

มีพลังงานก๊าซสำารองอีก ก็บอกให้รู้เฉยๆ ไม่ได้บอกให้ตายใจ  

รู้ว่ามี ก็ใช้กันไม่บันยะบันยังจนถึงสภาพว่า

“ประเทศ....แบตหมด”! 

พูดถึงเรื่องความมั่นคง ไม่เพียงด้านพลังงานเท่านั้น  

เท่าที่ผมตามๆ ดู ๒-๓ ปีมานี้ ปตท.ดิสรัปต์ตัวเองไปมาก 

จากมั่นคงด้านพลังงาน ไปทุ่มเท “วิจัย-พัฒนา” ความ

มั่นคงทางยา ทางอาหารเพื่ออนาคต และทางเทคโนโลยี

ชีวภาพ เรียกว่า ปตท.ขณะนี้ กำาลังสร้างมิติประเทศด้าน

นวัตกรรมสู่ระดับโลกที่น่าสนใจมากๆ

เราดูโลกดีกว่าครับ

อย่าติดกับดักปัญหาโลก 

แล้วจะเห็นการขยับเขยื้อนในโลกนวัตกรรมของไทย

เรา อนาคตไปโลดแน่!

จริงๆ ก็คงต้องหากลยุทธ์-กลวิธีใหม่ 

ถ้าไม่ (กล้า) เล่นเอง

ก็ต้องใช้เล่ห์ทำาให้ “ยุโรป-นาโต” เป็นขี้ ไต้ให้ได้ ถึงจะจุด

ไฟ “สงครามตัวแทน” ติด!

เห็นชวนพันธมิตรยุโรปให้แบนนำาเข้า “น้ำามัน” จากรัสเซีย 

ก็ไม่เห็นยุโรปกล้า สหรัฐฯ ก็ลองชวนประเทศบริวาร “แบน” 

นำาร่องดูซิ ว่าอะไรจะเกิด?

ตอนนี้ น้ำามัน ราคาพุ่งเป็นรายชั่วโมง เมื่อวาน (๘ มีค.๖๕) 

๑๓๐ เหรียญ/บาร์เรลไปแล้ว

เห็นปูตินบอก ถ้าแบน โลกมีโอกาสได้ใช้น้ำามัน ๓๐๐  

เหรียญ/บาร์เรล!

คิดไม่ถูก ว่าจะหยดละกี่บาท?

ก็ดีนะ ก่อนโลกจะเดินหน้า ก็ เซต ซีโร มนุษย์ โลกคืนสู่

ธรรมชาติดั้งเดิม ตีหินเหล็กไฟ ไปไหน-มาไหน ใช้พลัง ๒  ขา

ที่จะอัดใจตายกันก็ตรง...

โลกไม่มี “สื่อสารไอที” นี่แหละ แล้วปั่นเฟกนิวส์ ปั่น

แฮชแท็กกันไง อดไถมือถือ โทรศัพท์ไม่ได้ ไลน์ไม่มี พวกเศรษฐี

เงินบิตคอยน์ ต้องไปขุดหน่อไม้แทนขุดเหรียญ 

ตายแน่ๆ ถ้าโลกขาดพลังงาน........

นิวเคลียร์ก็มีค่าของเล่น “นิ้วเขี่ย” กดให้ตาย ก็ไม่วี้ดดด 

บึ้มมมม!

ทำาไป-ทำามา สงครามเกิดยังไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าโลกขาดไฟ-

ขาดพลังงาน เท่ากับขาดคลื่น

มนุษย์ยุค “ทาสไอที” ชักแหง็กๆๆๆ ลงแดงตายทันที 

จ

วิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่รัฐสภาเพิ่ง

ผ่านการรับหลักการวาระหนึ่งมา ก็แก้ไขมาตรา  128 ว่าด้วยวิธี

การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ทั้งหมด 

โดยวรรคทองอยู่ที่ มาตรา 128 (2) ชัดเจนว่า “ให้นำ�

คะแนนรวมทั้งหมดที่ทุกพรรคก�รเมืองได้รับ ห�รด้วยหนึ่งร้อย 

ผลลัพธ์ที่ ได้ ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อหนึ่งคน” 

ฉะนั้น การแปรญัตติแบบที่ นพ.ระวี เสนอ จะเป็นไปได้

อย่างไร เพราะมันคนละทิศคนละทาง คนละสูตรกัน ขนาด นิกร 

จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา  ในฐานะเลขานุการ

คณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส. ยังฟันฉับ “เจตน�รมณ์ของ

ม�ตร� 91 ของรัฐธรรมนูญที่แก้ไข คือให้ห�รด้วยจำ�นวน 100 

คน เพื่อให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์ โดยตรง ไม่ใช่ใช้จำ�นวน 500  

คน” 

จะมีก็เพียงแต่ อัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ ส.ส.ราชบุรี  

พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ กมธ.ที่ดูจะแตกฝูง เห็นด้วยกับ

แนวคิดของหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ขนาด ปดิพัทธ์  สันติ

ภาดา กมธ.ในสัดส่วนพรรคก้าวไกล ยังเคยกล่าวไว้ในที่ประชุมร่วม

รัฐสภาเมื่อครั้งเสนอหลักการร่างกฎหมายลูก ว่าพรรคเห็นด้วยกับ

วิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อของฝ่ายรัฐบาล

เรื่องนี้ชัดเจนในลายลักษณ์อักษร แต่ในชั้น กมธ.ยังมีความ

พยายามบิดของบางฝ่ายให้ใช้สูตรหาร 500 เนื่องจากยิ่งหารมาก 

คะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด ส.ส.บัญชีรายชื่อหนึ่งคนจะยิ่งน้อยลง ซึ่ง

เท่ากับว่าพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กจะได้ประโยชน์ด้วย  

ดังนั้นต้องจับตาเป็นพิเศษ ว่ากันว่าเรื่องเล่นแร่แปรธาตุ 

เป็นงานถนัดนักการเมือง หรือบางทีเถียงกันแทบขาดใจ สุดท้าย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี อาจประกาศยุบสภา 

หักมุมไปเลย.

ธีคำานวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ความจริง

บัญญัติไว้ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  แต่

แล้วขณะนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมา เมื่อ นพ.ระวี  มาศ

ฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ออกมา

เปิดเผยว่า จะใช้สิทธิ์แปรญัตติในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) ให้ใช้สูตร

จัดสรรปันส่วนผสมในการคำานวณ

โดยเจ้าตัวระบุว่าต้องยึดตามเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา 93 และมาตรา 94 ที่กำาหนดเกี่ยวกับ ส.ส.พึงมีของแต่ละ

พรรค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยวิธีคำานวณจะให้นับทุก

คะแนนจากบัตรเลือกตั้งทั้งแบบ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

แล้วนำามาหารด้วย 500 ตามจำานวน ส.ส.ทั้งสภา แล้วนำาคะแนน

ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคมาหารด้วยจำานวนดังกล่าว จึงจะได้ 

ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค พรรคใดได้ ส.ส.เขตเต็มจำานวนแล้วจะไม่

ได้ ส.ส.เพิ่มเติม

อีกทั้งยังยกชื่อคนใหญ่คนโตในรัฐบาลมาแอบอ้างว่าเห็นดี

เห็นงามกับแนวทางนี้ ทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  วิษณุ เครืองาม รอง

นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ  และ รมว.สาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

ทว่า หากเปิดดูของจริง รัฐธรรมนูญที่ ได้แก้ไข และเพิ่ง

ประกาศบังคับใช้ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2564 จะพบว่า มาตรา 

91 บัญญัติชัดเจนว่า “มาตรา 91 การคำานวณสัดส่วนผู้สมัครรับ

เลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือก

ตั้ง ให้นำาคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกัน

ทั้งประเทศ แล้วคำานวณเพื่อแบ่งจำานวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละ

พรรคการเมือง เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำ�นวนคะแนน

รวมข้�งต้น  โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ

ของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำานวณได้

เรียงตามลำาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การ

รวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.”

จากประโยคที่ว่า สัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรง หมายถึง

การนำาคะแนนของทุกพรรคมารวมกันทั้งหมด แล้วนำาไปหารด้วย

จำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เรียกว่าชัดเจนที่สุด 

นอกจากนี้ ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เอง  ทั้ง

ฉบับของคณะรัฐมนตรี และฉบับพรรคร่วมรัฐบาล ที่เสนอโดย 

วิ
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด งานเลี้ยงอาหารค่ํา

ของพรรครวมรัฐบาลที่สโมสรราชพฤกษเม� อชวงค่ําวัน

อังคาร โดยเชิญหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรคเพ� อ

กระชับความสัมพันธ ซึ่ง บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปรวมดวย บรรยากาศช� นม� น 

ทามกลางขาวลือยุบสภา แต

ฝายคานดักทางไวแลว เม� อเปด

ประชุมสภาสมัยสามัญ 22 พ.ค.ก็

จะย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจ

ทันที ศึกซักฟอกหนนี้จะชี้ชะตา 

พล.อ.ประยุทธจะไปรอดหรือไม ซึ่ง

ก็อยูที่แกนนําพรรครวมรัฐบาลดวย

กันมากกวาฝายคาน โดยเฉพาะ บิ๊ก

ปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ และหัวหนา พปชร.กับ 

เส่ียหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ   

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหนาพรรคภูมิใจไทย หากจะยังกอดคอรวมหัวจมทายกันตอ 

“บิ๊กตู” ก็ไดไปตอ แตหากจะเท บิ๊กตู ก็ไปไมรอดแน�นอน...•

รอลุนกันมานาน ในที่สุด ครม.ก็มีมติเห็นชอบตามที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอใหจัดการพิจารณากําหนดวันเลือก

ตั้ง ผูวาฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวม

ทั้งเมืองพัทยา หลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะ

กําหนดวันเลือกตั้งแลวแจงกลับมาที่ ครม.อีกครั้ง สวนที่มีการ

สงสัยวา ผูวาฯ กทม.ปจจุบันและ ส.ก.ชุดปจจุบันดํารงตําแหน�ง

ถึงวันที่เทาไหร เพราะในคําสั่ง คสช.ระบุวา “จนกวาจะมีการ

เลือตั้งผูวาฯ กทม. หรือ คสช.เปลี่ยนแปลงคําสั่ง”  นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกฯ บอกวา “เม� อกําหนดวันเลือกตั้งแลว ผู

วาฯ กทม.ตองลาออกภายใน 3 วัน” และเม� อดู พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 มาตรา 

22 ก็ระบุวา “ผูวาฯ กทม.หรือขาราชการการเมืองอ� นของ กทม. 

หรือ ส.ก.ผูใดประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาฯ กทม.

หรือ ส.ก. ผูนั้นตองลาออกจากตําแหน�งภายในสามวันนับแต

วันที่ กกต.ประกาศกําหนดวันเลือก

ตั้ง” ดังนั้นก็ชัดเจน ไมตองตีความ

กันอีก...•

ภายหลังกองทัพ รัสเซียบุก

ยูเครน สมาชิกองคการสหประชา 

ชาติ (ยูเอ็น) มีปฏิกิริยาตอบโตตําหนิ

รัสเซียอยางรุนแรง แน�นอนวาฝาย

รัสเซียรุกรานยูเครนกอน แมจะมี

เหตุผลรองรับแคไหนก็ตาม ก็ตองตก

เปนจําเลยของประชาคมโลก และ

หากทุกฝายยึดบรรทัดฐานนี้ตอไป 

หากประเทศใดรุกรานประเทศอ� นอีก ยูเอ็น จะตองมีปฏิกิริยา

เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม สมรภูมินี้รัสเซียเอาชนะยูเครนได

ไมยาก แตที่สําคัญคือไดสงผลสะเทือนไปทั่วโลก ราคาพลังงาน

โดยเฉพาะน้ํามันพุงขึ้นทันที ราคาสินคาอ� นๆ ก็พุงขึ้นตาม และ

เม� อรัสเซียประกาศแจงรายช� อ 30 ประเทศที่ถือวา “ไมเปน

มิตร” โลกก็จะเกิดการแบงขางชัดเจนขึ้น ทั้งดานความมั่นคง 

เศรษฐกิจ ระบบการเงินโลก เม� อรัสเซียถูกตัดออกจาก ระบบ 

Swift ก็ตองรวมกับ กลุม BRICS ประกอบดวย บราซิล รัสเซีย 

อินเดีย จีน และแอฟริกาใต ที่จับมือกันเลิกใชเงินสกุลดอลลาร

ในการแลกเปลี่ยนการคา สวนประเทศไทยจะยืนอยางไรให

ไดรับผลกระทบนอยที่สุด ก็ขึ้นอยูกับวิสัยทัศนของ นายกฯ 

ประยุทธ และ นายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกฯ และ รมว.

การตางประเทศ...•

การเสียชีวิตของ “แตงโม”-นิดา พัชรวีระพงษ ดารา

สาวช� อดัง ผานมากวา 10 วันแลว ตํารวจยังไมสามารถ

คลี่คลายคดีใหชัดเจนไดวา “พฤติการณแหงการตาย” มาจาก

อุบัติพลัดตกน้ําหรือมีบุคคลใดทําใหตกน้ําเสียชีวิต สะทอนถึง

ความไมเช� อถือตอกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะตํารวจซึ่ง

เปนตนทาง ทําให โซเชียลมีเดีย ทนายหิวแสง รวมทั้ง นักการ

เมืองปากพลอย ปูดขาวไปเร� อย 

จินตนาการลึกสุดใตสะดือของโลกไป

ไกลสุดขอบจักรวาล ซึ่งหากสรุปแลว

ขอเท็จจริงไมเปนไปตามที่มโน ผูเสีย

ชีวิต ก็เสียช� อเสียงไปแลว จะแสดง

รับผิดชอบอยางไร จึงถูกตองแลว

ที่ตํารวจจะใช พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 

ดําเนินคดีกับบุคคลเหลานี้ แต

ตํารวจเองก็ตองชี้แจงขอเท็จจริง

เพ� อปองกันความสับสน สําหรับการ

แถลงขาว พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ 

รอง ผบช.ภาค 1 กับ พล.ต.ต.ยิ่งยศ 

เทพจํานงค โฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ สรุปวา “ไมปรากฏ

หลักฐานวาแตงโมรับงานเอนเตอรเทน พยานหลักฐาน ณ เวลา

นี้ น�าจะบงชี้ ไปที่ประมาททําใหมีคนตาย ยังไมมีการบงชี้วาเปน

ฆาตกรรม”  ดังนั้นบรรดาแฟนคลับที่ไมเช� อวาแตงโมนั่งฉี่ที่ทาย

เรือ และบางคนจินตนาการวาเปนการฆาตกรรม ก็ขอใหทําใจ

รมๆ รอผลสรุปที่ชัดเจนกอน...•

นายดอน ปรมัตถวินัย

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียตอยูเครน กลายเปนพื้น 

ที่ทดสอบสมรรถนะอาวุธหลายประเภท ทั้งรถถัง ยานเกราะ 

ขีปนาวุธ จรวด ปนใหญ ระบบปองกันภัยทางอากาศ โดรน 

รวมถึงเคร� องบินรบ เฮลิคอปเตอร ซึ่งมีการสูญเสียจํานวนมาก 

จากภาพขาวยังไมเห็นเคร� องบินขับไลยุคที่ 5 ซึ่งเปนเคร� องบิน

ที่มีเทคโนโลยีสูงออกปฏิบัติการ ซึ่งในปจจุบันที่มีออกจําหน�าย 

เชน F-35 สหรัฐอเมริกา Su-57 รัสเซีย FC-31 จีน ซึ่งลวนมี

ประสิทธิภาพการรบที่สูงยิ่ง. 

เคร� องบินขับไลยุคที่ 5

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

พล.ต.ต.อุดร 

ยอมเจริญ 

ณะที่การเลือกตั้งทองถิ่นล็อตสุดทายคือ กรุงเทพมหานคร-

พัทยา กําลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือน พ.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะ

มีการเลือกตั้งทั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร-สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.)-นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

ที่คาดวาจะมีความคึกคักอยางมาก เพราะอยางกรุงเทพมหานครก็

พบวาคน กทม.ไมไดใชสิทธิ์เลือกตั้งผูวาฯ กทม.มารวมจะ 9 ปแลว 

เพราะเลือกตั้งครั้งสุดทายก็ตอนป 2556 จึงทําใหมีการคาดหมายกัน

วา การเลือกตั้งผูวาฯ กทม.-ส.ก.ที่จะมีขึ้น จะมีคน กทม.ใหความต� น

ตัวออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งกันจํานวนมาก   

สวนแคนดิเดตที่จะลงสมัครผูวาฯ กทม.ตอนนี้ก็เปดตัวอยาง

เปนทางการไปแลวหลายราย และรายลาสุดก็คือเม� อวันจันทร

ที่ผานมา ที่ “สกลธี ภัททิยกุล” ไดลาออกจากรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ไปเม� อ 7 มี.ค.ที่ผานมา โดยเจาตัวแจงผาน

เฟซบุกสวนตัวระบุตอนหนึ่งวา 

“เกือบ 4 ปแลวครับที่ผมไดมี โอกาสเขามาบริหารราชการใน

ฐานะรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร… วันเวลาผานไปเร็วมากๆ 

คงจะเหมือนที่มีคนเคยกลาวไววา เวลาแหงความสุขมักจะผานไป

ไวเสมอ… เพราะสําหรับผมมันไมเหมือนการมาทํางาน แตมันเปน

ความสุขทุกวันที่ ไดมาเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดแกไขปญหาและพัฒนางาน

ดานตางๆ ในภารกิจที่ผมไดรับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

แกไขเร� องรองเรียนและเดือดรอนของพี่นองชาวกรุงเทพมหานคร

ที่ ไดกรุณาแจงมา ซึ่งผมและเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครได

พยายามชวยอยางเต็มที่ในทุกๆ เร� อง

ในโอกาสนี้ ผมตองขอขอบพระคุณทานนายกรัฐมนตรีและ

ทานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ได ให โอกาสผมในการทํางานซึ่ง

เปนประสบการณที่มีคามากสําหรับผม รวมถึงขอขอบคุณบุคลากร

ของกรุงเทพมหานครทุกคนที่ ไดรวมกันทําหนาที่แกไขปญหาตางๆ 

เพ� อพี่นองชาวกรุงเทพมหานครอยางเต็มความสามารถ…ทุกคน

ตั้งใจทุมเทจริงๆ ครับ หลายปที่ผานมามีหลายสิ่งดีๆ เกิดขึ้นใน

กรุงเทพมหานครของเราครับ แตอยางไรก็ตามผมเห็นวายังมีอีก

หลายดานที่สามารถทําให “ดีกวานี้ ได” ทั้งในดานกายภาพและ

คุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร

ผมเช� อมั่นมากครับวากรุงเทพมหานครของเรา “ดีกวานี้ ได” 

ในหลายๆ ดาน ดังนั้นในการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ที่จะเกิดขึ้นอันใกลนี้ ผมพรอมและขออาสาเสนอตัวเปนผูสมัครใน

นาม “อิสระ” โดยจะใชประสบการณและหลายๆ สิ่งที่เก็บสะสม

มาและอยากจะทํา ซึ่งผมอยากจะขอแรงสนับสนุนจากพี่นองชาว

กรุงเทพมหานคร ให โอกาสผมและทีมงานไดรับใชทุกทานดวยนะ

ครับ”

สกลธี บอกไวตอนทายวา “ไดย� นหนังสือลาออกจาก

ตําแหน�งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้ (7 มี.ค.2565) 

ซึ่งมีผลทันทีครับ โดยผมจะแถลงเปดตัวการลงสมัครอยางเปน

ทางการ พรอมทั้งนําเสนอนโยบาย ทีมงานและมุมมองของผมใน

การทํากรุงเทพมหานครให “ดีกวานี้ ได” ตอไป แลวพบกันนะครับ 

ขอบพระคุณทุกกําลังใจที่มีใหเสมอมา #กรุงเทพดีกวานี้ ได”

จุดนี้แสดงใหเห็นวา การเลือกตั้งทองถิ่นในสวนของ กทม.-

พัทยาคงสนุกเขมขนแน�นอน และแน�นอนวาการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น 

ทางผูสมัครแตละคน แตละพรรค ก็จะมีการใชเทคนิคการหาเสียง

ที่วางแผนไววาส� อสารไปแลวจะไดผลทางการเมือง โดยเฉพาะการ

ส� อสารทางโซเชียลมีเดียตางๆ โดยเฉพาะ “เฟซบุก-เพจตางๆ” ทั้ง

ของพรรคการเมือง กลุมการเมืองตนสังกัด และเฟซบุกของตัวเอง ที่

กลายเปนเร� องปกติไปแลว 

ซึ่งในเร� องนี้ก็มีกรณีศึกษาที่น�าสนใจสําหรับเร� องการโพสตขอ

ความผานเฟซบุกของคนที่ลงเลือกตั้งทองถิ่นแลวเกิดคดีความตาม

มา 

โดยกรณีศึกษาดังกลาวมีรายงานวา เม� อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผานมา

มีการอานคําพิพากษาตัดสินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่นที่น�าสนใจ 

โดยวันดังกลาว ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ไดอานคําพิพากษาในคดี

ที่ ดร.ภัทรพล จําปารัตน เปนโจทกย� นฟองนายณัฐพงศ แตงสุวรรณ 

เปนจําเลย 

โดยที่มาที่ไปของคดีดังกลาวเกิดจาก ดร.ภัทรพล ที่เปนอดีต

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกว (อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ) ในชวงป 2555-2557 และเปนคูแขงทางการเมืองกับ

จําเลย คือนายณัฐพงศ ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางแกว 

เม� อ 25 มิ.ย.2563 และตอมาพบวาจําเลยไดพิมพขอความหมิ่น

ประมาทโจทก โดยนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรดวยขอความอันเปน

เท็จ ผานเฟซบุกสวนตัวของจําเลย ที่ใชช� อ ณัฐพงศ แตงสุวรรณ ใน

รูปแบบสาธารณะดวยขอความวา “ทําไมผมถึงตองตัดสินใจลงสมัคร

นายกเทศมนตรีเมืองบางแกว คูแขงผมเปนอดีตนายกฯ.... เมียเปน 

ผอ.คลัง..ปจจุบันคูเขยปฏิบัติหนาที่นายกฯ ทําไมมีเร� องทุจริตติดตัว

ทุกคน เทศบาลเมืองบางแกวเปนทองถิ่นที่มีฐานะการเงินดีมาก แต

ปจจุบันมีปญหาที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากมาย มีคําถาม

วาที่ผานมา อบต.ทําอะไรกันอยู ทําไม ทําไม มีเงินเยอะแยะ แตไมมี

อะไรที่ทําสําเร็จเพ� อรองรับความเจริญในอนาคตเลย มีแตสรางภาพ

ขายฝนไปวันๆ”

คําพิพากษาระบุวา โจทกฟองวาขอความดังกลาวเปนการใส

ความทําใหคนอานหรือคนเห็นขอความเช� อ และเกิดความรูสึกดูหมิ่น

เกลียดชัดโจทก ซึ่งขอความดังกลาวมีคนเห็น คนอานและแสดงความ

เห็นเกี่ยวกับขอความดังกลาวประมาณหนึ่งรอยคน อันเปนการหมิ่น

ประมาทโจทกดวยการโฆษณา จึงฟองเพ� อขอใหศาลลงโทษจําเลย 

คําพิพากษาระบุโดยสรุปวา พิเคราะหพยานหลักฐานจากฝาย

โจทกและจําเลยแลว ไดขอเท็จจริงวาโจทกเคยเปนนายกฯ อบต.

บางแกว ชวง 2554-2560 และมีภรรยาเคยเปน ผอ.กองคลัง ตอมา

โจทกทราบเม� อ 24 มิถุนายน 2563 วาจําเลยโพสตขอความดังกลาว

ที่โจทกระบุในคําฟอง ในเฟซบุกของตัวเอง จึงนําคดีย� นฟองตอศาล 

แตจําเลยใหการปฏิเสธวาการกระทําดังกลาวเปนการใชสิทธิแสดง

ความเห็นโดยสุจริต เปนการติชมดวยความเปนธรรม อันเปนวิสัยที่

ประชาชนยอมกระทําได ตอมาโจทกขึ้นเบิกความตอศาลวาขอความ

ดังกลาว หมายถึงตัวเอง ภรรยา และคูเขย ซึ่งขอความดังกลาวทําให

โจทกเสียหายและอับอาย เพราะโจทกไมเคยถูกฟองคดีเกี่ยวกับการ

ทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เพียงแตถูกตั้งกรรมการสอบสวนเร� องที่ถูก

รองเรียน ขอความดังกลาวจึงไมเปนความจริง เปนการใสความใหราย

โจทก แมขณะโพสตขอความยังไมมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือง

บางแกว แตขอความชวงสุดทายก็มีขอความตอนหนึ่งวา “ให โอกาส

ผม พูดจริง คิดดี ทําได กลุมรักบางแกว” ที่เปนการประกาศตัววาจะ

ลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองบางแกวแขงกับโจทก 

คําพิพากษาดังกลาวระบุตอไปโดยสรุปวา ในการพิจารณา

คดีในชั้นศาล พยานฝายโจทกใหการวา ขอความดังกลาวอานแลวก็

เขาใจวา บุคคลที่จําเลยเอยถึงตามที่โพสตวาคือโจทก เพราะที่ผานมา

ไมเคยมีนายก อบต.บางแกว ที่มีภรรยาเปน ผอ.คลัง และคูเขยโจทก

ก็เปนรักษาการนายกเทศมนตรีเมืองบางแกว พยานจึงเห็นวาขอความ

ดังกลาวเปนการใสความโจทกที่กําลังจะลงสมัครคัดเลือกเปนนายก

เทศมนตรีเมืองบางแกว และพยานเบิกความวา หากประชาชนเห็น

ขอความดังกลาวอาจเขาใจวาโจทกเปนบุคคลไมดี ทําให โจทกอาจไม

ไดรับเลือกใหเปนนายกเทศมนตรีเมืองบางแกวได ซึ่งความจริงแลว

โจทกไมไดเปนเชนนั้น 

เม� ออานเนื้อหาในคําพิพากษาดังกลาวพบวา มีการระบุไวดวย

วา ฝายจําเลยไดเบิกความตอศาลวาขอความดังกลาวเปนการแสดง

ความเห็นโดยสุจริต และยอมรับวาขอความดังกลาวหมายถึงโจทก 

โดยที่โพสตเพราะเห็นวาทองถิ่นมีปญหามากและไมไดรับการพัฒนา 

และตองการใหคนที่เขามาอานไดศึกษาวาสิ่งที่โพสตเปนความจริง

หรือไม เพราะโจทกก็เปนบุคคลสาธารณะ จึงสามารถถูกตรวจสอบ

และวิพากษวิจารณ โดยสุจริตได 

สําหรับคําตัดสินในคดีดังกลาว คําพิพากษาระบุโดยสรุปวา 

การโพสตขอความดังกลาวแมจะมิไดระบุเฉพาะเจาะจงช� อของโจทก 

แตเม� อไดความจากคําเบิกความของพยานของโจทกและพยาน เบิก

ความสอดคลองกันวาอานขอความขางตนแลวหมายถึงโจทก รวมถึง

จําเลยก็เบิกความยอมรับเชนกันวาหมายถึงโจทก และเห็นวา เม� อ

อานแลวยอมทําใหคนอานเขาใจไดวาโจทกมีพฤติการณทุจริตในการ

บริหารงานเทศบาลเมืองบางแกว แม โจทกจะนําสืบวาขณะโจทก

เปนนายก อบต.บางแกว โจทกเคยถูกมาตรา 44 ของหัวหนา คสช.

สั่งระงับการปฏิบัติหนาที่ และถูกสํานักงาน ป.ป.ช.สอบสวนกรณีถูก

กลาวหาวาเรียกรับผลประโยชนจากการเก็บขยะหางสรรพสินคาหลาย

แหง แตเม� อไมมีคําชี้ขาดจากคําตัดสินของศาลวาโจทกกระทําการดัง

กลาว การโพสตขอความดังกลาวของจําเลยจึงเปนการกลาวหาผูอ� น

อันจะทําให โจทกเสียช� อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชังได อีกทั้งในขอความ

ตามโพสตวันดังกลาว มีขอความที่จําเลยใชในการหาเสียงเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเมืองบางแกว โดยที่โจทกก็ยอมรับวาจําเลยคือคูแขง 

“จึงเช� อวาเปนการกลาวหาเพ� อทําลายน้ําหนักในตัวโจทก 

และเพ� อหาเสียงใหกับตนเองไปในเวลาเดียวกัน จึงไมถือวาเปนการ

วิพากษวิจารณติชมดวยความสุจริต อันเปนวิสัยของประชาชนยอม

กระทํากัน จึงเปนการใสความโจทกดวยการโฆษณา โดยประการที่

จะทําให โจทกเสียช� อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง การกระทําของ

จําเลย เปนความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 328 พิพากษาวาจําเลยมีความผิด จํา

คุก 6 เดือน ปรับ 20,000 บาท แตไมเคยปรากฏวาจําเลยเคยตอง

โทษจําคุกมากอน โทษจําคุกจึงใหรอลงอาญาไว มีกําหนดสองป” คํา

พิพากษาระบุ 

ก็เปนกรณีศึกษาที่น�าสนใจ โดยเฉพาะการใช โซเชียลมีเดีย ที่

ทําใหเห็นวาการจะโพสตอะไรออกไปที่พาดพิงถึงบุคคลอ� น เปนเร� องที่

ตองระมัดระวังอยางยิ่ง. 

ม� อกลาวถึงภาคอีสานคนสวนใหญคงนึกภาพถึงความแหง

แลัง เกษตรกรยากจน การศึกษาต่ํา แตในมุมมองของนัก

วิชาการดานมนุษยวิทยาชาวอเมริกันที่มีประสบการณใน

ประเทศไทยหลายสิบป และหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ไดเสนอมุมมองตอเกษตรกรภาคอีสานไวในการบรรยายพิเศษของการ

สัมมนาประจําปดานการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน เม� อเดือนมกราคมที่ผานมาอยางน�าสนใจ ผูเขียนจึงอยาก

นํามาถายทอดตอเพ� อใหเปนเสียงสะทอนจากภาคอีสานสูรัฐบาล และ

ผูที่เกี่ยวของในภาคสวนตางๆ ตอไป 

ศาสตราจารยเทอรรี แรมโบ กลาวถึงการพัฒนาการเกษตรโดย

ภาพรวมทั้งโลกวา เปนการพยายามเปลี่ยนเกษตรกรรายยอยที่ทําการ

เกษตรแบบพอเพียง ใหเปนเกษตรกรทันสมัย มุงผลิตเพ� อรายไดและ

ผลกําไร เปลี่ยนจากการทําเกษตรผสมผสานไปสูการปลูกพืชหรือ

เลี้ยงสัตวเชิงเดี่ยวในแปลงหรือฟารมขนาดใหญ แทบทุกประเทศจะมี  

นโยบายการพัฒนาการเกษตรไปในแนวนี้ แตนักวิชาการทานนี้มอง

วาสําหรับเกษตรกรในภาคอีสานที่ทานไดติดตามดูการเปลี่ยนแปลง

มามากกวา 40 ปพบวายังมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นอยู กลาว

คือ แปลงขนาดเล็กของครอบครัวเกษตรกรอีสานยังมีมากกวาแปลง

ใหญ พืชที่เกษตรกรภาคอีสานปลูกยังเนนที่การเก็บไวสวนหนึ่งเพ� อ

การบริโภคและการขาย แปลงเกษตรกรในภาคอีสานยังมีลักษณะ

ผสมผสานมีพืชหลายชนิด ถึงแมวาเกษตรกรอีสานจะมีการปรับตัว

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในชวงศตวรรษที่ผานมา แตเกษตรกรอีสาน

ยังคงไมละทิ้งความหลากหลายของแหลงรายได ซึ่งผูเขียนมองวา

ลักษณะดังกลาวคือกลยุทธการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกรภาค

อีสานที่น�าสนใจอยางยิ่ง และสามารถพาเกษตรกรอีสานรอดพนวิกฤต

ตางๆ ไดเสมอมา

ศาสตราจารยแรมโบไดอธิบายเพิ่มเติมวา เกษตรกรอีสานจับ

ปลาหลายมือ หรือยึดถือแนวทางที่สุภาษิตฝรั่งกลาววา “Don’t put                     

all your eggs in one baskets” ซึ่งทานมองวาเปนแนวทางที่ดี   

สําหรับเกษตรกรรายยอยที่อยูในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมผกผัน เผชิญ

กับสถานการณที่คาดการณไดยาก เชน ฝนแลง น้ําทวม ผลผลิตราคา

ตกต่ํา ทานแบงและมองการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรอีสานเปนสี่

ชวงคือ

ชวงแรกตั้งแตป 2463 ถึง 2503 เกษตรกรอีสานสมัยนั้น

ปลูกขาว ฝายและยาสูบเพ� อการบริโภคและขาย เลี้ยงสัตวเพ� อใช

งาน เชน วัว ควาย เก็บผลิตภัณฑจากปาซึ่งครอบคลุมประมาณ 

90% ของพื้นที่อีสาน และมีการขายแรงงานบาง เชน การไปรับจาง

เกี่ยวขาวที่ภาคกลาง เกษตรกรอีสานยุคนั้นสวนใหญจะพออยูพอกิน 

เกษตรกรในอีสานใชวิธีการเก็บกักน้ําทํานาดวยทํานบ (หรือเข� อนดิน

ขนาดเล็กๆ) ซึ่งในปจจุบันไมมีเหลืออยู เร� องของทํานบก็ไดรับความ

สนใจจากนักวิชาการญี่ปุนช� อ ศาสตราจารยฟูกุย ที่มีศึกษาเร� องนี้

อยางตอเน� องยาวนาน 

ชวงที่สองป 2503 ถึง 2523 ชวงนี้เปนยุคของการเพิ่ม

ประชากรอยางรวดเร็ว พื้นที่นาขยายตัวเพิ่มขึ้น แตผลผลิตตอไรลด

ลง เกษตรกรสวนใหญเก็บขาวไวบริโภค มีเหลือขายเพียงเล็กนอย 

พื้นที่ปาลดลงอยางรวดเร็วจากการหักรางถางพงเพ� อปลูกพืช เชน 

ปอแกวและมันสําปะหลัง สัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย ก็มีจํานวนลด

ลง เน� องจากขาดพื้นที่เลี้ยงสัตว มีการอพยพตามฤดูกาลเพ� อไปขาย

แรงงานในกรุงเทพฯ หรือภาคอ� นๆ มากขึ้น

ชวงที่สาม 2523 ถึง 2543 เกษตรกรอีสานเริ่มมีการใชพืชพันธุ

ดี มีการลงทุนนําใชเคร� องมือทุนแรงขนาดเล็ก เชน รถไถเดินตาม 

การใสปุยเคมี การขุดสระหรือแหลงน้ํา ขาวเริ่มกลายเปนพืชที่ทํา

รายไดสําคัญอีกครั้ง ออยเริ่มเขามาแทนที่ปอแกว หรือแมกระทั่งมัน

สําปะหลัง เริ่มมีการปลูกยางพาราในหลายพื้นที่ในภาคอีสาน แรงงาน

ภาคอีสานไมไดไปแคภาคอ� นๆ ในประเทศ แตมีการไปขายแรงงานใน

ตางประเทศมากขึ้นดวย 

ชวงที่สี่ 2543 ถึงปจจุบัน ขาวออยและยางพารายังเปนพืช

เศรษฐกิจสําคัญของภาคอีสาน เกษตรกรสวนหนึ่งมีการปลูกพืชมูลคา

สูงสําหรับตลาดเฉพาะ เชน ผักอินทรีย แคนตาลูป มะมวง สมโอ 

การปลูกมะเขือเทศแบบพันธสัญญากับบริษัทเมล็ดพันธุ เพ� อผลิต

เมล็ดพันธุลูกผสมเพ� อการสงออก รวมทั้งการทําการเกษตรเชิงทอง

เที่ยวก็เริ่มเกิดขึ้น เชน มีรานกาแฟ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การ

เปลี่ยนแปลงอีกสวนหนึ่งของสังคมเกษตรกรอีสานคือ การสงลูกหลาน

ไปเรียนและทํางานในภาครัฐ การทํางานในโรงงานประเภทตางๆ ที่

เริ่มเขามาสูภาคอีสาน การสมรสกับชาวตางประเทศ การพัฒนาทอง

ถิ่นไปสูสังคมเมืองก็นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เชน การทําธุรกิจขนาด

เล็กในหมูบานอีสานปจจุบันจะพบเห็นกิจการรานมินิมารท รานซักผา

หยอดเหรียญอยูทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานในศตวรรษ

ที่ผานมา ถึงแมจะมีการเปลี่ยนกิจกรรม เชน พืชที่ปลูกหรือกิจกรรม

การเกษตรตางๆ แตยังคงรูปแบบของการจัดการที่ยืดหยุนตาม

สถานการณ มุงเพ� อขยายโอกาสและลดความเสี่ยงของครอบครัวอยู

เหมือนเดิม

ดังนั้นการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคอีสาน ศาสตราจารย

เทอรรี แรมโบ เนนวา นักวิชาการและหน�วยงานที่เกี่ยวของไมควร

เนนที่สูตรสําเร็จสูตรใดสูตรหนึ่งเทานั้น แตนักวิชาการและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของควรนําเสนอทางเลือกตางๆ หรือมีบุฟเฟตเทคโนโลยี แลว

ใหเกษตรกรเปนผูตัดสินใจดวยตัวเขาเองวากิจกรรมอะไร เทคโนโลยี

ไหนเหมาะสมกับครอบครัวเขา ความเขาใจโลกของเกษตรกรอีสาน

และวิธีคิดของพวกเขาเทานั้น จึงจะชวยใหเขาใจ เขาถึง และพัฒนา

ภาคเกษตรของอีสานได.

รศ.ดร.สุวิทย เลาหศิริวงศ

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

คดีตัวอยางเลือกตั้งทองถิ่น 

หาเสียงใสความโจมตีทางเฟซบุก 

ข

เกษตรกรอีสานกับกลยุทธการบริหารความเสี่ยง

เ



นหนังสือลาออกจากตำาแหน่งรองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำาหรับนาย

สกลธี ภัททิยกุล  โดยเป็นการลาออกเพื่อจะมาลง

สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน

นามอิสระ

หลังจากนี้ นายสกลธีจะแถลงเปิดตัวการลงสมัคร

อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งนำาเสนอนโยบาย ทีมงาน และ

มุมมองในการทำากรุงเทพมหานคร ภายใต้สโลแกน “ดีกว่า

นี้ ได้” 

สำาหรับนายสกลธี  

หรือ จั้ม เป็นลูกชายของ 

บ๊ิกตุ่น-พล.อ.วินัย ภัททิยกุล                              

อดีตเลขาธิการคณะมนตรี

ความม่ันคงแห่งชาติ (คมช.) 

ได้รับการแต่งตั้งให้                              

เป็นรองผู้ว่าราชการกรุง                                       

เทพมหานคร ในยุคคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ                                  

(คสช.) เมื่อวันที่ 10 เมษา 

ยน 2561 จากนั้นในช่วง

ปลายปี 2561 นายสกลธี

ได้ ไปร่วมเปิดตัวกับพรรค

พลังประชารัฐ และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารพรรค

ชุดแรก 

นายสกลธีเป็นนักการเมืองในกลุ่มอดีตแกนนำา กปปส. 

ที่ประกอบด้วย นายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาย

ชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์

ช่วงแรกของพรรคพลังประชารัฐ นักการเมืองในกลุ่ม

อดีตแกนนำา กปปส.ค่อนข้างมีบทบาท โดยมีถึง 4 คนที่

เป็นกรรมการบริหารพรรค ได้แก่ นายสกลธี, นายณัฏฐพล, 

นายพุทธิพงษ์ และนายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม.พรรค

พลังประชารัฐ 

แต่หลังจากนายณัฏฐพล และนายพุทธิพงษ์ ถูกศาล                                                                            

อาญาพิพากษาจำาคุก และหลุดจากตำาแหน่งรัฐมนตรีและ                                                                           

ส.ส.ในคดีชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2556 ไม่นาน ก็ได้มีการ

ปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐครั้งใหญ่ ซึ่งปรากฏว่า                                                                                

ไม่มีชื่อบุคคลเหล่าน้ีอยู่ในกรรมการบริหารพรรคเลย มีเพียง

ตัวแทนจากโซนกรุงเทพมหานครคนเดียวคือ นายจักรพันธ์  

พรนิมิตร ส.ส.กทม. และหัวหน้าภาคกรุงเทพมหานคร

แม้จะไม่ได้อยู่กับพรรคพลังประชารัฐ แต่กลุ่มของ

นายณัฏฐพลและนายสกลธียังคงเข้าพบพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมอยู่เป็นระยะ และประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์

มาโดยตลอด

แต่เดิมนายสกลธีเองไม่ได้ตั้งใจจะลงสมัครผู้ว่าราช 

การกรุงเทพมหานคร แต่เป็นเพราะนางทยา ทีปสุวรรณ 

อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภรรยานายณัฏฐพล 

ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ทำาให้ตัดสินใจลงสมัครด้วยตัวเอง 

โดยได้รับการสนับสนุนจากอดีตแกนนำา กปปส., ส.ส.และ

อดีต ส.ก.ที่เคยทำางานด้วยกัน.

ให้เต็มศักด์ิเป็นท่ีระลึกเมื่อคร้ังเกษียณอายุ กระถางเปลือกหอยขนาดใหญ่สี                                                                                      

ทองบรรจุดอกไม้พร้อมข้อความน้องๆ ทีม S-COMM พวงหรีดดอกไม้สีขาว                                                                                             

ข้อความ “ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร และทีมสำานักความร่วมมือระหว่างประ 

เทศเครือเจริญโภคภัณฑ์” พวงหรีดดอกไม้ ข้อความ “ดร.ธีระพล ถนอมศักด์ิ                                                                                                      

ยุทธ ประธานผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์” 

เต็มศักด์ิ ไตรโสภณ เป็นครูนักข่าวประจำากระทรวงมหาดไทยอย่าง

แท้จริง ท้ังยังเป็นต้นแบบของนักข่าวท่ีอุทิศตัวเองทำางานอย่างทุ่มเท มุ่งม่ัน

ผลงานให้ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ด้วยความยึดม่ันในอุดมการณ์ 

ไม่ยอมกินสินบาทคาดสินบนหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว พ่ีเต็มเคยเล่าว่า “มี

แหล่งข่าวระดับสูงเอาเงินมาให้เป็นฟ่อน แต่ผมไม่ยอมรับไม่รู้ว่าเป็นการวัดใจ

หรือเปล่า ตอนหลังแหล่งข่าวมีข่าวลึกๆ ก็จะเรียกให้ไปพบเพื่อบอกข่าวเด็ด

ให้  มีแหล่งข่าวรายหน่ึงผมให้ทางโรงพิมพ์ส่ง นสพ.บางกอกโพสต์ท่ีเป็นสิทธิ

ของผมไปให้ (อดีต) อธิบดีกรมการปกครองท่านหน่ึงไปอ่านท่ีบ้าน เพราะส่วน

ใหญ่ผมอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับท่ีห้องสมุดกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว”

เป็นที่รับรู้กันในหมู่นักข่าวประจำากระทรวงมหาดไทยว่า พี่เต็ม น้า

เต็ม หรือลุงเต็มเป็นคนใจกว้างกับน้องๆ นักข่าว รู้ว่า นสพ.แต่ละฉบับมี

สไตล์การทำางานที่แตกต่างกัน บางฉบับต้องการข่าวสกู๊ปเดี่ยว มีประเด็น

แอสไซน์จากหัวหน้างานเพื่อเจาะข่าวเดี่ยว ขณะเดียวกันก็ห้ามตกข่าวหมู่

ด้วย พี่เต็มพานักข่าวที่จะต้องเจาะข่าวเดี่ยวไปหาแหล่งข่าวพร้อมกับใช้คำา

พูดว่า “ฝากด้วยนะครับ เด็กต้องหาข่าวเด่ียวส่งหัวหน้า” จากน้ันเจ้าตัวก็ไป

หาข่าวอื่นเพื่อส่งข่าวทางโทรศัพท์ แล้วให้เพื่อนๆ น้องๆ หลานๆ จดข่าวตาม

เป็นไกด์ไลน์ในการเขียนข่าวส่งแต่ละสำานักพิมพ์ที่มีลีลาการเขียนต่างกัน 

ชีวิตงานข่าวของเต็มศักดิ์ทำางานกับ รมว.กระทรวงมหาดไทย, รมช.                                                                                             

มหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นพ่อลูกต่าง พ.ศ.กัน อาทิ พ่วง 

สุวรรณรัฐ, พระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, พลากร สุวรรณ

รัฐ ผอ.ศอ.บต.(พี่ชายของพระนาย สุวรรณรัฐ) ต่อมาดำารงตำาแหน่งองคมน                                                                                            

ตรีสมัยนั้นอายุน้อยที่สุด รมต.บางท่านรูดซิปปากก็จริงแต่เต็มศักดิ์ก็ตั้งคำา 

ถามเด็ดจน รมต.ต้องเปิดปากพูดเพียงนิดเดียวก็เป็นข่าวใหญ่ได้ เพราะได้

ทิปข่าวเด็ดมาก่อนแล้ว เพียงแต่ต้องการคำายืนยันจาก รมต.เจ้ากระทรวง 

กลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่หน้า นสพ.หลายต่อหลายครั้ง

ด้วยสไตล์การทำางานข่าวของเต็มศักด์ิท่ีเหลือเชื่อ  แปลกแต่จริง ปราศ 

จากหัวโขน ทุกประเด็นอันแหลมคมล้วนจดจำาอยู่ในมันสมองไม่มีผิดเพี้ยน 

พี่เต็มไม่ค่อยใช้สมุดจดข่าว แต่จะคว้าเศษกระดาษมาจดประเด็น และเป็น

ผู้เปิดประเด็นซักถาม รมต.กระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จนได้ข่าวพาดหัวใหญ่เป็นประจำา สมัยก่อนการทำาข่าวกระทรวงมหาดไทย

ต้องขยันแสวงหาประเด็นร้อนๆ  ข้าราชการระดับบิ๊กๆ ในกระทรวงแห่งนี้

รู้ทุกเรื่อง ยิ่งสมัยก่อนกรมตำารวจ, กรมแรงงาน, กรมราชทัณฑ์, กรมอัยการ   

สังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทย จะออกหมายจับคนดังนักข่าวกระทรวง

มหาดไทยรู้ก่อนใครอื่น

“ผมมีลูกหลายคน ก็ต้องทำางานหนัก ขับรถส่งลูกไปโรงเรียน เล็ก

เป็นแม่บ้านดูแลทุกอย่างในบ้าน ลูกแต่ละคนกินอาหารไม่เหมือนกัน ต้อง                   

จัดหาสำารับกับข้าวให้ถูกใจทุกคน กลับถึงบ้าน ผมชอบกินข้าวพร้อมครอบ                   

ครัว ดูโทรทัศน์รายการข่าวและกีฬาทั้งในและต่างประเทศเกือบทุกนัด                                                                                                            

5บทความ

ากันขรม 

“ลุงตู่” บอกว่า ให้ประหยัดน้ำามัน ไม่จำาเป็นอย่า

ใช้รถ  

ทัวร์ลงซิครับ!

ทำาไมนายกฯ กับคณะรัฐมนตรีไม่เดินไปทำางาน 

ครับ...มันก็แบบนี้แหละ สังคมแห่งความขัดแย้ง บวกกับ

ไร้วุฒิภาวะ เอะอะ ด่าไว้ก่อน ข้อเท็จจริงเอาไว้ทีหลัง

ที่จริงเป็นหลักการพื้นฐาน ของแพงก็ใช้ให้น้อยลงหน่อย 

ทุกรัฐบาลก็บอกกับประชาชนในทำานองเดียวกัน คือ ประหยัด

วิกฤตน้ำามันใช่ว่าเพิ่งจะมาเกิดในรัฐบาลนี้ เป็นปัญหาซ้ำา 

ซากเกือบจะทุกรัฐบาลต้องนั่งปวดหัว เพราะเมื่อมีวิกฤตอื่นๆ ใน

โลก ย่อมกระทบกับราคาน้ำามันแทบทุกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ที่แพงกระฉูดเที่ยวนี้ เพราะกระหน่ำากันมาหลายทาง 

จากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ที่ยืดเยื้อมากว่า ๒ ปี พอ

เศรษฐกิจเริ่มฟื้น ความต้องการบริโภคน้ำามันพุ่งพรวด สูงเกิน

กว่ากำาลังการผลิต 

กลุ่มประเทศโอเปก หลังลดกำาลังการผลิตน้ำามันลงถึง  ๑๐ 

ล้านบาร์เรลต่อวัน ช่วงโควิดระบาดหนัก ปัจจุบันกลุ่มทยอยผลิต

เพ่ิมคร้ังละ ๔ แสนบาร์เรลต่อวัน ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

สุดท้ายมาเจอสงคราม รัสเซีย-ยูเครน และสหรัฐฯ ซึ่ง

เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำามันรายสำาคัญของโลก วิกฤตมันจึงซ้อนวิกฤต

ราคาน้ำามันพุ่งไม่หยุดอย่างที่เห็น

หลายคนถามว่าจะจบเมื่อไหร่? 

ยากท่ีจะตอบ เพราะข้ึนกับประเทศท่ีถลำาเข้าไปในสงคราม

ว่า จะหยุดเมื่อไหร่ 

แม้ไทยจะขุดน้ำามันเองได้ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ใช้ในประเทศ จึงต้องนำาเข้าเป็นหลัก

เราต้องการน้ำามันดิบเพื่อกลั่นเป็นน้ำามันสำาเร็จรูปอยู่ที่ 

เกือบ ๑ ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ไทยมีกำาลังการผลิตน้ำามันดิบได้

ในประเทศเพียง ๑ แสนบาร์เรลต่อวัน เท่านั้น

เถียงกันว่อนโซเชียลด้วยข้อมูลหางอ่ึงว่า ไทยใช้น้ำามันแพง

ที่สุดในโลก พวกที่เชื่อ ก็เชื่อเป็นตุเป็นตะ ด่า “ลุงตู่” สาดเสียเท

เสีย น้ำามันแพงเพราะประเทศเป็นเผด็จการ 

ข้อเท็จจริง ราคาน้ำามันหน้าสถานีบริการ ในประเทศไทย 

ไม่ได้แพงท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน อยู่ในระดับกลางค่อนข้าง

น้ำามันไทยแพงที่สุดจริงหรือ?

ถูกด้วยซ้ำา 

ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ราคาน้ำามันเบนซิน บาท/ลิตร 

ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี้ครับ

สิงคโปร์ ๗๓.๔๙ บาท

ลาว ๔๘.๒๐ บาท

ฟิลิปปินส์ ๔๑.๐๖ บาท

เวียดนาม ๓๘.๓๔ บาท

ไทย ๓๗.๗๕ บาท

กัมพูชา ๓๗.๗๓ บาท

เมียนมา ๓๖.๒๓ บาท

อินโดนีเซีย ๓๒.๙๕ บาท

มาเลเซีย ๑๕.๙๙ บาท

บรูไน ๑๒.๗๓ บาท

ราคาน้ำามันดีเซล บาท/ลิตร

สิงคโปร์ ๖๔.๑๒ บาท

ลาว ๓๖.๘๔ บาท

ฟิลิปปินส์ ๓๔.๖๘ บาท

เมียนมา ๓๓.๘๕ บาท

อินโดนีเซีย ๓๑.๒๕ บาท

กัมพูชา ๓๐.๕๐ บาท

เวียดนาม ๓๐.๔๕ บาท

ไทย ๒๙.๙๔ บาท

มาเลเซีย ๑๖.๗๗ บาท

บรูไน ๗.๔๔ บาท

แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงิน

เข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน

ขณะที่หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่ เช่น 

มาเลเซีย บรูไน  

ตัวเลขที่เห็นยืนยันได้ว่าระดับราคาน้ำามันไทยในอาเซียนอยู่

ตรงไหน 

แต่ทุกวันน้ียังมีคนเชื่อชุดข้อมูลว่า ไทยมีบ่อน้ำามันเองมหาศาล 

แต่รัฐบาลปิดข่าว รวมไปถึงไทยผลิตน้ำามันได้มากกว่าบรูไน แต่ยัง

นำาเข้าน้ำามัน แถมยังราคาแพงกว่าทุกประเทศ

ก็อธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์ เข้าใจง่ายๆ

ไทยขุดน้ำามันได้มากกว่าบรูไนจริง แต่ก็มีองค์ประกอบอื่นๆ 

อีกมากมาย ที่ทำาให้ราคาน้ำามันในไทยแพงกว่า และยังต้องนำาเข้า 

ยกตัวอย่างตามนี้ครับ

ครอบครัวหนึ่งมีลูก ๑๐ คน มีพื้นที่นาปลูกข้าวได้ ๑  กระสอบ

อีกครอบครัว มีแค่ ๓ พ่อแม่ลูก มีพื้นที่ปลูกข้าวได้ เกือบ ๑ 

กระสอบเหมือนกัน

ครอบครัวแรกกินไม่พอ เพราะสมาชิกในครอบครัวเยอะ   ต้อง

รวบรวมเงินจากสมาชิกไปซื้อข้าวจากตลาดเพิ่ม

ครอบครัวหลังกินไม่ทัน เพราะคนน้อย จึงเอาส่วนเกินไปขาย 

ที่ตลาด ได้เงินมาไปซื้อหมู หมา กา ไก่ ได้อีก

เป็นหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานมากครับ

ไทย มีประชากร ๗๐ ล้านคน 

บรูไน มีประชากร ๔.๔ แสนคน

บรูไนสามารถผลิตน้ำามันดิบเฉล่ียประมาณ ๑๘๐,๐๐๐  บาร์เรล

ต่อวัน

ไทยผลิตน้ำามันดิบได้ ๑๐๐,๘๗๔ บาร์เรลต่อวัน

แค่นี้ก็น่าจะพอเข้าใจ

ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำามันแพงมาแล้วหลายครั้ง 

ในปี ๒๕๑๖ กินเวลายาวนานที่สุดถึง ๘ ปี ครั้งนั้นราคา

น้ำามันดิบสูงขึ้นจากโอเปกได้เพิ่มภาษีน้ำามัน ปรับราคาน้ำามันดิบจาก

บาร์เรลละ ๒.๐๙ ดอลลาร์ เป็น ๘.๓๒  ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทันที จน

เกิดภาวะขาดแคลนน้ำามันตามมา

เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่นักศึกษาชุมนุมประท้วงรัฐบาล

จอมพลถนอม กิตติขจร, จอมพลประภาส จารุเสถียร และพัน

เอกณรงค์ กิตติขจร จนเกิดเหตุการณ์สำาคัญทางการเมืองไทยคือ 

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

และเป็นที่มาของเพลง น้ำามันแพง “น้ำามันขาดแคลน คุย

กับแฟนก็ต้องดับไฟ” แต่งและขับร้องโดย “สรวง สันติ” ที่โด่ง

ดังมากในช่วงวิกฤตการณ์น้ำามันแพง ปี ๒๕๑๗ ยันยุครัฐบาล

เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 

ปี ๒๕๓๓-๒๕๓๔ น้ำามันแพงเพราะสงครามอ่าวเปอร์เซีย 

ระหว่างอิรักกับคูเวต อิรักภายใต้การนำาของซัดดัม ฮุสเซน ส่ง

กองทัพบุกคูเวต เพราะไม่พอใจที่คูเวตผลิตน้ำามันดิบเกินโควตา

ที่โอเปกกำาหนดไว้ จนทำาให้ราคาน้ำามันในตลาดโลกร่วง

อเมริกาใช้ปฏิบัติการพายุทะเลทรายโจมตีอิรักคืน  ราคา

น้ำามันขยับสูงขึ้นดังที่ประเทศผลิตน้ำามันต้องการ

แต่ชนวนเหตุจริงๆ ตลอดช่วงเวลาของสงครามเย็น อิรักเป็น                                                                                

พันธมิตรสหภาพโซเวียต และมีประวัติความไม่ลงรอยกับอเมริกา  

อเมริกาจึงกังวลถึงตำาแหน่งของอิรักต่อการเมืองอิสราเอล-

ปาเลสไตน์ และการที่อิรักไม่เห็นด้วยกับสันติภาพระหว่างอิสรา 

เอลกับอียิปต์ 

สงครามรัสเซีย ยูเครน ก็ลอกแบบกันมาไม่ต่างกันเท่าไหร่ 

เพราะชาติมหาอำานาจรู้สึกถึงภัยคุกคามหน้าบ้านตัวเอง  หรือหน้า

บ้านญาติสนิทตัวเอง

ปี ๒๕๕๑ ในยุค “พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” น้ำามันดีเซลมี

ราคาสูงถึง ๔๔.๒๔ บาทต่อลิตร ส่วน เบนซิน ๔๒.๘๙ บาทต่อลิตร 

ปี ๒๕๕๗ ปลายยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ราคาน้ำามันดีเซล  

๒๙.๙๙ บาทต่อลิตร เบนซินสูงสุดที่ ๔๙.๑๕ บาทต่อลิตร 

ถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์

มาปีนี้ ถ้าจะทำาสถิติใหม่ก็อย่าตกใจ หากสงครามรัสเซีย-

ยูเครน ยืดเยื้อ เป็นเดือน ราคาจะทุบสถิติใหม่แน่นอน

ฉะนั้นที่ “ลุงตู่” บอกว่าให้ประหยัด ก็ถูกแล้ว เพราะรัฐ 

บาลไม่มีทางอุ้มราคาน้ำามันได้ตลอดกาล

ยิ่งลักษณ์อุ้มน้ำามันไปร่วม ๒ ปี รายได้รัฐหายไปเกือบ  ๓ 

แสนล้าน 

ก็ย้อนกลับไปดูราคาน้ำามันในอาเซียนครับ เดือดร้อนกัน

ทั่วก็จริง แต่เมื่อคำานวณจากรายได้ต่อหัวแล้ว ไทยเรายังเดือด

ร้อนน้อยกว่า.

พ่อเมืองต้นไม้

ผู้ว่าฯ อ่างทองและคณะ

วันนี้นัด พบปะ ปลูกป่า

รำามะสัก โพธิ์ทอง พสุธา

รอดตายได้มาเพิ่มบารมี

อดีตผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

เกือบจะม้วยมรณ์แล้วนี่

ต่ออายุ ยืนยง เพิ่มพงพี

อำานาจ แบบนี้ จะอยู่นาน

อำาลาอาลัย �คุณพ่อเต�ม�ักดิ์ ไตรโส�ณ��คุณพ่อเต�ม�ักดิ์ ไตรโส�ณ�

อดีตเหยี่ยวข่าวอาวุโส

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ 

เมื่อวันก่อนศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ บ.ก.ข่าวผู้จัดการออนไลน์ โทร.มาส่ง

ข่าวเศร้าถึงเพื่อนนักข่าวเก่าสายกระทรวงมหาดไทยว่า เต็มศักดิ์ ไตรโสภณ  

ถึงแก่อนิจกรรมจากการติดโควิด-๑๙ จะเคลื่อนศพจากวัดจุฬารัตน์มาสวด

พระอภิธรรมและฌาปนกิจที่เมรุวัดบางนานอก ถนนสรรพาวุธ ริมแม่น้ำา

เจ้าพระยา อยู่บริเวณด้านหน้าศาลา ๓ (ศาลาฟ้อนงามดี) วันจันทร์ที่ ๒๘ 

ก.พ.๖๕  เวลา ๑๖.๐๐ น. “นิดเพิ่งโทร.ไปเยี่ยมแล้วพี่เต็มยังร้องเพลงเก่าๆ 

ให้ฟัง รักเมืองไทยชูชาติไทย ทำานุบำารุงให้รุ่งเรือง ยังบอกว่ารักเล็กคนเดียว 

(หมายถึงศิริวรรณ ไตรโสภณ คู่ชีวิต) พี่เต็มป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จำาลูกๆ 

และเพื่อนๆ ไม่ได้ จำาได้แต่พี่เล็กคนเดียว” 

“พ่อเคยส่ังกับลูกๆ ไว้ว่า ถ้าพ่อเป็นอะไรไปช่วยจัดงานศพแบบเงียบๆ 

ไม่ต้องบอกใคร ให้จัดดอกกุหลาบสีแดงไว้เท่านั้นก็พอแล้ว” ศศิเพ็ญ ไตร

โสภณ รองกรรมการ ผจก.ด้านการสื่อสารและความเชื่อมั่นของสาธารณะ 

บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) บุตรสาวคนโตในจำานวนพี่น้อง ๕ คนของ

คุณพ่อเต็มศักดิ์กับคุณแม่ศิริวรรณถ่ายทอดให้เพื่อนๆ รับฟัง  

คำาพูดนี้ทำาให้ดิฉันนึกถึงคำาคมที่ว่า World of  Limitless style one 

Siam If you can’t be the best at least you  are  different. เพราะพี่เต็ม 

หรือน้าเต็ม หรือลุงเต็ม อดีตเหยี่ยวข่าวอาวุโส นสพ.บางกอกโพสต์ ประจำา

กระทรวงมหาดไทย กทม.เป็นเวลา ๔๔ ปี และเป็นสติงเกอร์ นสพ.จีนอีก ๓ 

ฉบับ (ส่งข่าวเป็นภาษาไทยทางโทรศัพท์) เมื่อเรียนจบชั้น ม.ศ.๕ โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียน (เพื่อน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีและเจ้าของ

มหาวิทยาลัยรังสิต) ก็เริ่มต้นทำางานโรงแรมควบคู่กับการทำางานข่าว นสพ.

และลงเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ไม่มีเวลาไป

สอบเพราะภารกิจในหน้าที่การงานและครอบครัว  

นาตยา เชษฐโชติรส แห่ง นสพ.บางกอกโพสต์ส่งประเด็นให้เพื่อนๆ 

“เต็มศักดิ์ ไตรโสภณ เริ่มงานที่ นสพ.บางกอกเวิลด์ นสพ.ในเครือบางกอก

โพสต์ รับผิดชอบข่าว กทม. เมื่อ นสพ.บางกอกเวิลด์ปิดตัวลงจึงสังกัด นสพ.

บางกอกโพสต์ รับผิดชอบงานข่าวประจำากระทรวงมหาดไทย หนังสือพิมพ์

ต้นสังกัดให้ทำางานต่อแม้จะเกษียณอายุแล้วจนถึงปี ๒๕๔๖ เมื่ออายุ ๖๖ ปี 

เนื่องจาก บ.ก.ข่าวพอใจในความรับผิดชอบในการผลิตผลงานข่าวทุกชิ้นที่มี

ความถูกต้อง แม่นยำา เชื่อถือได้ และยังมีความประพฤติดีจนเป็นที่เคารพ

รักอย่างสูงจากแหล่งข่าวทุกระดับในกระทรวงมหาดไทย” 

ภายในงานฌาปนกิจ ด.ช.ทักษ์ กลสุข หลานชายที่เต็มศักดิ์เคยช่วย

เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดที่ จ.ระยอง (เป็นลูกชายของบุตรสาวคนเล็ก “ขวัญ”) 

บวชเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณตา ลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตา อดิศักดิ์-

เพ็ญศิริ-ปาลิน กุญแจทอง กุลีกุจอคอยต้อนรับแขกเหรื่อในงาน  น้องชาย 

น้องสะใภ้ หลานๆ ช่วยดูแลความเรียบร้อย ส่วนศิริวรรณ (เล็ก) มารดา 

อยู่ใกล้หมอท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์  รถตู้ท่ีนำาหีบศพสีขาวท่ีบรรจุร่างท่ีไร้วิญ 

ญาณเต็มศักด์ิ มาเตรียมพิธี เจ้าหน้าท่ีใส่ชุด PPE สีขาวทับเส้ือพร้อมกับฉีด

แอลกอฮอล์ท้ังหีบศพและเจ้าตัวก่อนและหลังทำางานทุกคร้ัง มีการผูกสาย

สิญจน์โยงจากเมรุมาจากพานสีทองท่ีวางดอกไม้จันทน์ ดิน ของชำาร่วย เพื่อ

ให้ผู้ร่วมงานไว้อาลัยคร้ังสุดท้ายหยิบด้วยตัวเอง แท่นต้ังกรอบรูปเรียบๆ บรรจุ

ภาพใบหน้าเต็มศักด์ิบนพ้ืนสีเขียวน้ำาทะเล มีข้อความ “เต็มศักด์ิ ไตรโสภณ 

ชาตะ ๓ พ.ค.๒๔๘ มรณะ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๕” ประดับด้วยดอกเบญจมาศ 

ดอกบัวสีขาว ดอกกุหลาบ พวงหรีดดอกไม้สดกุหลาบสีชมพูหวาน สีขาว 

ดอกบัวตูมท่ีมีข้อความ “ด้วยความอาลัยอย่างสุดซ้ึง  ภรรยา-บุตร-หลาน” 

ภาพกรอบรูปเต็มศักด์ิเป็นการ์ตูนหัวหน้าเหย่ียวข่าวท่ีแวดล้อมด้วย

แหล่งข่าว นักข่าว เป็นผลงานของนักข่าวประจำากระทรวงมหาดไทยมอบ

ลงชิงผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ

อีกส่ิงท่ีผมชอบดูหนังโรงรอบเช้าคนเดียวเพื่อได้ข้อคิดท่ีดีในการทำางาน” ใน

วันสบายๆ เต็มศักดิ์จะเล่าเรื่องไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวและพานักข่าวไปกิน

ข้าวต้มกุ๊ยหลังกระทรวงมหาดไทย   

ท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัว ญาติพี่น้องมีไพศรีน้องสาว

ที่เคยเป็นครู น้องชายชื่อปราโมทย์ ตลอดจนอดีตนักข่าวประจำากระทรวง

มหาดไทยต่างรุ่น โดยมีตัวแทนจากผู้บริหารซีพี พร้อมใจกันมาส่งความรัก

และความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ทั้งนี้พระสุมิตร ศิรวิริโย พระภิกษุประจำา

สำานักงานวัดบางนานอกจะคอยกำากับพิธีทางศาสนา  การเชิญผ้าบังสุกุลให้

ครอบครัวและแขกผู้มีเกียรติโดยตลอด 

สกุณา ประยูรศุข ผอ.ศูนย์อาชีพและธุรกิจ “มติชนอคาเดมี” อดีต                                                                                              

นักข่าวประจำากระทรวงมหาดไทยสมัย พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร และ                                                                                               

บรรหาร ศิลปอาชา เป็น รมว.มหาดไทย เช็กอัปตรวจร่างกายที่ รพ.รามา  

ธิบดีแล้วรีบตรงมางานฌาปนกิจเต็มศักดิ์ เพราะถ้าเข้าออฟฟิศเกรงว่าจะ

มางานไม่ทัน รวมทั้งน้องตู่เคยทำาข่าวประจำากระทรวงมหาดไทยและกำาลัง

จะไปทำางานท่ีเวิร์คพอยท์ น้องผ้ึงท่ีทำาหน้าท่ีเป็นดวงตาอ่านข้อความให้พ่ีๆ สูง

วัย รวมทั้งการแนะนำาเส้นทางในย่านนี้ว่ามีเรือข้ามฟากไปตลาดบางน้ำาผึ้ง

และบางกะเจ้าปอดของกรุงเทพฯ ประวิท มรกตศศิธร อดีตช่างภาพ นสพ.

ผู้จัดการรายสัปดาห์และอดีตช่างภาพ เจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

แห่งเบียร์ช้าง ฯลฯ

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร (เมา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำานัก

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท

เครือเจริญโภคภัณฑ์  จำากัด สวม Mask ข้อความ CP ทำาหน้าที่ประธาน

ในพิธีฌาปนกิจเต็มศักดิ์ ดิฉันถือโอกาสซักถามว่าชื่อเนติธรเป็นนักกฎหมาย

หรือเปล่า เนติธรเล่าว่าไพฑูรย์ ประดิษฐ์สาร บิดาเป็นนักกฎหมายก็หวังจะ

ให้บุตรชายเรียน กม. แต่ตนได้รับทุนคิงส์เรียนด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด ปริญญาตรี-ปริญญาเอก และสามารถสื่อสารได้ถึง ๕ ภาษา  

“คุณพ่อผมมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง ป.ป.ป. และตอนหลัง ป.ป.ป. 

เปล่ียนชื่อเป็น ป.ป.ช. และคุณพ่อผมเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.                                                                                           

จนเกษียณอายุในปี ๒๕๔๓ ส่วนมารดา อรุณี ทำางานแผนกการเงิน วิทยา 

ลัยเพาะช่าง ชื่อเมามาจากคำาว่าเมา เซตุง เพราะผมเกิดในปีขาล ๒๕๑๗ 

เป็นปีที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีขณะนั้นออกข่าวเป็นครั้ง

แรกว่า จะเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนแผ่นดินใหญ่ในยุคท่ีประธานเหมา เจ๋อตง                                                                                                   

ครองอำานาจเบ็ดเสร็จบนจีนแผ่นดินใหญ่ และเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรี

ในปี ๒๕๑๘” เนติธรวัย ๔๗ กะรัตเคยทำางานกระทรวงการต่างประเทศ ๘ 

ปีครึ่ง เคยประจำาอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันทำางานซี

พีเป็นเวลา ๘ ปีกว่า 

แม้วันนี้คุณพ่อเต็มศักดิ์ ไตรโสภณ จะเดินทางไกลไปสู่สัมปรายภพ

แล้ว ตลอดชีวิตการทำางานของอดีตเหยี่ยวข่าวสุภาพบุรุษที่มีศักดิ์ศรีอย่าง

ทระนงเป็นที่รับทราบกันทั้งธรณิน ขอให้คุณพ่อเต็มศักดิ์ ไตรโสภณของ

น้องๆ นักข่าวหลับอย่างสุขสงบนิจนิรันดร์....

ขอแสดงความรักและนับถือ 

“ต้นทองหลาง”

 

สมัยยังวิ่งข่าวผมได้เจอ น้าเต็ม อยู่บ้าง แต่ไม่บ่อยนัก เพราะทำาข่าว

คนละสายกัน ที่จำาได้ขึ้นใจคือบุคลิกของท่านเป็นคนใจดี โอบอ้อมอารี ให้

ความรู้การทำางานแก่นักข่าวรุ่นหลังๆ เป็นอย่างดี 

สมัยนั้นผู้สื่อข่าวอาวุโสของบางกอกโพสต์ยังอยู่ในสนามข่าวกัน

หลายท่านครับ นอกจาก น้าเต็ม แล้ว ยังมี เจ๊ยุ, ป้าหยัด ฯลฯ แต่ละท่าน

เป็นนักข่าวชั้นเซียนทั้งนั้นครับ 

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ น้าเต็ม ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ.

สกลธี ภัททิยกุล

ด่

ยื่



ารระบาดของโควิด-19” กลายเป็นปัจจัยสำาคัญที่

ทำาให้พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลง

ไป โดยส่วนใหญ่หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ

ระบบออนไลน์มากขึ้น จึงเป็นผลให้ผู้ประกอบการและภาค

ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป

ธุรกิจที่กลายเป็นดาวเด่นจากการเปลี่ยนแปลงในครั้ง

นี้คงหนีไม่พ้น “ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ” โดยสมาคมผู้ประกอบการ                                                                            

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไทย ได้ประเมินแนวโน้มตลาดอีคอม 

เมิร์ซแบบ B2C (Business-to-Customer) ของไทยในปี 2565 

จะเติบโตไม่ต่ำากว่า 30% โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 9 แสน

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากราว 6.93 แสนล้านบาทในปี 2564 

เนื่องจากผู้บริโภคคุ้นชินกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

แล้ว เช่นเดียวกับแบรนด์ต่างๆ ที่หันมาจำาหน่ายสินค้าผ่านช่อง

ทางออนไลน์มากขึ้น

โดยข้อมูลในส่วนนี้สอดคล้องกับข้อมูลของ Lazada 

(ประเทศไทย) ที่ระบุว่า จำานวนผู้ใช้งานอีคอมเมิร์ซของไทยใน

ปี 2565 จะเพิ่มขึ้นเป็น 43.5 ล้านคน หรือกว่า 61.8% ของ

จำานวนประชากรไทยทั้งหมด จาก 36.6 ล้านคนในปี 2564

ขณะที่ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” มองว่า จากภาวะเงินเฟ้อ

และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนของโควิด-19 รวมถึง

ผลกระทบจากความไม่สงบในยูเครนที่อาจยืดเยื้อ จะส่งผลต่อ

เศรษฐกิจและกำาลังซื้อของผู้บริโภค ทำาให้คาดว่าปี 2565 ธุรกิจ 

B2C อีคอมเมิร์ซ กลุ่มสินค้า แม้อาจจะขยายตัวราว 13.5% 

หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 5.65 แสนล้านบาท เป็นอัตรา

การขยายตัวที่ชะลอลงและต่ำาสุดเทียบกับ 3 ปีก่อนหน้าที่ขยาย

ตัวเฉลี่ย 40% โดยการขยายตัวของ B2C อีคอมเมิร์ซ ส่วน

หนึ่งเป็นเพราะราคาสินค้าที่ไม่สูง และทำาให้รู้สึกถึงความคุ้ม

ค่า โดยเฉพาะการจัดทำาโปรโมชันของผู้ประกอบการที่อยู่บน

แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีความถี่ขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคก็มีความ

สะดวกและคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วง 1-2 ปีที่

ผ่านมาจากการระบาดของโควิด-19

อีกทั้งการเติบโตของธุรกิจหลักๆ น่าจะไม่ได้เกิดจากค่า                                                                                

ใช้จ่ายในภาพรวมของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นการปรับ                                                                         

พฤติกรรมและช่องทางการซื้อขายสินค้าจากหน้าร้าน (Phy-

sical Stores) มาเป็นออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า

อาหารและของใช้ส่วนตัว ที่เดิมผู้บริโภคซื้อผ่านไฮเปอร์มาร์ 

เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และคอนวีเนียนสโตร์ ก็หันมาซื้อผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบกลุ่มนี้มากขึ้น แต่ในขณะ

ที่ยอดขายในภาพรวมของผู้ประกอบการอาจจะยังโตในกรอบที่

จำากัด และเป็นผลของราคาเป็นหลัก

ขณะเดียวกัน คาดว่าส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ B2C 

อีคอมเมิร์ซ กลุ่มสินค้าจะขยับเพิ่มขึ้นจาก 14% ในปี 2564 เป็น 

16% ในปีนี้ เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดค้าปลีกสินค้ารวมทั้งหมด 

โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ส่วนตัว ซึ่งแม้ว่า

จะยังมีสัดส่วนออนไลน์ที่น้อยมาก แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าจำา 

เป็น จึงคาดว่าผู้บริโภคจะยังคงมีการใช้จ่ายผ่านช่องทางดังกล่าว

เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มสินค้าแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง 

รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่สัดส่วนอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วจากปัจจัย

ด้านกำาลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

อย่างไรก็ดี “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” มองว่า ผู้ประกอบการ

ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากจำานวน

ผู้เล่นที่หันมารุกตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคที่

มีศักยภาพไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็ว และยังคงมีกำาลังซื้อที่จำากัด ส่งผล

ให้การดำาเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ในระยะข้างหน้าอาจ

จะไม่ง่ายนักเมื่อเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีหรือรายย่อย ขณะที่ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ม 

E-market place ที่แม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ก็ใช้งบใน

การจัดทำาโปรโมชันค่อนข้างสูงเพื่อกระตุ้นตลาด ส่งผลให้กำาไร

ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน

ส่วนกลุ่มค้าปลีก Modern Trade ออนไลน์ ที่กลายเป็น

แพลตฟอร์มที่เหมือนจะได้เปรียบ เพราะผู้บริโภคหันไปซื้อสิน 

ค้ากลุ่มอาหารและของใช้ส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งยังคงเป็นสินค้าที่

จำาเป็นและยังมีโอกาส ก็อาจเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 

โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ผลิตหรือตัวแทนจำาหน่ายสินค้าที่หันมารุก

ช่องทางออนไลน์เช่นกัน

อย่างไรก็ดี “ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ” ก็ยังเป็นที่น่าจับตา

ในยุคโควิด-19 ที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ภายใต้

แรงกดดันของเศรษฐกิจที่อาจเป็นข้อจำากัดในการใช้จ่ายของ

ประชาชน และการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการอาจกลายมาเป็นเรื่องสำาคัญเพื่อ

เพิ่มโอกาสในการทำาธุรกิจในอนาคต.

 ขึ้นตามลำาดับสำาหรับ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) 

ตัวแทนจำาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

กับตัวเลขผลประกอบการปี 64 กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 372% 

ส่วนปี 65 ซีอีโอ ปรีชา นันท์นฤมิต บอกเดินหน้าเต็มสูบ ลุยต่อ

ลงทุนและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการสร้างรายได้และกำาไร พร้อม

กันนี้วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 

14.00 น. เตรียมจัดประชุมผ่านรูป

แบบออนไลน์ ชี้แจงความคืบหน้า

การแก้ ไขฐานะทางการเงินในงบ

การเงินสำาหรับปี 2564 เอาเป็นว่า 

อีกไม่นานหลังจากปรับโครงสร้าง

ทุน ปูทางสู่การปลดเครื่องหมาย C 

อนาคตเติบโตแข็งแกร่งแน่นอน!!!.

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6
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ปลดล็อก

เศรษฐกิจ

ดี

“ก

ครองขวัญ รอดหมวน

ปรีชา นันท์นฤมิต

‘คลัง’ลุยหั่นค่ารักษาโควิด-19
ให้สอดคล้องต้นทุน/ลดใช้งบไม่จำาเป็น

ไทยโพสต์ • “บัญชีกลาง” แจงยิบหั่นค่ารักษาพยาบาลโควิด-19 ประเภท

ผู้ป่วยนอก-ในสถานพยาบาลของทางราชการ อ้างเพื่อให้การเบิกจ่ายงบ

ประมาณอย่างคุ้มค่า

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท                                              

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า                                     

กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลัก                                           

เกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

สถานพยาบาลของทางราชการ 

กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบ 

ครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 เพื่อ

ให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง และ

ช่วยลดงบประมาณที่ไม่จำาเป็น มี

ผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มี.ค.2565 เป็น                                           

ต้นไป โดยผู้ป่วยนอก กรณีการ

ตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี Real                                                   

Time PCR ประเภท 2 ยีน ให้เบิก                                                   

ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 900 บาท 

จากเดิม 1,300 บาท, กรณีการตรวจ

ด้วยวิธี Real Time PCR ประเภท 3 

ยีนขึ้นไป ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่

เกิน 1,100 บาท จากเดิม 1,500 บาท

กรณีการตรวจการติดเชื้อ

ด้วยวิธี Antigen test ด้วยเทคนิค 

Chromatography ให้เบิกได้เท่า

ที่จ่ายจริงไม่เกิน 250 บาท จาก

เดิม 300 บาท, การตรวจด้วย

วิธี Antigen test ด้วยเทคนิค 

Fluorescent Immuunoassay (FIA) 

ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 350 

บาท จากเดิม 400 บาท และการ

ตรวจการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆ ให้เบิก

ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 350 บาท 

จากเดิม 400 บาท

สำาหรับการเบิกค่ารักษา

พยาบาลกรณีให้การรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation) 

หรือที่ที่ชุมชนจัดไว้ (Community 

Isolation) หรือสถานที่อื่นของสถาน

พยาบาลของทางราชการ โดยค่า

บริการของสถานพยาบาลและการ

ดูแลผู้ป่วย ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

ไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 10 

วัน และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่

จำาเป็นต้องใช้ในการติดตามอาการ

ผู้ป่วย ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่าย

จริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อราย

ขณะที่ ป ระ เภทผู้ ป่ ว ย ใน 

กรณีค่าห้องพักสำาหรับควบคุมหรือ

ดูแลรักษาผู้ป่วยใน สำาหรับผู้ป่วย

อาการสีเขียว กรณีไม่ใช้ Oxygen 

ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่

เกิน 1,000 บาท จากเดิม 1,500 

บาท ส่วนผู้ป่วยอาการสีเหลือง กรณี

ใช้ Oxygen Canula เบิกได้ในอัตรา

เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อ

วัน กรณีใช้ Oxygen High Flow 

เบิกได้ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 

3,000 บาทต่อวัน ส่วนผู้ป่วยอาการ

สีแดง กรณีใส่เครื่องช่วยหายใจ ให้

เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 

7,500 บาทต่อวัน (อัตราเดิม)

ค่ า อุ ป ก รณ์ ป้ อ งกั นส่ วน

บุคคล โดยผู้ป่วยสีเขียว ให้เบิกได้

ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 

บาทต่อวัน ส่วนผู้ป่วยสีเหลือง 

หลายเท่าตัว จึงมองว่ายากที่นักลงทุนทั่วไปจะตามเกมทัน ยิ่งเชื่อ

ในแนวคิดของการเล่นเก็งกำาไรที่ว่าลงแรงต้องกล้าตัดขาดทุนออก

ไป ทำาให้นักเก็งกำาไรจะต้องเร่ขายหุ้นออกในช่วงที่ดัชนีดิ่งลงลึกๆ 

จึงต้องขาดทุนมากแน่นอน และที่พูดไม่ออกก็คือ นักลงทุนที่ถูก            

ฟอร์สเซลหรือบังคับขายโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากเมื่อราคาหุ้นที่ถูกกดลง

ต่ำามากๆ ทำาให้นักเก็งกำาไรที่ใช้มาร์จินจะถูกบังคับขายทันที เพราะ

คงหาเงินมาค้ำาหุ้นไม่ทัน นี่คือจุดบอดที่ทำาให้นักเก็งกำาไรรายใหญ่

สามารถใช้วิธีการทำาชอร์ตเซลมากดราคาหุ้นได้ดี ก็จะเป็นบทเรียน

ที่แสนแพงของนักเก็งกำาไรไปอีกบทหนึ่ง

ส่วนภาพตลาด หลังจากดิ่งลงแรงและลึกแล้วก็มีการดีด

ตัวสูงขึ้น คงจะมองได้ทั้งในด้านเหตุผลทางการเก็งกำาไรที่ว่าเมื่อ

ลงแรงก็ขึ้นแรงได้ ทำาให้มีแรงซื้อกลับมาทันที หรืออีกส่วนหนึ่ง

เป็นแรงซื้อจากการทำาชอร์ตเซลที่จำาเป็นต้องซื้อกลับ เมื่อพบว่า

ตลาดมีการเปลี่ยนทิศอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการขาดทุนน้อย

ที่สุดหรือยังทำากำาไรได้หากไล่ซื้อทันก่อนที่ราคาจะสูงเกินไป เป็น

เกมปกติของการเล่นชอร์ตเซล ซึ่งจะต้องพร้อมที่จะซื้อคืน ดูแล้ว

ตลาดน่าจะมีสัญญาณที่ดีมากขึ้น เพราะแม้ปิดตลาดดัชนียังปิด

บวกไม่ได้ก็ตามแต่การดึงดัชนีที่หลุดลงต่ำากว่า 1,600 จุด กลับขึ้น

มาปิดสูงที่ 1,619.10 จุดได้ ทำาให้ 1,600 จุดยังคงเป็นแนวรับที่ดี

และยังเป็นแนวโน้มที่ดีไปด้วย จึงมีลุ้นในวันนี้ 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคารดัชนีกลุ่มพลิกกลับ

มาบวกได้ก็ดูดี น่ามองที่ BBL, KTB และ TISCO กลุ่มพาณิชย์

ยังไม่พบว่าธุรกิจจะได้รับผลในทางลบ จึงน่ามองที่ COM7, ILM 

และ RS กลุ่มพลังงาน

จากสงครามที่ดันราคา

น้ำามันสูงมากธุรกิจจะมี

กำาไรสูง น่ามองที่ AGE, 

DEMCO และ LANNA 

กลุ่มอาหารธุรกิจที่ยังโต

ดี น่ามองที่ CBG, NRF 

และ RBF หุ้นรายตัวที่

น่าจับตาที่ TASCO, IVL 

และ AMANAH เป็นต้น

เมื่อฟอร์สเซลลด 

ตลาดดูดีขึ้น แรงขายจะ

น้อยลง ทำาให้แรงซื้อจะ

กลับมา โดยเฉพาะแรง

ซื้อกลับของนักลงทุนต่าง

ชาติ จึงควรเลือกลงทุน.

คลายความวิตกฟอร์สเซลลดตลาดดูดี

ใครที่เล่นรถเหาะในสวนสนุกคงจะรู้สึกเสียว แต่นักลงทุน

ในตลาดที่เล่นหุ้นวานนี้ (8 มี.ค.65) นอกจากจะเสียวอารมณ์แล้วยัง

ต้องเสียเงินไปด้วย เพราะบรรยากาศตลาดหุ้นวานนี้ ไม่แพ้การนั่ง

รถไฟเหาะในสวนสนุก อาจมองเป็นเกมการเล่นรถไฟเหาะตีลังกา

ก็ได้ เพราะเมื่อดูการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดที่เริ่มจากจุดสูงสุดที่

ระดับ 1,635.50 จุด แล้วดิ่งลงมาลึกถึงระดับ 1,580.80 จุดเท่ากับ

ดิ่งลง 52.70 จุด คิดว่านอกจากจะเสียวแล้วคงต้องจ่ายเงินในส่วน

ที่ต้องขายตัดขาดทุนไปด้วย นานๆ ทีที่ตลาดจะมีบรรยากาศใน

ลักษณะนี้ ก็เพราะมีเครื่องมือช่วยกดดัน ทำาให้ตลาดผันผวนได้แรง

มาก อดีตคงเป็นฝีมือของนักลงทุนทำาเอง แต่ปัจจุบันคงเป็นการทำา

จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรวดเร็วและรุนแรงมากกว่าเดิม

กรณีใช้ Oxygen Canula เบิกได้ใน

อัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 550 บาท

ต่อชุด (เดิม 600 บาทต่อชุด) ไม่

เกิน 5 ชุดต่อวัน กรณีใช้ Oxygen 

High Flow เบิกได้ในอัตราเท่าที่

จ่ายจริงไม่เกิน 550 บาทต่อชุด 

(เดิม 600 บาทต่อชุด) ไม่เกิน 10 

ชุดต่อวัน ส่วนผู้ป่วยสีแดง กรณีใส่

เครื่องช่วยหายใจ เบิกได้ในอัตรา

เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 550 บาทต่อ

ชุด (เดิม 600 บาทต่อชุด) ไม่เกิน 

20 ชุดต่อวัน (เดิม 30 ชุดต่อวัน).

กุลยา ตันติเตมิท

GUNKUL อัด 2 หมื่นล. รุกธุรกิจพลังงาน

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ได้เล็ง

เห็นการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต จึงวางงบ

ลงทุนในระยะเวลา 3 ปี จากปี 2565-2567 ไว้ที่ 20,000 ล้าน

บาท เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจกัญชง-กัญชา 

และงานก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้า รวมทั้งเตรียมความ

พร้อมในการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยวางเป้าหมายการเติบโต

ไว้ไม่ต่ำากว่าปีละ 20% มั่นใจกำาลังผลิตไฟฟ้าในมือแตะระดับ 

1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2566

แลนดี้ โฮมโอดต้นทุนพุ่งจ่อขยับราคาขึ้น 5%

นางสาวพรรัตน์ มณีรัตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

และผู้อำานวยการฝ่ายขาย บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) 

จำากัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในปัจจุบันต้อง

เผชิญกับปัจจัยลบ โดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนวัสดุก่อสร้างสูง

ขึ้นประมาณ 5% ดังนั้นในไตรมาส 2/65 บริษัทจะปรับราคา

เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2565 นี้บริษัทตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 

2,750 ล้านบาท โดยเน้นนโยบาย Go Green ขยายฐานลูกค้า

ในกลุ่มตลาดบ้าน Green Living ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย อย่าง Solar Roof และ EV 

chargers เป็นต้น และได้นำาธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ E-commerce เน้นความสะดวกรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ลูกค้าสามารถตัดสิน

ใจจองสร้างบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ใช้สิทธิ์ RCEP ส่งออก 2 เดือนทะลัก

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

เปิดเผยว่า การใช้สิทธิ์ส่งออกภายใต้ RCEP ช่วง 2 เดือนหลัง 

ความตกลงมีผลบังคับใช้ มีมูลค่าสูงถึง 1,165.52 ล้านบาท 

เป็นการส่งออกไปญี่ปุ่นมากสุด ตามด้วยจีน และเกาหลีใต้ ซึ่ง

ประโยชน์ชัดเจนไม่ใช่ได้แค่เรื่องภาษี แต่ได้เรื่องกฎถิ่นกำาเนิด

สินค้าง่ายขึ้น สินค้าเน่าเสียตรวจปล่อยเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม

เตรียมผลักดันให้ผู้ส่งออกรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้าด้วยตนเอง 

เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว พร้อมลงพื้นที่จัดสัมมนาให้ความรู้

ทุกภูมิภาค เม.ย.-ก.ย.นี้

ผุดสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลสงขลา

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

เปิดเผยว่า ทช.ได้เร่งพัฒนาทางหลวงชนบทสนับสนุนแผน

พัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าว

ไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของ

ประเทศ นำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน                                                                     

พื้นที่ตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสมุทร 

ปราการไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส โดยใช้งบประมาณในการ                                                                         

ก่อสร้างทั้งสิ้น 124 ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่ม

ดำาเนินการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในช่วง

กลางปี 2566

โออาร์รุกทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล

นายวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ปตท. น้ำามัน

และการค้าปลีก หรือ OR เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ บมจ.บลูบิค                                                 

กรุ๊ป หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน 

ลงทุนในบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำากัด เพื่อดำาเนินงานในการยก

ระดับขีดความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และต่อยอดทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

พร้อมทั้งสร้างธุรกิจนิว-เอสเคิร์ฟใหม่.

18

PTGเท5พันล้านชูนอนออยล์ดันกำาไรโต
รัชดาฯ • นายพิทักษ์ รัชกิจ

ประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG เปิด

เผยว่า บริษัทได้วางแผนธุรกิจ 5 ปี 

หรือระหว่างปี 2565-2569 มีเป้า

หมายทรานส์ฟอร์มธุรกิจจากน้ำามัน

และธุรกิจท่ีไม่ใช่น้ำามัน (นอนออยล์) 

ไปเป็นการทำาธุรกิจแบบสร้างเครือ

ข่าย (Co-Create Ecosystem) ซึ่ง

ธุรกิจเหล่านี้ล้วนเป็นเมกะเทรนด์

ของโลกอนาคต และเป็นธุรกิจที่

จะสนับสนุนให้กำาไรจากธุรกิจนอน

ออยล์เพิ่มขึ้นเป็น 50% ในปี 2569 

และจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเดิม

ของ PTG แข็งแรงขึ้น

ทั้ งนี้ เพื่อให้ถึงเป้าหมาย

ที่วางไว้ บริษัทคาดว่าจะใช้งบ

ลงทุนสำาหรับธุรกิจปีละประมาณ 

1,500-2,000 ล้านบาท หรือรวม

กว่า 5,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

ในกลุ่มธุรกิจนอนออยล์ ประมาณ 

1,000-1,500 ล้านบาทต่อปี และ

ลงทุนในธุรกิจใหม่ ประมาณ 

500 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม

สำาหรับเป้าหมายธุรกิจปีนี้ บริษัท

คาดว่าอัตราการเติบโตของกำาไร

ก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อม

ราคา (อีบิทดา) จะอยู่ที่ประมาณ 

15-20% โดยปริมาณการจำาหน่าย

น้ำามันที่คาดว่ายังเติบโต 8-12%                                  

จากสิ้นปีก่อนมีปริมาณอยู่ที่ 5,020 

ล้านลิตร.

ไทยโพสต์ • รัสเซีย-ยูเครน 

ฉุดหุ้นไทยร่วงต่อเนื่อง ส่งผล

ให้ดัชนีปิดตลาดที่ 1,619.10 

จุด ลดลง 7.60 จุด ส่วนราคา

ทองคำาในประเทศ 8 วัน ปรับตัว

เพิ่มขึ้นไปแล้วกว่า 1,750 บาท

รายงานข่าวจากตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) เปิดเผยว่า ภาพรวม

การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคง

ได้รับแรงกดดันและผลกระทบ

จากสถานการณ์ระหว่างรัสเซีย

และยู เครนที่ ยั ง ไม่สามารถ

เจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ ส่งผล

ให้มีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน

ออกจากสินทรัพย์เสี่ยงไปยัง

สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

สะท้อนจากการลงทุนในตลาด

หุ้นทั่วโลกมีแรงขายออกมา

โ ดยบร รย า ก าศก า ร

ลงทุนในตลาดหุ้นไทย เมื่อวันที่ 

8 มี.ค.2565 พบว่านักลงทุนมี

แรงขายในหุ้นกลุ่มธุรกิจขนาด

ใหญ่ เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 

กลุ่มพลังงาน กดดันดัชนีหุ้น

ไทยระหว่างวันปรับตัวลดลง

หลุด 1,600 จุด หรือดัชนีลดลง

ต่ำาสุดที่ 1,580.80 จุด ก่อนที่จะ

มีแรงซื้อกลับขึ้นมาในช่วงท้าย

ก่อนปิดตลาด ส่งผลให้ดัชนีหุ้น

ไทยปิดตลาดที่ 1,619.10 จุด 

ลดลง 7.60 จุด คิดเป็น 0.47% 

ด้ วยมู ลค่ าการซื้ อขายกว่ า 

149,938.39 ล้านบาท 

นายภากร ปีตธวัชชัย                                       

กรรมการและผู้จัดการ ตลท. 

กล่าวถึงกรณีที่ดัชนีตลาดหุ้น                                       

ไทยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า 

เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอก

ประเทศ ซึ่ง ตลท.ได้เตรียม

ความพร้อมและติดตามสถาน 

การณ์อย่างใกล้ชิด

ด้าน ราคาทองคำาใน

ประเทศยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตามราคาทองคำาในตลาดโลก 

โดยบรรยากาศการซื้ อขาย

ทองคำาเมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565 

ราคาทองคำาส่วนใหญ่จะอยู่ใน

แดนบวก ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 200 

บาท ส่งผลให้ราคาทองคำาใน

ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น แบ่ง

เป็น ราคาทองคำาแท่ง รับซื้อที่

บาทละ 31,000 บาท ขายออก

ที่บาทละ 31,100 บาท และ

ทองรูปพรรณ รับซื้อที่บาทละ                                    

30,441.28 ขายออกที่บาทละ                                 

31,600 บาท ทั้งนี้หากพิจารณา

ราคาทองคำาตั้งแต่วันที่ 1-8 

มี.ค.2565 พบว่า ราคาทองคำา

ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นไป

แล้วกว่า 1,750 บาท.

รัสเซีย-ยูเครนป่วนหุ้นไทย

ทองคำาพุ่ง8วันรวม1,750บ.

8/3/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 9,598.68 10,398.76 -800.08
 10,758.36 13,522.06 -2,763.69
 78,722.21 75,874.61 2,847.61
 50,859.14 50,142.96 716.17

149,938.39
-7.60

1,619.10
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.69 33.41
ยูโร 35.50 36.48
ปอนดสเตอรลิง 42.60 43.77
เยน (100 เยน) 28.12 28.94
หยวนจีน 4.93 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,000 31,100
ทองรูปพรรณ 30,441 31,600
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ไฟเขียวเว้นVATซื้อขายคริปโต
พระราม 6 • “ครม.” ไฟเขียว

ร่างกฎหมายยกเว้นภาษีมูลค่า

เพิ่มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ถึงสิ้นปี 2566 หลังตลาดคริปโต

เคอร์เรนซีบูมขยายตัวดันมูลค่า

พุ่ง

นายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ

วันที่ 8 มี.ค.65 มีมติอนุมัติร่าง

กฎหมายตามมาตรการบรรเทา

ภาระภาษีให้กับประชาชนในการ

ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวม 3 

ฉบับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

ในการจัดเก็บภาษี และเป็นการ

รองรับแนวทางการดำาเนินการ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ซึ่งเป็นการสนับสนุนการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ

การชำาระเงินและการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล

โดยร่างกฎหมายแต่ละ

ฉบับมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่า

ด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

ได้แก่ 1.ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สำาหรับการโอนคริปโตเคอร์เรน

ซีหรือโทเคนดิจิทัลใน Exchange 

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.65 ถึงวันที่ 31 

ธ.ค.66 และ 2.ยกเว้นภาษีมูลค่า

เพิ่มสำาหรับการโอนเงินสกุลดิจิทัล 

ที่ออกโดย ธปท. ตามโครงการ

พัฒนาและทดสอบการใช้งาน

สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดย ธปท. 

สำาหรับการใช้งานภาคประชาชน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.65 ถึงวันที่ 31 

ธ.ค.66

และร่างกฎกระทรวง ฉบับ                                                 

ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน                                    

ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยก                                     

เว้นรัษฎากร โดยมีสาระสำาคัญ

เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา สำาหรับผลประโยชน์ที่

ได้รับจากการโอนคริปโตเคอร์                                       

เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เฉพาะซึ่ง

ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 

เป็นจำานวนเท่ากับผลขาดทุน

จากการโอนคริปโตเคอร์เรนซี

หรือโทเคนดิจิทัลที่ เกิดขึ้นใน

ปีภาษีเดียวกัน ทั้งนี้เฉพาะผล

ประโยชน์และผลขาดทุนจากการ

โอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเคน

ดิจิทัลใน Exchange ตั้งแต่วัน

ที่พระราชกำาหนดการประกอบ

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 

มีผลบังคับใช้ (14 พ.ค.61) เป็น 

ต้นไป

อย่างไรก็ดี ในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมาคริปโตเคอร์เรนซีเติบโต

ขึ้นเป็นลำาดับ มูลค่าการซื้อขาย

ต่อวันจาก 240 ล้านบาท เป็น 

4.8 พันล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์

จาก 9.6 พันล้านบาท เพิ่มเป็น 

1.4 แสนล้านบาท ผู้ใช้บริการ

จาก 1.7 แสนราย เป็น 1.98 

ล้านราย.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

และโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยให้ระบบประสาททำางาน

ได้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ 

รูปแบบ IF นั้นมีหลายวิธี แต่ที่นิยมทำาคือ 1) แบบ 

Lean Gains หรือสูตร IF 16/8 ทานอาหารในช่วงเวลา 8 

ชั่วโมง และอดอาหาร 16 ชั่วโมง โดยเป็นสูตรที่แนะนำา

สำาหรับผู้ที่เริ่มทำา IF เพราะสามารถทำาได้ง่าย ต่อเนื่อง 

และไม่กระทบการใช้ชีวิตประจำาวันมากจนเกินไป 2) 

แบบ Fast 5 เป็นการกินอาหาร

เพียง 5 ชั่วโมงและอดอาหาร 

19 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง 

3) แบบ Eat Stop Eat 

คือ อดอาหาร 24 ชั่วโมง 

1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วน

วันที่ไม่อดก็กินได้ตาม

ปกติ แต่ต้องกินอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอต่อ

ความต้องการของ

ร่างกาย 

Thailand Digital Arts Festival 2022

มหาปรากฏการณ์สุดอลังการกับงานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกในประเทศไทยและใน

เอเชีย “Thailand Digital Arts Festival 2022” หรือ TDAF2022 กับความยิ่งใหญ่ระดับ

โลก ร่วมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ โดยบริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด บริษัท ไอคอน

สยาม จำากัด ร่วมกับพิพิธิภัณฑ์บ้านดำา ของ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ KASIKORN 

X ผู้สร้างสรรค์ Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace ที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ศิลปิน

และนักสะสม และบริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) ในฐานะมีเดียพาร์ตเนอร์ที่จะ

ช่วยเผยแพร่งาน Digital Arts ผ่านเครือข่ายจอดิจิทัลของแพลนบีทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 

5-20 มีนาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม 

ศึกษาดูงานทรู ดิจิทัล

กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษหัวข้อ “True 5G เพื่อการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำาการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 โดยการศึกษาดูงาน ทรู ดิจิทัลนี้เพื่อจะนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไป

ประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเอง ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ True Digital 

Park ถนนสุขุมวิท 101 เมื่อเร็วๆ นี้

อบรมออนไลน์สำาหรับผู้สูงวัย

สถิติการใช้สื่อออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงวัยในแต่ละปีมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตาม

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แต่กลับพบว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะใน

การใช้ รวมทั้งทักษะต่อยอดสร้าง content หรือเนื้อหาที่สามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงเพื่อ

สร้างรายได้ทางออนไลน์ในอนาคต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ออกแบบรายวิชาออนไลน์ “Social Media สำาหรับผู้สูงวัย” 

ทาง MUx และเปิดอบรมออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สูงวัยที่เข้ารับการอบรมรายวิชา

ออนไลน์ “Social Media สำาหรับ

ผู้สูงวัย” จะได้มีความรู้ความ

เข้าใจและสามารถใช้ โซเชียล                     

มีเดีย อาทิ Facebook, Line, 

Twitter, Instagram, Google 

Map, YouTube ฯลฯ ให้เกิด

ประโยชน์ ด้วยความระมัดระวัง 

รู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม 

ซึ่งจะสามารถใช้ต่อยอดเป็นช่อง

ทางในการสร้างอาชีพ สร้างราย

ได้ให้กับผู้สูงวัยได้ต่อไปในอนาคต โดยผู้สูงวัยสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่า

ใช้จ่าย พร้อมรับ E-Certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่

กำาหนด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th

ชิเซโด้ กับผลิตภัณฑ์ sun care เพื่อ

ปกป้องผิวของคุณให้ปลอดภัยจากแสงแดด

ตลอดซัมเมอร์ ปกป้องผิวของคุณในชีวิต

ประจำาวัน ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ 

WetForce ยิ่งคุณเหงื่อออก ยิ่งคุณออก

กำาลังกาย ยิ่งป้องกันมากยิ่งขึ้น เนื้อสัมผัส

บางเบา ให้ผิวคุณรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื่นและ

เรียบเนียน ไม่เหนียวเหนอะหนะหน้า เพิ่ม

ประสิทธิภาพการปกป้องผิวจากรังสี UV ได้

ากคุณกรนอาจเป็นมากกว่าความรำาคาญ

สำาหรับเพื่อนร่วมเตียงของคุณ การนอนกรน

อาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะ

หลับ ซึ่งในระหว่างนั้นการหายใจอาจหยุดเป็นเวลา

หนึ่งนาทีก่อนที่สมองจะปลุกคุณให้กลับมาหายใจ

ต่อ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับมีความเกี่ยวข้อง

กับความดันโลหิตสูงและปัญหาสุขภาพอื่นๆ และจาก

ข้อมูลของมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติ National Sleep 

ากกระแส  #มีแม่เมื่อพร้อม.. 

ในโลกโซเชียลนี่แหละ เล่นเอา

หลายครอบครัวปั่นป่วนกันเลย

ทีเดียว 

ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะติดตาม

ข่าวสารว่าด้วยเรื่อง “คุณแตงโม” 

ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในแม่น้ำา

เจ้าพระยาก็ตาม ..นาทีนี้!! ต้องบอกว่า 

หนียังไงก็ไม่ออกจากวังวนกระแสข่าวนี้

จริงไม่จริงก็การันตี ได้จากคุณ

ลูกสาวมนุษย์ป้าคนหนึ่ง..ไลน์มากระแซะ

ด้วย ..#มีแม่เมื่อพร้อม.. ในขณะที่ลูกสาว

อีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ไกลโพ้น ไลน์มาถาม

ว่า ..ขุ่นแม่..จะเรียกค่าทำาขวัญเท่าไร ถ้า

หากเกิดเรื่องนี้กับนาง?!?

กระแสน้ำาที่ไม่ไหลกลับนี้ ทำาเอา

ห้องไลน์ครอบครัวอภิปรายกันยาวเลย 

เริ่มจากมนุษย์ป้านี่แหละ..ถามความหมาย

ของแฮชแท็ก “มีแม่เมื่อพร้อม” แปลว่า

อะไร เพราะตามเด็กยุคดิจิทัลไม่ค่อยทัน 

พอรู้ความหมายก็ต้องยอมรับว่า 

เด็กหนอเด็ก!! ช่างคิดช่างแดกดันกันแบบ

เจ็บจี๊ดๆ เข้าไปถึงทรวงได้เก่งจริงๆ

อีกประเด็นที่ต้องอภิปรายต่อคือ 

คุณค่าราคาของชีวิต..ลูก!!

มนุษย์ป้าตอบแบบรวดเร็วโดยไม่

คำานวณอายุลูก หรือขอเวลาบวกลบคูณ

หาร ว่า “แม่..คงไม่มีแรงหรือมีแก่ใจที่จะ

ไปออกรายการทีวีนะ เศร้าเสียใจเกินกว่า

จะไปไหนๆ” 

สรุปสั้นๆ พร้อมส่งสติกเกอร์               

..ฮือๆๆ น้ำาตาไหลออกตา ตอกย้ำาอีกดอก 

ปรากฏว่าลูกๆ ส่งสติกเกอร์หัวใจมากัน

ยกใหญ่ 

ท่ามกลางความปริ่มเปรมใจใน

ความรักที่มีต่อกันระหว่างแม่กับลูกในห้อง

ไลน์วันนั้น ขอสารภาพว่า ยังคงมีความ

รันทดเศร้าใจปะปนอยู่ เพราะในฐานะ

แม่แล้ว คุณค่าความรู้สึกกับชีวิตของลูกที่

ต้องจากไปก่อนวัยอันควรนั้น มันไม่อาจที่

จะชั่ง ตวง วัด หรือใช้หลักมาตราอะไรมา

กำาหนดเลย ..เห็นด้วยไหมคะ?!?.

‘ป้าเอง’ 

คุณแม่...ไม่พร้อม

จ

ประทานอาหารจะทำาให้ลดปริมาณการกินอาหารและ

ลดพลังงานจากอาหารที่ได้รับ 

ในช่วงเวลาที่อดอาหาร (Fasting) ร่างกายจะ

หลั่งฮอร์ โมนอินซูลิน (Insulin) ลดลง ส่งผลให้การ

เปลี่ยนน้ำาตาลในเลือดไปเป็นไขมันลดลง ทำาให้การ

กักเก็บไขมันใต้ผิวหนังและน้ำาหนักลดลง และช่วงที่

ระดับอินซูลิน (Insulin) ลดลง ร่างกายจะหลั่งโกรท

ฮอร์ โมน (Growth Hormone) และนอร์อีพิเนฟริน 

(Norepinephrine) เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งฮอร์ โมนดังกล่าว

จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและเพิ่มการเผาผลาญ

พลังงานให้สูงขึ้น โดยไม่ทำาให้มวลกล้ามเนื้อลดลง

เหมือนการอดอาหารอย่างต่อเนื่อง และเมื่อน้ำาหนักลด

ลง ปริมาณไขมันในร่างกายลดลง จะช่วยลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อต่างๆ เช่น โรคเบา

หวาน ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ 

4) แบบ 5:2 คือ ทานอาหารตามปกติ 5 วัน และ

ทานอาหารแบบ Fasting 2 วัน ซึ่งเลือกทำาติดกัน 2 

วัน หรือห่างกันก็ได้ วิธีเป็นการลดปริมาณอาหารให้

น้อยลง เช่น ผู้ชายสามารถกินได้ 600 แคลอรี ส่วน

ผู้หญิงกินได้ 500 แคลอรี หรือประมาณ 1/4 ของ

แคลอรีที่ได้รับต่อวัน 5) แบบ Alternate Day Fasting 

การอดอาหารแบบวันเว้นวันเป็นวิธีค่อนข้างหักโหม 

เพราะต้องอดอาหาร 1 วัน กินอาหาร 1 วัน แล้ว 

กลับมาอดอีก 1 วัน แต่ทั้งนี้ก็เหมือนกับ IF สูตร 5:2 

เพราะในวันที่ Fast เราสามารถกินอาหารแคลอรีต่ำา

ได้ แต่ต้องกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

อย่างไรก็ตาม การทำา IF เพียงอย่างเดียวอาจ

ไม่สามารถทำาให้น้ำาหนักลดลงได้ หากยังรับประทาน

อาหารที่ให้พลังงานสูงมากเกินกว่าความต้องการ

ของร่างกาย เมื่อจำากัดเวลานานเกินไปอาจทำาให้

เกิดความหิวโหยและอยากอาหารมากขึ้น เมื่อ

ถึงเวลากินอาหารอาจกินทุกอย่างที่อยากกิน 

ซึ่งหากขาดการควบคุมและยับยั้งชั่งใจมี

ความเสี่ยงที่จะทำาให้กินมากเกินกว่าที่

ร่างกายต้องการ หรืออาจเกิดอาการ

รู้สึกผิดที่กินอาหารมากเกินไป ทำาให้

เกิดความเครียดได้ และหากขาด

วินัยและความต่อเนื่องของการทำา 

และขาดการออกกำาลังกายก็อาจ

ทำาให้น้ำาหนักไม่ลดลง ควรศึกษา

ข้อมูลและเช็กสภาพร่างกายของ

ตนเองก่อน ระหว่าง และหลังการ

ทำา IF นอกจากนี้ควรปรึกษาและอยู่

ภายใต้การดูแลจากแพทย์ที่มีความ

ชำานาญ โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหา

สุขภาพ เพื่อช่วยวางแผนโภชนาการ

สำาหรับการทำา IF ให้ถูกต้องในระยะ

เวลาที่เหมาะสม. 

นอนกรน..สะท้อนปัญหาสุขภาพ

marrygun55@gmail.com

กสิกรจัดโปรลดค่าเช่าช่วยไรเดอร์

กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย วันชัย ลี้นะวัฒนา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำากัด และ ม.ล.กมลพฤทธิ์ ชุมพล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกู๊ตตาร์ โลจิสติกส์ จำากัด ร่วมเปิดตัวแคมเปญสนับสนุนการ

ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ และรับส่งอาหาร พร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จัดโปร

โมชั่นให้ไรเดอร์ของ SKOOTAR เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) ราคาประหยัด ผ่าน K+ 

market รับส่วนลดค่าเช่าเหลือเพียง 90 บาทต่อวัน สำาหรับการเช่ารถ 30 วัน และ 120 บาท

ต่อวัน สำาหรับการเช่ารถระยะสั้น 1, 5, 7, 15 วัน ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2565

เรียนรู้ IF ให้ถูกวิธี..ช่วยลดไซส์ลดโรค 

ร่วมมือขับเคลื่อน ‘กรีนโลจิสติกส์’  

กำาพุธ อยู่คง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานระบบไปรษณีย์ และปฏิบัติการ

นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิต

ซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ OR ร่วม

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและทดลองการใช้รถขนส่งพลังงานไฟฟ้าใน

การขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์ ผ่านรถยนต์ Mitsubishi Minicab MiEV พร้อมติดตั้งสถานี

ชาร์จไฟฟ้าของ OR โดยจะนำาร่องใช้งานจำานวน 2 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์หลักสี่ และ

ไปรษณีย์คลองหลวง โดยมีเป้าหมายในการช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าซ่อมบำารุง-ค่าเชื้อ

เพลิง พร้อมตอกย้ำาการพัฒนาระบบการขนส่งให้เป็น “กรีนโลจิสติกส์” ที่คำานึงถึงความรับ

ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   

ห

Foundation ได้ระบุไว้ว่า การกรนนั้นสัมพันธ์

กับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด คนที่

กรนมีโอกาสสูงที่จะประสบกับภาวะหลอดเลือด

แดงหนาขึ้น ซึ่งแพทย์คิดว่าอาจเกิดจากการสั่น

สะเทือนของการกรน หากคุณกรนหรือคู่ของคุณ

ชี้ให้เห็นการกรนของคุณ ให้ปรึกษาแพทย์ของ

คุณ เพราะถ้าไม่ใช่เพื่อตัวคุณเอง ก็สำาหรับเพื่อน

ร่วมเตียงของคุณค่ะ

ดียิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสความร้อนและน้ำา มีกลิ่นหอมละมุน

กลิ่นหอมที่ยิ่งหอมละมุนมากขึ้นเมื่อสัมผัสเหงื่อ ล้างออก

ง่าย เหมาะกับกิจกรรมในทะเล. 

กองทุนนักธุรกิจหญิงเพื่อผู้ลี้ภัย

นาวีน อัลเบิร์ต รองผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำา

ประเทศไทย เปิดตัว “กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อผู้ลี้ภัย” โดยความ

ร่วมมือกับ แวววรรณ กันต์นันท์ธร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรส

โกลด์ (ไทยแลนด์) 

จำากัด และ

ประธานกองทุนฯ 

ซึ่งมุ่งมั่นสร้าง

เครือข่ายแห่ง

การแบ่งปันจากผู้

หญิงถึงผู้หญิง ส่ง

เสริมบทบาทและ

พัฒนาศักยภาพ

ผู้หญิงยุคใหม่

ในประเทศไทย 

ผ่านการให้และการเป็นผู้นำาในการขับเคลื่อนการทำางานด้านมนุษยธรรมระดับโลก เงิน

ค่าสมาชิกรายปีของกองทุนฯ ทั้งหมดมอบให้ UNHCR นำาไปช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุน

รายเดือนแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวชาวซีเรียที่กำาลังลี้ภัยและดูแลครอบครัวเพียงลำาพังในประเทศ

จอร์แดน ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ วันก่อน

วโลกมีคนที่เผชิญกับโรคอ้วนมากกว่า 

800 ล้านคน ซึ่งอาจจะมีปัญหาสุขภาพอีก

มากมายตามมา และเพื่อสุขภาพที่ดี การคุม

น้ำาหนักด้วยการคุมอาหารกับวิธี IF เป็นอีกวิธีที่เป็นที่

นิยมมากในปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่า IF จะเป็น

วิธีที่เหมาะกับทุกคน การรู้วิธีการทำา IF ที่ถูกต้องและ

รูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ  

นักกำาหนดอาหาร คลินิกควบคุมน้ำาหนัก

และรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ข้อมูล

ว่า Intermittent Fasting (IF) หรือการอดอาหารเป็น

ช่วงๆ เป็นวิธีลดน้ำาหนักที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ในปัจจุบัน ซึ่งการลดน้ำาหนักแบบ IF เป็นการกำาหนด

ช่วงเวลาในการอดอาหาร (Fasting) และรับประทาน

อาหาร (Feeding) โดยไม่เน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การบริโภคอาหาร แต่เป็นการกำาหนดเวลาในการรับ

ทั่
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8 การตูน

พระมหากษัตริยไทยแหงพระบรมราชจักรีวงศ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 

โปรดให้สร้างเขื่ อน อ่างเก็บน้ํา ตามแนวพระราชดําริทั่ ว
ประเทศ เกิดไฟฟ้าพลังน้ําทุกเขื่ อน ประดุจแสงสว่างจาก

สายนทีสู่ประชาชน และสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่ พัฒนาให้ชาติ
เจริญก้าวหน้า

นอกจากการสร้างเขื่ อน ยังมีโครงการพัฒนาลุ่มน้ําอีกหลาย
แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ําก่ํา จังหวัดสกลนคร-นครพนม 
โครงการพัฒนาลุ่มน้ําบางนรา จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนา
พื้ นที่ ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 

รวมถึงอ่างเก็บกักน้ําขนาดย่อม เหมือง หรือฝายเล็กฝายน้อยที่ 
เรียกว่า "ฝายแม้ว" เพื่ อให้ความชุ่มชื้ นแก่ผืนป่าและบรรเทาการ

ขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง

พุทธศักราช ๒๕๒๒ ทรงริเริ่ มโครงการพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมโครงการแรก ได้แก่ ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่ อง
มาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการป้องกัน

ไฟป่าด้วยระบบป่าเปียก และใช้หญ้า
แฝกแก้ปัญหาดินดาน

พระราชทานพระราชดําริในการทําฝนเทียม หรือที่ เรียกว่า 
"ฝนหลวง" ในพื้ นที่ แห้งแล้งและฝนทิ้ งช่วง ตลอดจนการ
สร้างอ่างเก็บน้ํา เหมือง ฝาย สร้างโรงงานพลังน้ําขนาด
เล็กในชุมชน และการผันน้ําจากแหล่งธรรมชาติสู่แหล่ง
แก้มลิง ชะลอน้ํามิให้ท่วมล้นและทําความเสียหายก่อน

ระบายออกสู่ทะเล

โครงการพัฒนาเกษตรที่ สูง "โครงการหลวง" ตั้ งขึ้ น
เมื่ อพุทธศักราช ๒๕๑๒ เพื่ อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา

ที่ ทําไร่เลื่ อนลอยและปลูกฝิ่ น

ทรงใส่พระราชหฤทัยใน
เรื่ องการบริหารจัดการ
น้ําอย่างสม่ําเสมอ ทรง
ให้ความสําคัญว่า "น้ํา
คือชีวิต" มีพระราชดํารัส
ว่า "หลักสําคัญ ต้องมี
น้ําบริโภค น้ําใช้ น้ําเพื่ อ
การเพาะปลูก เพราะว่า
สิ่ งมีชีวิตอยู่ที่ นั่ น ถ้ามี
น้ําคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ํา
คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า
คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า 
ไม่มีน้ํา คนอยู่ไม่ได้"

ทรงสร้างศูนย์พัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ 
เสมือนพิพิธภัณฑ์ที่ มีชีวิตในทุกภูมิภาค เพื่ อให้ความ
รู้และแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม ตามสภาวะของแต่ละ
ภูมิภาค ได้แก่ ดิน น้ํา พืช เมล็ดพันธุ์ วิธีการอื่ นๆ 
อย่างครอบคลุมครบวงจรแก่ทุกๆ ปัญหาที่ เข้าไป

ศึกษา ณ ศูนย์นั้ นๆ ตราบปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่ องมา
จากพระราชดําริ อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
เป็นการอนุรักษ์ป่าชาย
เลนและการบําบัดน้ําเสีย
จากการเลี้ ยงกุ้งกุลาดํา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทดลองเรื่ องพันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ เห็ดภูพาน และสุกรภูพาน

ภาคเหนือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่ อง
มาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ดําเนินการสร้างฝายชะลอน้ํา เพิ่ มความชุ่มชื้ นเพื่ อรักษาป่า
ต้นน้ํา การปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง

ภาคใต้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่ อง
มาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส ดําเนินการปรับปรุงดินเปรี้ ยวด้วยทฤษฎี

แกล้งดิน และพัฒนาพื้ นที่ ป่าพรุ

นอกจากนี้  ยังมีโครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริเพื่ อ
พัฒนาการประกอบอาชีพ
อีกจํานวนมาก นับแต่พื้ น
ราบไปจนถึงบนดอยสูงทาง
ตอนเหนือ ภูมิประเทศเป็น
ภูเขา หุบเขา สูงกว่าระดับ

น้ําทะเล ๕๐๐-๕,๒๖๕ เมตร 
อากาศหนาวเย็นตลอดปี

ทรงส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทน และให้ทํากินเป็นที่ 
เป็นทาง แก้ปัญหาการบุกรุกแผ้วถาง
ป่า ซึ่ งเป็นป่าต้นน้ํา และรับซื้ อผลผลิต
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9กีฬา

ประธานฟนาชมวายน้ําชุดซีเกมสยอดเยี่ยม

กรุงเทพฯ • พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาวายน้ํา

แหงประเทศไทย กลาวถึงการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ

นายฮุสเซน อัล มุสซาลลัม ประธานสหพันธวายน้ํานานาชาติ 

หรือฟนา ระหวางวันที่ 5-7 มี.ค.65 ที่ผานมา วาไดช� นชม

พัฒนาการนักกีฬาวายน้ําชุดซีเกมสของไทย วามีทิศทางสู

ความเปนเลิศมากยิ่งขึ้น พรอมอวยพรใหทุกคนประสบความ

สําเร็จในการเเขงขัน หลังจากมีโอกาสเขาเยี่ยมชมการฝกซอม 

ที่สระวายน้ําของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการดูเเล

ของ “โคชเดนนิส คอตเตอเรล” ผูฝกสอนชาวออสเตรเลีย ที่มี

การชี้เเจงขั้นตอนโปรเเกรมการฝกซอมอยางละเอียด รวมถึง

การแกไขจุดบกพรองของนักกีฬาชุดนี้ พล.อ.ศิริชัยกลาวตอวา 

ประธานฟฟายังไดพูดถึงการทาบทามใหประเทศไทยเปนเจา

ภาพการแขงขันวายน้ํา “ฟนา เวิลดจูเนียรแชมเปยนชิพ” ใน

ชวงเดือน ธ.ค.65 แทนประเทศรัสเซียที่มีปญหาในเร� องของ

สงคราม จนไมสามารถจัดการแขงขันได ซึ่งตองขอบคุณที่เห็น

ศักยภาพของประเทศไทย อยางไรก็ตาม คงตองหารือกับหลาย

ฝาย เน� องจากมีปญหาในเร� องของเวลาในการเตรียมงาน รวม

ทั้งงบประมาณดําเนินการ เเละสถานการณแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ที่ยังไมน�าไววางใจ 

ทรูวิชั่นสถายสดศึกเทนนิสระดับ 1000 ซีรีส  

กรุงเทพฯ • การแขงขันเทนนิสดับเบิลยูทีเอ ระดับ 1000 ซีรีส 

รายการบีเอ็นพี พาริบาส โอเพน ที่อินเดียนเวลส แคลิฟอรเนีย 

วันที่ 10-21 มีนาคมนี้ เปนการกลับมารวมตัวกันแบบครบๆ 

อีกครั้ง หลังจากจบออสเตรเลียน โอเพน แกรนดสแลมแรก

ของป ซึ่งในระดับ 10 อันดับแรกของโลกมาสรางสีสันและลุน

แชมปกันครบ นอกจาก เต็ง 1 บารตี้แลวก็ยังมี อารีนา ซาบา

เลนกา มือ 2 จากเบลารุส บารบอรา เครซิโควา มือ 3 จาก

เช็ก เจาของแชมป เฟรนช โอเพน 2021 เปาลา ปาโดซา 

มือ 4 จากสเปน ที่เปนแชมปเกาบีเอ็นพี พาริบาส โอเพน 2021 

คาโรไลนา พลิสโควา มือ 5 จากเช็ก มาเรีย ซัคคารี มือ 6 

จากกรีซ เอเน็ตต คอนทาเวียต จากเอสโตเนีย เจาของแชมป

ที่เซนต ปเตอรสเบิรก 2022 อิกา สเวียเท็ค อดีตแชมปเฟรนช 

โอเพน จากโปแลนด เปนมือ 8 ของรายการ ตามดวย การนิเย 

มูกูรูซา เจาของแชมป ดับเบิลยูทีเอไฟนอลส 2021 จากสเปน 

และอันดับ 10 ออนส ยาเบอร จากตูนิเซีย สําหรับรายการนี้

มีเงินรางวัลรวมสูงถึง 8 ลานเหรียญสหรัฐ และแชมปจะไดรับ

เงินรางวัล 1.2 ลานเหรียญฯ รองแชมปได 640,000 เหรียญ

สหรัฐ โดยจะมีการถายทอดสด ทางทรูวิชั่นส ชองทรู เทนนิส 

(670) วันที่ 10-21 มีนาคมนี้ 

ไทยประเดิมพบบรูไนฟุตซอลอาเซียน

กรุงเทพฯ • สหพันธฟุตบอลอาเซียน หรือเอเอฟเอฟ เปด

เผยโปรแกรมการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปอาเซียน 2022 ที่

ประเทศไทย ออกมาเรียบรอยแลว โดยทุกนัดจะแขงขันกันที่

อินดอร สเตเดียม หัวหมาก โดยโปรแกรมของฟุตซอลชายทีม

ชาติไทย มีดังนี้ วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ทีมชาติ

ไทย พบ ทีมชาติบรูไน วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

ทีมชาติกัมพูชา พบ ทีมชาติไทย วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 

17.00 น. ทีมชาติอินโดนีเซีย พบ ทีมชาติไทย และวันที่ 7 

เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติ

มาเลเซีย สวนในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้น

ในวันที่ 8 และ 10 เมษายน 2565 ตามลําดับ โดยรายละเอียด

การถายทอดจะแจงใหทราบหลังจากนี้ 

‘โม-เม‘ พรอมลุยฮอนดา แอลพีจีเอ 

พัทยา • เอรียาและโมรียา จุฑานุกาล ยืนยันพรอมเต็มที่ใน

การแขงขันฉลองครบรอบ 15 ป ของกอลฟฮอนดา แอลพีจีเอ 

ไทยแลนด 2022 ระหวางวันที่ 10-13 มีนาคมนี้ ที่สนามสยาม 

คันทรี คลับ โอลดคอรส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเอรียา โปรวัย 

26 ป มือ 30 ของโลก ที่ลงเลนในฐานะแชมปเกาบอกวา “รูสึก

ต� นเตนมากๆ อีกทั้งเมยังจําความรูสึกในปที่แลวได เน� องจาก

เปนความฝนของเมมาตลอดที่อยากควาแชมปในประเทศไทย 

และเม� อทําสําเร็จก็รูสึกภูมิใจ ดีใจ ปลาบปลื้มใจที่สามารถ

ทําใหกับแฟนกอลฟชาวไทยภูมิใจไปกับเมได” สวน “โปรโม” 

โมรียา จุฑานุกาล วัย 27 ป มือ 40 ของโลก ซึ่งรวมแขงขัน

รายการนี้เปนครั้งที่ 11 เผยถึงความรูสึกวา “โมรูสึกอบอุนใจ

ทุกครั้งที่ไดกลับมาเลนที่สนามแหงนี้ มีความสุขมากๆ ที่ไดเจอ

ครอบครัว เพ� อนและแฟนกอลฟ เพราะทุกครั้งที่ไดลงแขงขัน

ในประเทศไทย ไดรับการตอนรับที่อบอุนเสมอ เปนความทรง

จําที่แสนประทับใจของโมเสมอมา และรูสึกผูกพันกับสนาม 

รูสึกวาเราโตมากับทัวรนาเมนตนี้ ซึ่งการแขงขันแตละปก็แตก

ตางกัน ทําให โมไดเห็นการเติบโตทั้งของวงการกอลฟไทยและ

แฟนกอลฟที่เติบโตในทางที่ดีขึ้นเร� อยๆ”.

หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลแหง

ประเทศไทยไดวางแผนรวมกับ มา

โน โพลกิง หัวหนาผูฝกสอน ในการจัด

โปรแกรมการอุนเคร� องในชวงเดือน

มีนาคมและพฤษภาคม 2565 เพ� อเตรียม

พรอมสําหรับทัพชางศึก กอนเขารวม

แขงขันฟุตบอลเอเชียนคัพ รอบคัดเลือก 

ในเดือนมิถุนายนน้ี

สําหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด

ใหญมีแผนเรียกนักกีฬาเขาแคมปเก็บตัว 

ระหวางวันท่ี 21-29 มีนาคม ตามปฏิทิน

ฟฟาเดย โดยจะมีโปรแกรมอุนเคร� อง 

จํานวน 2 แมตช ดังน้ี

แมตชแรก วันท่ี 24 มีนาคม ทีม

ชาติไทย พบ ทีมชาติเนปาล (อันดับท่ี 167 

ในฟฟา แรงก้ิง) เวลา  19.00 น.  ณ  สนาม

ชลบุรี สเตเดียม  โดยจะมีการถายทอดสด

ทางชอง AIS PLAY  และไทยรัฐทีวี

แมตชสอง วันท่ี 27 มีนาคม ทีม

ชาติไทย พบ ทีมชาติซูรินาม (อันดับท่ี 140 

ในฟฟา แรงก้ิง) เวลา  19.00  น. สนามบีจี  

สเตเดียม  ถายทอดสดทางชอง AIS PLAY  

และไทยรัฐทีวี

จากการประชุม

รวมกัน ทางสมาคม

และโคชมาโนเห็นพอง

ตองกันวาเพ� อให

หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย 

รวมกับบริษัท ไทยลีก จํากัด ผูจัดการแขงขัน

ฟุตบอลไทยลีกไดพิจารณาคัดเลือกตําแหน�งนัก

    เตะยอดเยี่ยมในแตละเดือน สําหรับนักเตะที่จะ  

      ควารางวัลแขงยอดเยี่ยม ในศึกรีโว ไทยลีก  

  2021-22 ที่มีโอกาสควารางวัลมี 3 คน ไดแก

1.สินทวีชัย หทัยรัตนกุล (โปลิศ เทโร 

เอฟซี) “ตี๋” นายดานตัวเการายนี้เพิ่งยายจาก เมืองกาญจน 

ยูไนเต็ด มาเลนกับมังกรโลเงินในเลก 2 ของฤดูกาลนี้ และเจาตัว

ก็ยึดตําแหน�งตัวจริงใหทีมไดทันที

โดยผลงานในเดือนกุมภาพันธของโปลิศ เทโร ที่ ไมแพ ใครเลยใน 

5 เกม แมตองเจอ บุรีรัมย ยูไนเต็ด จาฝูงของลีก รวมถึง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

แชมปเกา สวน หนึ่งตองยกเครดิตใหผูรักษาประตูวัย 39 ป ที่อาจจะเก็บ

ไดเพียงคลีน ชีตเดียว แตก็สรางสถิติทําไป 20 เซฟในเดือนนี้ ซึ่ง

มากกว ามือ กาวทุกคน ในลีกสูงสุดเมืองไทยในเดือนดังกลาว

2.ธีราทร บุญมาทัน (บุรีรัมย ยูไน 

เต็ด) “อุม” แบ็กซายตัวเกาทีมชาติไทย ยายจาก โยโกฮามา มารินอส กลับ

มาอยูกับบุรีรัมย ยูไนเต็ด ในเลก 2 ของฤดูกาลนี้ และเขาก็สรางอิมแพ็กให

กับทีมไดทันที จากการที่ชวยให “ปราสาทสายฟา” ชนะไปถึง 7 จาก 9 เกม

สวนผลงานในเดือนกุมภาพันธของ “อุม” กับบุรีรัมย ยูไนเต็ด ก็เปนการ

ชวยใหทีมชนะ 4 จาก 5 เกม บวกกับสถิติสรางโอกาสทําประตูใหเพ� อนได

มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ ดวยจํานวน 13 ครั้ง และ 2 จาก 13 ครั้งดัง

กลาวยังเปนการทําแอสซิสตใหเพ� อนยิงประตูไดดวย

3.ขวัญชัย สุขลอม (พีที ประจวบ เอฟซี) พีที ประจวบ เอฟซี เปนทีม

ที่อยูในโซนหนีตายของรีโว ไทยลีก ในฤดูกาลนี้ แตในเดือนกุมภาพันธ พวก

เขาชนะ 3 จาก 4 เกม และเสียไปเพียง 2 ประตูเทานั้น แมจะเจอคูแขงที่

เปนทีมใหญอยาง บุรีรัมย ยูไนเต็ด และทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ก็ตาม

ซึ่งเครดิตดังกลาวคงตองยกใหนายทวารอยางขวัญชัย ที่งัดซูเปอรเซฟ

ออกมาโชวในหลายตอหลายเกมของเดือนนี้ จากสถิติทําไป 19 เซฟ เปนรอง

สินทวีชัยแคเพียงครั้งเดียว แตลงสนามนอยกวา 1 เกม และ 11 จาก 19 

เซฟในเดือนนี้ ก็มาจากเกมที่เจาตัวชวยให “ตอพิฆาต” หักปากกาเซียนบุก

ชนะ บุรีรัมย ยูไนเต็ด ได 2-1 ดวย.

ไทยโพสต • ความเคล� อนไหว “ทัพโตะ

เล็กชางศึก” ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย 

ชุดเตรียมลุยศึก “เอ็นเอสดีเอฟ ฟุต

ซอล อินวิเตชั่น 2022” ระหวางวัน

ที่ 15-20 มี.ค.65 นี้ ที่โชวดีซีฮอลล 

ศูนยการโชวดีซี พระราม 9 เพ� อเตรียม

ทีมไปแขงขันฟุตซอลชิงแชมปอาเซียนที่

ไทยจะเปนเจาภาพ ระหวาง 2-10 เม.ย.นี้ 

เม� อวันที่ 8 มี.ค.2565 ที่ผานมา 

คารลอส เซซาร กุนซือใหญนําทีมลงซอม

ตอเน� อง โดยการซอมมื้อนี้ ไดมือขวาอยาง 

เอลอย อลอนโซ ไฟรเล ผูชวยโคชและโคช

ผูรักษาประตูชาวสเปน ที่เดินทางเขามา

ประเดิมงานฝกซอมกับทีมเปนวันแรก ใช

เวลาฝกซอมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมงเต็ม 

ภายหลังการซอม เอลอยเผยวา 

“การเขามาชวยทีมวันแรกนักเตะทุกคน

ยอดเยี่ยมมากๆ แมจะเพิ่งไดรวมตัวกัน

ประมาณ 12 วัน แตไดเห็นการ

ซอมแลวเหมือนทีมที่รวมตัวกัน

มานาน ซึ่งตั้งแตสัปดาหนี้เปนตนไป ทางโคช

คารลอสจะเริ่มลงรายละเอียดเร� องของแท็ก

ติกมากขึ้นทั้งการยืนตําแหน�ง การเคล� อนที่ 

การเลนพาวเวอรเพลย”

“สวนในตําแหน�งผูรักษาประตู ซึ่งเปน

หนาที่หลักของผม จากที่เห็นทุกคนจากการ

ซอมวันแรก จุดแข็งเลยพวกเขามีปฏิกิริยา

ที่ดี โดยเฉพาะการเซฟในเขตโทษถือวาทําได

เยี่ยม เรามีทั้งประตูรุนเกาและรุนใหม ก็ถือ

เปนอีกหนึ่งจุดดีที่จะสามารถตอยอดใหกับ

ทีมได สวนการบานแรกที่จะตองเรงปรับคือ 

การใหประตูขึ้นไปมีสวนรวมเติมเกมรุกกับ

ทีม และการแกปญหา เพ� อใหเขากับระบบ

การเลนแท็กติกของทีม และเปนไปตาม

เทคนิคยุคสมัยของฟุตซอลสมัยใหม”

เอลอย ลอนโซ ปจจุบันอายุ 41 ป 

สูง 190 ซม. หนัก 95 กก. เกิดที่เมืองลีออง 

ประเทศสเปน กอนจะยายมาเปนผูชวยทีม

ฟุตซอลทีมชาติไทย คุมสโมสรอารซิกนาโน 

กริโฟ ในซีเรียบี อิตาลี 

สําหรับโปรแกรมการแขงขัน “เอ็น

เอสดีเอฟ ฟุตซอล อินวิเตชั่นแนล 2022” 

รอบแบงกลุม วันที่ 15 มีนาคม 2565 อิหราน 

พบ มองโกเลีย เวลา 15.00 น., ไทย พบ 

มัลดีฟส เวลา 17.30 น., วันที่ 16 มีนาคม 

2565 มองโกเลีย พบ เมียนมา เวลา 15.00 น., 

มัลดีฟส พบ โอมาน เวลา 17.30 น., วันที่ 

17 มีนาคม 2565 เมียนมา พบ อิหราน เวลา 

15.00 น. และโอมาน พบ ไทย เวลา 17.30 น. 

ทุกคูถายทอดสดทาง AISPLAY.

คิวอุนชางศึกชุดใหญลงตัวมีนาคม2นัด

สอดคลองกับฟุตบอลลีกชวงสุดทายท่ี

มีความสําคัญกับสโมสรตนสังกัด จึง

พิจารณาท่ีจะจัดแขงขันฟุตบอลอุน

เคร� องในประเทศไทยกอน แมจะมีการ

เชิญทีมไทยไปรวมแขงขันนอกประเทศ 

ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดของโคชท่ี

ตองการรักษาสภาพนักกีฬาไมใหลา

จากการแขงขันหรือจากการเดินทาง

อีกท้ังทางผูฝกสอนมีนโยบายท่ี

จะไมสงนักเตะลงสนามเกิน 90 นาที 

รวมท้ัง 2 นัด เพ� อไมใหสงผลกระทบ

ตอสภาพและการบาดเจ็บของนักกีฬา 

และสามารถกลับไปลงสนามใหกับ

สโมสรเพ� อแขงขันฟุตบอลไทยลีกตอไป

สําหรับการเลือกอุนเคร� องกับทีม

ชาติเนปาลน้ัน ผูฝกสอนทีมชาติไทย

ตองการทดสอบรูปแบบการเลนกับชาติ

ในโซนเอเชียใต เน� องจากทีมชาติไทย

จะตองอยูในสายเดียวกับมัลดีฟสและ

ศรีลังกา ในฟุตบอลเอเชียนคัพ รอบคัด

เลือก ประกอบกับทีมในทวีปเอเชีย และ

โซนอ� นๆ ยังมีโปรแกรมแขงขันฟุตบอล

โลกรอบคัดเลือก รวมถึงอีกหลายชาติ 

ท่ีแมจะตอบรับในเบ้ืองตน แตเน� องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโค

วิด-19 ท่ีรุนแรงข้ึน จึงไมสะดวกเดิน

ทางเขามาแขงขัน เน� องจากภายใน

ประเทศมีมาตรการตองกักตัวเม� อตอง

เดินทางกลับจากประเทศไทย

นอกจากน้ี สมาคมยังได

เตรียมแผนการเก็บตัวในชวง

เดือนพฤษภาคม เพ่ือเตรียม

พรอมกอนเดินทางไปประเทศ 

อุซเบกิสถาน ทําการแขงขันฟุต 

บอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือก 

โดยจะพิจารณาคัดเลือกทีมใน

ทวีปเอเชีย ท่ีสมาคมไดรับการ

ติดตอวาจะเดินทางมาเก็บตัว

ในประเทศไทยในชวงดังกลาว 

โดยมีแผนท่ีจะจัดการแขงขัน

ฟุตบอลอุนเคร� องรอบน้ีในตาง

จังหวัด โดยจะมีการประสานและ

ประชาสัมพันธใหทราบตอไป

สําหรับฟุตบอลชายทีม

ชาติไทยชุดใหญ มีทัวรนาเมนต

สําคัญ 2 รายการ ในป 2022 

คือ ฟุตบอลชิงแชมปเอเชีย 

2023 รอบคัดเลือก ท่ีประเทศ 

อุซเบกิสถาน ระหวางวันท่ี 8-

14 มิถุนายน 2565 โดยทีม

ชาติไทยอยูกลุมซี รวมกับอุซเบ

กิสถาน (เจาภาพ), มัลดีฟสและ

ศรีลังกา และฟุตบอลชิงแชมป

อาเซียน 2022 ในชวงเดือน

ธันวาคม 2565.

ฟุตซอลได‘เอลอย’

ติวเขมผูรักษาประตู

ลอนดอน • อันโตนิโอ คอนเต ยังมีลุนพา “ไกเดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร 

จบ 4 อันดับแรกในศึกพรีเมียรลีกฤดูกาลนี้ หลังเปดรังถลมเอฟเวอรตัน 5-0 ขณะ

ที่ทอฟฟสีน้ําเงินรวงลงไปใกล โซนตกชั้น หลังจบเกมเม� อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผานมา

ลูกทีมของ อันโตนิโอ คอนเต เริงราตั้งแตชวงตนเกม เม� อ ไมเคิล คีน สกัด

บอลเขาประตูตัวเองตั้งแตนาทีที่ 14 จากนั้น ซน เฮือง มิน และแฮรรี เคน ซัด

คนละประตูใหเจาบานท็อตแนมนําหาง 3-0 กอนจบครึ่งแรก กอนที่ เซอรจิโอ เรกี

ลอน และเคน ยิงลูกที่ 2 ใหสเปอรสชนะไปขาดลอย 5-0

ชัยชนะเปนเกมที่ 2 ติดตอกัน ทําให ท็อตแนม ฮอตสเปอร ขยับขึ้นไปอยู

อันดับ 7 ของตารางพรีเมียรลีก โดยมีคะแนนตามหลังอารเซนอล ซึ่งอยูอันดับ 4 

อยู 3 คะแนน ทวาอารเซนอลคูปรับแหงยานลอนดอนเหนือยังมีแมตชเตะนอย

กวาอยู 1 แมตช

กอนหนานี้คอนเตเพิ่งจะบนถึงกราฟที่ขึ้นๆ ลงๆ ในอาชีพการเปนผูจัดการ

ทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร ซึ่งเจาตัวยอมรับวาตองใชเวลาเพ� อสรางความแน�นอน

ใหกับทีมนี้ โดยในชวง 2-3 สัปดาหที่ผานมา สเปอรสสามารถชนะทีมจาฝูงอยาง 

แมนเชสเตอร ซิตี ได แตอีกเกมถัดมาก็แพเบิรนลีย ทีมทายตาราง

ผลงานอันยอดเยี่ยมในเกมกับเอฟเวอรตันนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากเพิ่งแพมิด

เดิลสโบรช ทีมดิวิชั่น 2 ตกรอบเอฟเอคัพ ซึ่งคอนเตกลาววา “เปนเกมที่ดีและยัง

เปนการโตตอบที่ดีหลังจากการแพครั้งหลังสุด แตนั่นยังไมพอ บรรดานักเตะและ

ผมตางตองการสูเพ� ออันดับที่ดีกวานี้”

“ตอนนี้เราเหลืออีก 12 เกม กอนจะจบซีซั่น เราไมมีแชมปใหลุนแลว แตก็

ตองรับผิดชอบ โอเค นี่มันเปนอดีตไปแลว สนุกกับเกมคืนนี้ ได แตพรุงนี้ตองคํานึง

ถึงเกมวันเสารกับแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด คุณก็รูวาผมไมชอบพูดเร� องชิงพื้นที่ยูฟา 

แชมเปยนสลีก เพราะผมอยากควาแชมปลีก และแชมปอ� นๆ แตดวยสถานการณ

ตอนนี้ ถาไปถึงอันดับ 4 ได ก็เหมือนไดแชมปยูซีแอลหรือแชมปลีกเลย”

“แน�นอนวาเรายังพัฒนาไดอีก และยังสามารถพัฒนาไดอีกเยอะเลยดวย 

แตตอนนี้ผมบอกนักเตะไปวา เราเริ่มอยูในระดับที่ดีแลว และตอนนี้เราตองรับ

ผิดชอบ เราตองทําใหดีที่สุดเพ� อแยงท็อป 4 กับยูไนเต็ด อารเซนอล เวสตแฮม 

และทีมอ� น” คอนเตกลาว

ไมเลี้ยง • แฮรรี เคน (ขวา) งางเทาเตรียมซัดประตูสงทายพา “ไกเดือยทอง” 

ท็อตแนม ฮอตสเปอร เปดบานถลมเอฟเวอรตัน 5-0 ในศึกฟุตบอลพรีเมียรลีก 

ที่สนามท็อตแนม ฮอตสเปอร สเตเดียม ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

คอนเตบอกติดท็อปโฟวเหมือนแชมป

‘อุม-ตี๋-ขวัญชัย’ลุนแขงยอดเยี่ยมไทยลีก

ติวเขมผูรักษาประตู

‘อุม-ตี๋-ขวัญชัย’ลุนแขงยอดเยี่ยมไทยลีก

สวนเอฟเวอรตันกลับเปนสัญญาณที่ ไมดี เน� องจากพวกเขาตองพบกับ

ความพายแพในเกมพรีเมียรลีกเปนแมตชที่ 4 จากการลงเลน 5 นัดหลังสุด นับ

ตั้งแต แฟรงก แลมพารด เขามารับหนาที่ผูจัดการทีมแทน ราฟาเอล เบนิเตซ ที่

โดนไลออกไป

จากการพายแพในแมตชนี้ทําใหลูกทีมของแลมพารดอยูอันดับที่ 17 ของ

ตาราง โดยมีคะแนนดีกวาเบิรนลีย ซึ่งอยูอันดับ 3 จากทายตารางเพียงคะแนน

เดียวเทานั้น สุมเสี่ยงตอการตกชั้นเปนครั้งแรกนับตั้งแตป 1954

“ตอนที่ผมเขามารับงานที่นี่ ผมสามารถบอกไดเลยวามีความกลัวกันมาก

กับการตกชั้น มันเปนความทาทายมากกวาที่ผมคาดคิด ผมรูดีวามันเปนงานที่

ยาก” แลมพารดกลาวพรอมมั่นใจวาจะพาทีมหนีตกชั้นสําเร็จ แตที่สําคัญทุกคน

ตองเปนหนึ่งเดียวกัน.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

No War More Flowers 

ศิลปะสะท้อนสงครามยูเครน

C43 : Fashion and Inspiration Space ขอเชิญชมนิทรรศการ 

No War More Flowers หากไม่มีสงคราม จะมีดอกไม้มากกว่า

นี้ นิทรรศการที่เกิดจากการเย็บ-ปัก-ถัก-วาด โดยชุมพล อักพัน 

ธานนท์ ศิลปิน นักอนุรักษ์ และนักพัฒนามรดกสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่น และเป็นผู้ก่อ

ตั้งบ้านศิลปินคลองบาง

หลวง  

นิทรรศการเกิด

ขึ้นจากความสะเทือน

ใจกับข่าวสงครามใน

ยูเครน ผู้คนต้องอพยพ

จากถิ่นฐานบ้านเกิด 

การรบ ขณะที่อีกมุม

หนึ่งของโลก ดอกไม้ 

กำาลังผลิบานรับฤดูร้อน ศิลปินต้องการสะท้อนถึงการดิ้นรนของ

ชีวิตท่ามกลางความฝัน ความหวัง และความสวยงามของดอกไม้

ที่ยังผลิบานผลัดเปลี่ยนกันทุกฤดู เพื่อรอวันที่มนุษย์พร้อมที่จะมอง

เห็นความสวยงามของชีวิตในโลกใบนี้

นิทรรศการ No War More Flowers หากไม่มีสงครามจะมี 

ดอกไม้มากกว่านี้ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 มีนาคม-25 มี.ค.2565 

เวลา 12.00-19.00 น. (เปิดอังคาร-อาทิตย์) ที่ชั้น 2 ร้าน C43 : 

Fashion and Inspiration Space ภายในโครงการ Charoen 43 

Art and Eatery หน้าปากซอยเจริญกรุง 43 เยื้องๆ ไปรษณีย์กลาง.

งหวัดเลยขับเคลื่อนด้วยพลังศิลปวัฒน 

ธรรมร่วมสมัย โดยร่วมกับกระทรวง

วัฒนธรรม (วธ.) และภาคประชา

สังคมร่วมสร้างการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

อย่างยั่งยืน เปิดพื้นที่จัดงาน “MASK Festival  

2022 สวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง” วัน

ที่ 11-13 มีนาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำา

โขง ตำาบลเชียงคาน อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

นำาหน้ากากผีตาโขนซึ่งอยู่ในงานประเพณีบุญหลวง

และการละเล่นผีตาโขน จ.เลย อันงดงามและโด่งดัง

ไปทั่วโลกมาพัฒนาต่อยอดเป็นทุนทางวัฒนธรรม 

และสร้างความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการแลก

เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับประเทศลุ่มน้ำา

โขง ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำา

กิจกรรม MASK FESTIVAL 2022 ลงในปฏิทินของ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย

จังหวัดเลยมีความพร้อมขับเคลื่อนการท่อง

เที่ยวจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน มีวิสัยทัศน์จังหวัดเป็น

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมประเพณี 

เพราะเลยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาว 

นานกว่า 700 ปี และมีภูมิธรรมชาติที่สวยงามเอื้อ

อำานวยต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง  

สำาหรับโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่ม

แม่น้ำาโขงที่จังหวัดเลยประจำาปีงบประมาณ 2565 

ประกอบด้วยกิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็ค

อินริมโขง Mask Festival 2022 นักท่องเที่ยวจะได้

ชมขบวนพาเหรดหน้ากาก The Carnival Mask of 

Loei ประกอบด้วยหน้ากากผีบุ้งเต้า หน้ากากผีขน

น้ำา หน้ากากผีตาโขน และหน้ากากแฟนซีจากส่วน

ราชการและหน้ากากนานาชาติที่งดงามตระการตา 

แล้วยังมีการแสดงผลงานจากการประกวดศิลปะ

ร่วมสมัยของเยาวชน เทศกาลหน้ากาก “Mask 

Festival” การสาธิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม (CPOT / CCPOT) กิจกรรมถนนสาย 

ศิลปะ (Street Art at loei) ซึ่งจะปลุกเชียงคานให้มี

สีสันและเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์

ผ่านการวาด ระบายสีลงหน้ากากใสคลุมหน้า ป้องกัน 

โควิด FACE SHIELD ที่เชื่อมโยงถึงการปรับตัวอยู่กับ

ไวรัสตามวิถีนิวนอร์มอล เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคน

ต้องผ่านวิกฤตนี้ ไปให้ได้ งานศิลป์เฟซชีลด์ที่รังสรรค์

สวยงามยังมีการจำาหน่าย FACE SHIELD เพื่อเป็น 

ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีไฮไลต์นิทรรศการหน้ากาก

นานาชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง สะท้อนถึงการเปิดโอกาส

ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน

ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเลย แล้ว

ยังมีนิทรรศการหน้ากากผี

นานาชาติจาก 5 ประเทศ 

ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

ลาว กัมพูชา และญี่ปุ่น 

แต่ ละประเทศล้ วนมี

วัฒนธรรมการแสดง

หน้ากาก มีองค์ความรู้

ในการสร้างสรรค์หน้ากาก

ทั้งวัสดุและฝีมือเชิงช่างที่

น่าสนใจ 

เทศกาลยลงานศิลป์ครั้ง

ใหญ่ที่ เชียงคานยังร่วม

ต้อนรับปีขาลทรงพลัง ชวนชม

และสร้างสรรค์หน้ากากเสือผีบุ้งเต้าที่ทำาจากวัสดุ

น้ำาเต้าของภูเรือ สำาหรับ ผีบุ้งเต้า เป็นหน้ากากยักษ์

ที่ทำาจากน้ำาเต้า แขวนอยู่บนหัวธุงหรือตุง ซึ่งเป็น

ประเพณีการทำาธุงของชาวบ้านไฮตาก ตำาบลลาด

ค่าง อำาเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อนำา

ไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับต้น

ดอกผึ้งแด่พระพุทธนาวาบรรพต 

บนอุทยานแห่งชาติภูเรือในช่วง

เทศกาลสงกรานต ์น้ำ�เต้� คือ 

ความอุดมสมบูรณ์ ความ

ร่ำารวย ยักษ์  คือ ทวารบาล

ป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าใกล้

พุทธสถาน ธุงหรือตุง คือ ความ

สำาเร็จ และชัยชนะ ถือเป็นหนึ่ง

ในหน้ากากของ 3 ผี ทั้งผีตาโขน ผี

ขนน้ำา และผีบุ้งเต้าคู่เมืองเลย ชวนกัน

มาชมหน้ากากผีบุ้งเต้าร่วมสมัย

หลากไอเดียหลายลวดลาย ถ้าติด 

ใจมีโอกาสไปเที่ยวไฮตากแลนด์ ดินแดนผีบุ้งเต้า ก็

เป็นอีกหมุดหมายน่าสนใจ 

ตลอด 3 วันจัดงานจะอิ่มเอมกับเรื่องราว

หน้ากากเมืองเลยแล้ว ยังมีกิจกรรมไม่ควรพลาด

MASK Festival 2022 ยลงานศิลป์ริมโขง
คือ การเยี่ยมชมนิทรรศการ “ผ้าลายอัตลักษณ์

ประจำาจังหวัดเลย ผ้าลายดอกฝ้ายบาน สัมผัสงาน

ศิลปหัตถกรรมอีกแขนงที่อยู่คู่ชุมชน ซึ่งปัจจุบัน

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอนี้ในหลากหลายรูป

แบบ โดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ดั้งเดิม ส่วนใครที่ชอบชม

การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ถ้ามาเที่ยวงานจะ

ได้ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

การแสดงศิลปะร่วมสมัย

ดื่มด่ำาวัฒนธรรมริมน้ำาโขงแล้ว ถ้าสนใจ

เรียนรู้วิถีชุมชนในพื้นที่ อ.เชียงคาน แนะนำาเที่ยว

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีคุณเมือง ต.เชียงคาน ใส่

บาตรข้าวเหนียวยามเช้าหน้าวัดศรีคุณเมือง ไหว้

พระประธานในพระอุโบสถ ไปบ้านพิพิธภัณฑ์ไท

ดำา ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำา และเยี่ยมชมวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าพื้นเมือง บ้านนาป่าหนาด พร้อมเยี่ยม

ชมวิถีชีวิตชุมชน

สำาหรับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยริมโขง

พร้อมรองรับนักท่องเที่ ยวทั้ งชาวไทยและ 

ต่างชาติ ทางจังหวัดเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อ

ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ

มีความปลอดภัยสูงสุดจากมาตรการป้องกัน 

โควิด โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการ VUCA  

ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับวัคซีนครบโดส มีการ

ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล มีมาตรการ

ควบคุมการจัดงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

(Covid Free Setting) และตรวจ ATK เมื่อมีอาการ

และมีความเสี่ยง พิธีเปิดงานวันที่ 12 มี.ค. ขบวน

พาเหรดหน้ากากจะเคลื่อนจากวัดศรีคุณเมืองผ่าน

ถนนชายโขงมายังลานวัฒนธรรมริมน้ำาโขง

เชื่อว่างาน MASK FESTIVAL 2022 “สวม

หน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง” จะช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้

กับชุมชนเที่ยวจังหวัดเลยให้คึกคัก. 

จั

หน้ากากยักษ์ผีบุ้งเต้า

ยลงานศิลป์หน้ากากผีตาโขนใน ‘MASK Festival 2022’ คนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์หน้ากากผีตาโขน

ศิลปินตัวจิ๋วสนุกกับการเพนต์หน้ากากเปิดพื้นที่ โชว์ ไอเดียรังสรรค์หน้ากากร่วมสมัย

ศึกษาธิการ • ศธ.เดินเครื่องแก้หนี้ครูกว่า 9 

แสนราย ยอดหนี้พุ่งกว่า 1.4 ล้านล้านบาท 

ส่วนใหญ่เป็นหนี้สหกรณ์ 8.9 แสนล้านบาท 

ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนขอเข้าโครงการเพียง 

2.5 หมื่นราย “ตรีนุช” กำาชับเขตพื้นที่ฯ เข้ม 

คำานวณเงินเหลือร้อยละ 30 ก่อนปล่อยกู้ เล็ง

ถกคณะกรรมการแก้หนี้จังหวัด 9 มี.ค.นี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้การประชุมสัมมนาแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน 

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

กำาหนดให้ปี 2565 เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้

ภาคครัวเรือน” ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่ ศธ.มุ่ง

มั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เห็นผลอย่างเป็น

รูปธรรม

จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันมีครูและบุคลากร

ทางการศึกษาประมาณ 9 แสนคน มียอดหนี้

รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งในจำานวนนี้

เป็นหนี้ที่กู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 108 

แห่งทั่วประเทศรวม 8.9 แสนล้านบาท และ

หลังจาก ศธ.ได้เริ่มดำาเนินโครงการในเดือน

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้า

ร่วมโครงการแล้วมากกว่า 25,800 คน

นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า จากสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูทั้งหมด 108 แห่งนั้น มีเพียง 

13 แห่งที่กำาหนดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 5 ต่อปี ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

อย่างน้อย 13 แห่งกำาหนดดอกเบี้ยเงินกู้สูงถึง

ร้อยละ 7-9 ต่อปี สำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสมาชิก 8,478 ราย มูล

หนี้รวม 9,631,331,007 บาท ได้กำาหนดลด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ไว้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 

5.5 ซึ่งเป็นแนวทางสำาคัญประการหนึ่งที่ทาง 

สหกรณ์ฯ ได้ดำาเนินการร่วมกันให้เป็นไปตาม

แนวทางที่กำาหนด นอกเหนือไปจากที่ ได้ ให้

ความช่วยเหลือด้วยการพักชำาระหนี้ในปีที่ผ่าน

มา โดยทราบว่าภายในปี 2565 ทางสหกรณ์

ออมทรัพย์สุราษฎร์ธานีจะดำาเนินการลด

ดอกเบี้ยตามแผนขั้นบันไดให้เหลือดอกเบี้ยไม่

เกินร้อยละ 5

“ที่ผ่านมาเราได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มี

ความพร้อมเป็นสหกรณ์ต้นแบบ และจัดทำา

แผนและขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

เป็นรูปธรรม กำาหนดให้มี “สถานีแก้หนี้” ใน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด 

โดยผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(สพท.) จะต้องเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติ

การก่อหนี้ใหม่ของครู โดยเมื่อรวมยอดหนี้

แล้วต้องมีเงินเหลือให้คุณครูได้ใช้จ่ายไม่น้อย

กว่าร้อยละ 30 ของรายได้ ทั้งนี้ ในวันที่ 9 

มีนาคมนี้ จะมีการประชุมทางไกลของคณะ

กรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับจังหวัด

ผ่าน ZOOM MEETING และ FACEBOOK 

ศธ. 360 องศา เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วม

กันแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เป็นรูปธรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป” รมว.ศธ.กล่าว.

ครู9แสนยอดหนี้1.4ล้านล้านบาท

ศึกษาธิการ • นักศึกษาเทคนิคสตูลคิด

ค้นหน้ากากอนามัยจากเส้นใยธรรมชาติ  

(Bio-Mask) ย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

นายฐิติกานต์ สุขวินยา ปวส.2 สาขา

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาลัยเทคนิคสตูล กล่าวว่า หน้ากาก

อนามัยมีส่วนสำาคัญในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้อย่างเป็น

อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยจากการ

สำารวจหน้ากากอนามัยที่มีจำาหน่ายในท้อง

ตลาดนั้นผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ กำาจัด

ได้ยาก และสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นไมโคร

พลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตน

และเพื่อนๆ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหน้ากาก

อนามัยที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และจากการจัดทำาโครงงาน

วิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนากระดาษบรรจุ

ภัณฑ์จากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยไบ

โอเซลลูโลส พบว่ากระดาษบรรจุภัณฑ์จาก

เส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยไบโอเซลลูโลส 

มีสมบัติความหนาแน่นเสมือนค่อนข้างดี

และมีความเหนียว จึงได้นำามาพัฒนาต่อ 

ยอดร่วมกับสารสกัดไคโตซานที่ ได้จาก

เปลือกปูและเปลือกกุ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติ

ไม่ละลายน้ำา จนพัฒนาได้เป็นผลิตภัณฑ์

หน้ากากอนามัยจากเส้นใยธรรมชาติที่ย่อย

สลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

นายฐิติกานต์เล่าต่อไปอีกว่า ผลิต 

ภัณฑ์หน้ากากอนามัยจากเส้นใยธรรมชาติ 

(Bio-Mask) ประกอบด้วย เส้นใยหญ้าขจรจบ 

เส้นใยไบโอเซลลูโลส สารละลายไคโตซาน 

ผ้าเยลซี่กาว (ผ้าที่ทำาให้เกิดทรง) ยางยืดชนิด

แบน โดยหน้ากากมีความหนา  2 ชั้น ชั้นแรก

เป็นชั้นของวัสดุชีวภาพที่ทำามาจากเส้นใย

หญ้าขจรจบและเส้นใยไบโอเซลลูโลส ซึ่ง

เคลือบสารละลายไคโตซานที่ช่วยต้านทาน

การซึมผ่านของของเหลว และสามารถย่อย

สลายได้ในธรรมชาติ และชั้นที่ 2 เป็นชั้น

ของผ้าเยลซี่กาว ซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสกับ

ผิวหน้า และใช้ยางยืดชนิดแบบเป็นวัสดุ

สำาหรับคล้องหู ซึ่งสามารถช่วยบรรเทา

อาการปวดหู และปริมาณออกซิเจนในเลือด

มีค่าปกติขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยจาก

เส้นใยธรรมชาติ (Bio-Mask) ซึ่งผลิตภัณฑ์

หน้ากากอนามัยจากเส้นใยธรรมชาติ  

(Bio-Mask) มีประสิทธิภาพในการกรอง

จุลินทรีย์ ฝุ่นละออง และอนุภาคขนาดเล็ก 

สามารถหายใจเข้าและออกได้ปกติ ที่สำาคัญ

สามารถย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยจาก

เส้นใยธรรมชาติ (Bio-Mask) บรรจุกล่อง

ละ 3 ชิ้น ราคา 69 บาท สนใจติดต่อได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสตูล ทาง Facebook :  

Bio-products หรือ ID LINE : nususci หรือ 

โทร.09-4584-0749. 

‘นศ.เทคนิคสตูล’คิดค้น

หน้ากากอนามัยชนิดใหม่

เส้นใยธรรมชาติสลายง่าย

‘ตรีนุช’กำาชับเขตพื้นที่เข้มการกู้ต้องเหลือเงินเดือนร้อยละ30เล็งถกคณะกรรมการ9จังหวัด

กรุงเทพฯ • นักเรียนติดโควิด-เส่ียงสูงลงทะเบียน

เข้าสอบ TCAS วันแรก 197 คน และทยอยลง

ทะเบียนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ คาดเปิดสนามสอบพิเศษ 

18 แห่งท่ัวประเทศ จากเดิมกำาหนดไว้ 7 แห่ง

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต 

กรรม (อว.) กล่าวว่า ตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ อว.ได้ดูแลโครง 

การ “ติดโควิด ยังมีสิทธ์ิสอบ” เพื่อให้นักเรียน

ท่ีติดเช้ือโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและกลุ่มท่ีมี

ความเส่ียงสูงยังมีสิทธ์ิเข้าสอบในระบบ TCAS 

เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ โดย

เป็นการทำางานร่วมกันของท้ัง 4 กระทรวง คือ 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาด 

ไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ 

อว. จัดห้องสอบพิเศษท่ีมีความปลอดภัยสูง 

แยกบริเวณชัดเจน เข้มงวดด้วยมาตรการ

ทางสาธารณสุข บางแห่งจัดส่ิงอำานวยความ

สะดวกพร้อมท่ีพักและอาหารให้ ทาง ทปอ.ได้

เปิดระบบลงทะเบียนสำาหรับนักเรียนท่ีมีความ

ประสงค์จะใช้สิทธ์ิดังกล่าวเป็นวันแรกในวันท่ี 

7 มีนาคม โดยทางออนไลน์แล้วพบว่าในวัน

แรกมีนักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบการจัดสอบ

แบบพิเศษน้ีแล้ว 197 คน โดยเป็นผู้ท่ีติดเช้ือ 

183 คน และผู้มีความเส่ียงสูง 14 คน ซ่ึงแจ้ง

ขอเข้าสอบในวันท่ี 12 มีนาคมมากท่ีสุดจำานวน 

197 คน รองลงมาคือวันท่ี 20 มีนาคม และ 19 

มีนาคม จำานวน 171 และ 170 คน ตามลำาดับ

นพ.สิริฤกษ์กล่าวต่อว่า ท้ังน้ี สนามสอบ

พิเศษท้ัง 18 แห่งท่ัวประเทศได้มีระบบ Open 

Chat เพื่อประสานงานให้นักเรียนท่ีมีข้อสงสัย

ได้สอบถามรายละเอียดในการจัดสอบ โดย

ให้ผู้เข้าสอบท่ีติดเช้ือหรือมีความเส่ียงสูงลง

ทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย  

1 วัน ซ่ึงทาง ทปอ. อว. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้

พยายามอย่างเต็มท่ีในการเพ่ิมสนามสอบพิเศษ 

จากเดิม 7 แห่ง เป็น 18 แห่งท่ัวประเทศแล้ว และ

อาจจะมีเพ่ิมเติมอีกตามความเหมาะสม มีระบบ

และมาตรการการดูแลความปลอดภัยเข้มงวด 

สำาหรับผู้เข้าสอบท้ังท่ีไม่ติดเช้ือและติดเช้ือแยก

จากกันชัดเจน สำาหรับปฏิทินการสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ ในระบบ TCAS65 ได้กำาหนดสอบ 

GAT/PAT ในระหว่างวันท่ี 12-15 มีนาคม 2565 

ประกาศผลสอบวันท่ี 18 เมษายน 2565 และ

สอบวิชาสามัญในระหว่างวันท่ี 19-20 มีนาคม 

2565 ประกาศผลสอบวันท่ี 20 เมษายน 2565 

โดยมีจำานวนผู้สมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ 

รวมท้ังส้ิน 183,228 คน แบ่งเป็นการสอบ GAT/

PAT จำานวน 177,853 คน และสอบวิชาสามัญ 

จำานวน 155,282 คน

ท้ังน้ี สนามสอบท้ัง 18 แห่ง มีดังน้ี 

1.สนามสอบพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์สอบ 

ม.ธรรมศาสตร์) 2.สนามสอบพิเศษ ม.แม่โจ้ 

(ศูนย์สอบ ม.เชียงใหม่) 3.สนามสอบพิเศษ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุร

นารี) 4.สนามสอบพิเศษ ม.ขอนแก่น (ศูนย์สอบ 

ม.ขอนแก่น) 5.สนามสอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ 

(ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์) 6.สนามสอบพิเศษ 

ม.สงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบ ม.สงขลา

นครินทร์) 7.สนามสอบพิเศษจังหวัดจันทบุรี 

(ศูนย์สอบ ม.บูรพา) 8.สนามสอบพิเศษ จังหวัด

ระยอง (ศูนย์สอบ ม.บูรพา) 9.สนามสอบพิเศษ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์สอบ ม.บูรพา) 10.สนาม 

สอบพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์สอบ 

ม.ศิลปากร) 11.สนามสอบพิเศษจังหวัดสมุทร

ปราการ (ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี) 12.สนามสอบพิเศษจังหวัดนนทบุรี 

(ศูนย์สอบ ม.เกษตรศาสตร์) 13.สนามสอบ 

พิเศษจังหวัดตาก (ศูนย์สอบ ม.นเรศวร) 

14.สนามสอบพิเศษจังหวัดพะเยา (ศูนย์

สอบ ม.เชียงใหม่) 15.สนามสอบพิเศษจังหวัด 

อุบลราชธานี (ศูนย์สอบ ม.อุบลราชธานี) 

16.สนามสอบพิเศษจังหวัดปัตตานี (ศูนย์สอบ 

ม.สงขลานครินทร์) 17.สนามสอบพิเศษจังหวัด 

บุรีรัมย์ (ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี) และ 

18.สนามสอบพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์.

นร.ติดโควิดทยอยลงทะเบียนเข้าสอบTCAS
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11บันเทิง

ชิด ทรงศรี..ปูชนียบุคคลวงการหนังไทย

หากท่านยังมีชีวิตอยู่..20 กันยา.นี้ก็จะมีอายุครบ 91 ปี ซึ่งก็แก่กว่า

คุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 แค่ปีเดียว!

แต่..สำาหรับคนในวงการบันเทิงแล้ว น้อยคนที่จะรู้ “อายุ” ของ

อดีตผู้กำากับภาพยนตร์ระดับตำานานท่านนี้ และถ้าใครอยาก (สอด) รู้ 

เอ่ยถาม..

เชิด ทรงศรี ก็จะบอก “ไม่รู้” แต่หากเซ้าซี้ ท่านก็จะพูด “จะรู้ไป

ทำาไม อย่าไปสนใจกับอายุเลย” ประมาณนั้น!

นี่..ถ้าผมไม่เปิดวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีดู ก็ไม่รู้หรอกนะว่า “เชิด 

ทรงศรี” เกิด 20 กันยายน 2474 ก่อนหน้าคุณอานันท์หนึ่งปี และด้วย

เป็นคนที่ “หยุดอายุตัวเอง” ไว้แต่หนุ่ม..

เชิด ทรงศรี จึงไม่ยอมที่จะเป็นลุงเป็นน้าเป็นอาใคร นอกจาก

เป็น “พี่” เป็น “น้อง” หรือ “เพื่อน” เท่านั้น!

จะเด็ก จะหนุ่ม จะผู้ใหญ่ ใครไปเรียกลุง เรียกอา หรือเรียกน้า 

ท่านก็ถามสวนทันทีว่า.. ผมไปเป็นพี่พ่อ เป็นน้องพ่อ น้องแม่คุณตั้งแต่

เมื่อไหร่?

เป็นคำาพูดที่จริงจัง เสียงแข็งนะ ไม่ได้ล้อเล่น แต่พอเห็นอีกฝ่าย

หน้าถอดสี เชิด ทรงศรี ก็จะปลอบ.. “เรียกผมพี่เถอะ ดูใกล้ชิดสนิทสนม

กว่า”..

ซึ่งผมนั้นโชคดีหน่อย..ปะหน้าท่านครั้งแรก ก็เรียก “พี่เชิด” เลย 

ตามสันดานตัวเองที่ไม่ชอบเรียกขานผู้สูงวัยกว่า ว่าลุงป้าน้าอา จึงเลย

ไม่ถูกย้อน-ถูกสวน..

ยิ่งได้แหลง (พูด) ภาษาถิ่นเดียวกันด้วยแล้ว ดูเหมือนจะ “ถูกคอ” 

กันดีเรื่อยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พี่เชิดจากไป!

ครับ..ที่หยิบเอาพี่เชิดมาพร่ำาเสียยืดยาวก็ไม่ใช่ไร พอดีวันสองวัน

มานี้ ได้อ่านข่าวที่คุณอานันท์พูดทำานอง..

“คนแก่ต้องรู้ว่าเวลาของเรามันหมดไปแล้ว อย่างรุ่นของตนต้อง

อยู่ข้างนอกเวที คนที่จะบริหารประเทศต้องเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีอายุ

เท่าไหร่ก็ตาม 

แต่จะต้องเป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆ จะนำาความคิดเก่าๆ มาใช้ไม่

ได้แล้ว”

เลยทำาให้นึกถึงพี่เชิด ผู้กำากับภาพยนตร์ที่ไม่ได้สนใจหรือให้ความ

สำาคัญกับเรื่องอายุ หรือความเป็นคนรุ่นใหม่-รุ่นเก่าขึ้นมาในหัว!

ความจริง ก็เพิ่งจะไม่กี่ปีมานี้หรอกที่มีกลุ่มคนได้แพร่เชื้อ-ปลุก

กระแส แบ่ง “รุ่นใหม่-รุ่นเก่า” ให้เกิดแตกแยก (ทางความคิด) ของคนใน

ชาติจนลุกลามไปทั่วทุกหัวระแหง

แต่ก่อนนั้น จะรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ สังคมไทยก็อยู่แบบผสมกลมกลืน

ด้วยความสงบ ราบรื่น เรียบร้อยตลอดมา แม้แต่ในสภา นักการเมืองก็

ไม่เคยจะยกรุ่นเก่า-รุ่นใหม่มาถกเถียงกัน

ตอนคุณอานันท์ได้รับเกียรติจากทหาร (คณะปฏิวัติ) เชิญให้เป็น

นายกรัฐมนตรี ก็อายุ 60 เข้าไปแล้ว ถ้ารู้สึกตัวว่า “ตกยุค” ทำาไมตอน

นั้นไม่เกิดความรู้สึก แล้วปฏิเสธไปล่ะ?

และไม่เพราะ “รุ่นเก่า” อย่างคุณอานันท์ดอกรึ ที่ได้ช่วยประคับ

ประคองให้ประเทศไทยก้าวย่างผ่านพ้นอุปสรรคนานัปการมาได้ จนได้

รับการยกย่อง..

เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำาคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาจวบ

จนทุกวันนี้!

ปัจจุบัน แม้จะอายุ 90 ปีเต็ม แต่ผมก็เห็นเป็นประจักษ์ ว่าคุณ

อานันท์ยังสามารถทำาประโยชน์คุณงามความดีเพื่อบ้านเมืองได้อยู่ต่อไป 

ก็อยากบอกท่าน..ยังครับ ยังไม่หมดเวลา!

ดู “ป๋าเปรม” สิ ท่านทำางานเพื่อประเทศชาติจวบสิ้นลมหายใจ

สุดท้าย มีเพียง “ความตาย” เท่านั้นแหละครับ ที่จะกดปุ่ม “หมดเวลา” 

ให้กับบุคคลที่ทำาคุณประโยชน์-ตอบแทนคุณแผ่นดิน!

ฉะน้ัน..ไม่ว่าจะอยู่ใน-นอกเวที ใคร่วิงวอนคุณอานันท์อย่าได้ปล่อย

มือ วางใจให้กับคนรุ่นใหม่เสียทีเดียว แต่ควรใช้ความรู้-ประสบการณ์..

คอยประคับประคองให้นักการเมืองทุกรุ่นสามารถทำางานเพื่อ

บ้านเมือง-ขับเคลื่อนประเทศร่วมกันต่อไปให้ได้อย่างราบรื่น.. 

ด้วยความเคารพครับ!.

ยังไม่หมดเวลา!

เ

คลื่อนไหวทีไรก็ทำาเอาสะเทือนไปท้ังโซเชียล                                            

สำาหรับ อะตอม สัมพันธภาพ อดีตนัก

แสดงหนุ่มที่ช่วงหลังผันตัวไปเล่นการเมือง 

ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ 

โดยล่าสุดได้ โพสต์ข้อความร่ายยาวฝากถึงคุณแม่

ของเพื่อนรักแบบจัดเต็ม ทำาเอาร้อนฉ่าไปทั้งโซ

เชียล และถึงแม้ว่าข้อความดังกล่าวอะตอมได้

ลบทิ้งไปแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่ในวงกว้าง  

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งกำาหนดงานพิธีอุปสมบทของ

ตัวเองที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคมนี้ ก่อน

เปรยสุดเสียดายที่แตงโม นิดา ไม่มีโอกาสได้มา

ถือร่มให้ในงานบวชอย่างที่เคยบอกไว้ ส่วนพิธี

ไว้อาลัยแตงโม สัญญาว่าจะไปทุกวัน

โดยอะตอมได้ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า 

“แม่ครับ ทำาไมแม่ไข่มันไว้แล้วทิ้งมันให้สู้ชีวิต

กับคุณพ่อ ทำาไมครับ ตอนช่วงที่คุณพ่ออุ้มลูกไป

ลำาบากตรากตรำา คุณแม่อยู่ที่ไหนครับ ทำาไมผม

ไม่เคยเห็นแม่เลยครับ ทำาไมผมเห็นเพื่อนพี่น้อง

แต่ละคนที่ช่วยมัน คอยช่วยมัน

อยู่ตลอดเวลาเท่าที่ความสามารถ

พวกเค้าจะมีครับ

แม่ครับ ทำาไมแม่ไม่เคย

ไปหามันที่บ้านเลยครับตอนคุณ

พ่อยังมีชีวิตอยู่ ผมไม่เคย

เจอแม่เลยครับแม้แต่

ครั้งเดียว ผมไม่เคย

ได้ยินจากมันเลย

แม้แต่คำาเดียวว่า

มันได้งานทำาจาก

ที่แม่มันเป็นคน

ทำา หาการงาน

ให้มันทำา

แม่

ครับ งานที่

มันมีเกิดขึ้น

ในเกือบทุก

วันก็ได้จาก

เพื่อนและ

รุ่นพี่ช่วยหาและความ

สามารถของมันเอง และ

ได้เข้ามาในวงการนี้รู้สึก

ว่ามันไม่ได้ได้มาจากแม่นะ

ครับ มันเข้ามาได้เพราะอดีตผู้

จัดการคนแรกที่พามันเข้าวงการบันเทิง

และความสามารถของตัวมันเองทั้งสิ้น 

รู้สึกว่าจะไม่ใช่แม่นี่ครับ

แม่ครับ มาวันนี้แม่เที่ยวสั่งคนนั้น

ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ ทำาไมแม่ไม่หักห้าม

ใจของแม่เอง และรักลูกให้มากกว่าปาก

พูดล่ะครับ ห้ามไม่ให้ตัวเองไปยุ่งกับคน

อื่นเพื่อให้คนที่แม่เรียกว่า ลูกรัก สบายใจ

บ้างล่ะครับแม่ ไม่เถียงในศักดิ์ที่เป็นแม่

ของมัน

แม่ครับ คนเราแค่ศักดิ์อย่าง

เดียวคงจะไม่พอครับ ไม่รู้ว่าผมคิดไป

เองหรือเปล่า แต่เพราะผมชอบมอง

คนที่มีศักดิ์และการกระทำาของ

คนผู้นั้นเสียมากกว่า คนเรามัน

มีศักดิ์หมดแหละครับ แต่สิ่งที่

ขาดไม่ได้ในชีวิตคนเราคือต้องมี

ศักดิ์ศรี นะครับแม่

แม่ครับ ถ้าแม่คิดว่าแม่

มีศักดิ์ศรีพอ เรียกว่าแม่

ได้เต็ม แม่ไม่เคยทอด

ทิ้งมันให้สู้ชีวิตอย่าง

เดียวดายเลย งานทุก

อย่างที่เกิดขึ้นกับตัว

มันและประชาชน

ชาวไทยรู้จักตัวมัน

ได้ก็เพราะแม่ล้วนๆ 

ผมก็ขออภัยด้วยนะ

ครับแม่”

และล่าสุด 

ทางอะตอม สัม 

พันธภาพ ได้ออก

เ

eshi” ยกระดับผลงานตัว

เองไปอีกขั้นกับซิงเกิลล่าสุด 

“GET IT” ด้วยไอเดียที่

แปลกใหม่ พร้อมประกาศปล่อยอัลบั้มใหม่ 

“GABRIEL” วันที่ 25 มีนาคมนี้!

งานนี้แฟนๆ เตรียมต้องมนตร์ไป

กับเสียงดนตรีที่มีการใช้เสียงเบสหนัก

หน่วง เสียงไซเรน รวมถึง ad-libs สลับ

กับย่านเสียงสูงสร้างจังหวะที่ชัดเจน ถือ

เป็นการผสมผสานดนตรีที่หลากหลายได้

อย่างลงตัว และแสดงความเป็นตัวตนของ 

“keshi” ได้เป็นอย่างดี 

และในเพลง “GET IT” นี้ยังตอกย้ำา

ถึงศักยภาพของ “keshi” ในฐานะศิลปิน

และโปรดิวเซอร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่เคย

หยุดหย่อน โดยเพลง “GET IT” ยัง

ได้ร่วมโปรดิวซ์ โดย Elie Rizk 

อีกด้วย

“GET IT” เล่าถึงไลฟ์

สไตล์การชีวิตของตัวเองที่

ทำางานอย่างหนัก ดั่งท่อน 

“Got my bag right/On my 

own time” และยังมีท่อนที่

บิลต์ให้แฟนๆ มาร่วมร้อง

ไปด้วยกันอย่าง “On me 

and we spendin’ all night, 

come and/Get it, get it, 

get it” รับประกันความปัง!!

สำาหรับมิวสิกวิดีโอ

กำากับโดย Sebastian Sdaigui 

ถือเป็นผลงานชั้นยอดที่

สร้างสรรค์ Visual ให้สอดคล้อง

กับดนตรีได้เป็นอย่างดี

เราจะได้เห็น “keshi” และ

เพื่อนๆ ปรากฏตัวในชุดหนังสุดเท่ ที่กำาลัง

สนุกสุดเหวี่ยงกันอยู่ในฉากที่ให้อารมณ์

โรแมนติกสไตล์ยุควิกตอเรีย นอกจากนี้

ตัวมิวสิกวิดีโอยังสะท้อนอารมณ์เพลงที่มี

ความนุ่มนวล

แต่ก็แข็งกร้าวในเวลาเดียวกัน

 หลังจากปล่อย “SOMEBODY” 

และ “TOUCH” ออกมา เพลง “GET IT” 

แสดงให้เห็นถึงแนวดนตรีที่ลึกซึ้งและ

หลากหลาย บ่งบอกถึงสไตล์เพลงที่ทุก

คนจะได้ฟังกันในอัลบั้ม “GABRIEL” 

เร็วๆ นี้

พอ

ปล่อยอัลบั้ม

ใหม่ล่าสุด

ปลายเดือนนี้

แล้ว “keshi” 

จะเริ่มออก

ทัวร์คอนเสิร์ต 

“HELL/

HEAVEN” ครั้ง

แรกในยุโรป

และอเมริกาช่วงฤดูใบไม้

ผลิปี 2022 นี้ในเมือง

ต่างๆ เช่น London, 

Paris, Berlin, New 

York, Los Angeles 

และอีกมากมายก่อน

จะมาจบในเมืองที่เป็น

บ้านเกิดเขาอย่าง 

Houston, Texas 

เนื่องจากกระแสเรียกร้อง

อย่างล้นหลามในช่วง Presale ทำาให้มี

การเพิ่มรายชื่อเมืองและขยายพื้นที่แสดง

คอนเสิร์ตให้ใหญ่ขึ้นก่อนที่ตั๋วจะขายหมด

เกลี้ยง แสดงให้เห็นถึงฐานแฟนเพลงของ 

“keshi” ที่เหนียวแน่นและเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดดทั่วโลก!!.

interthaipost69@gmail.com

“k

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

มาแจ้งว่าได้ลบโพสต์ดังกล่าว

แล้ว “ผมขออนุญาตลบ

โพสต์ที่ประเด็นในโลกโซ

เชียลเมื่อคืนทิ้งนะครับ 

#ผมรักโมมากครับและ

ต้องการความยุติธรรม

ให้เพื่อนผมครับ”

เรื่องงาน

บวชที่อะตอม 

สัมพันธภาพ ได้แจ้งไว้

ว่าจะทำาพิธีปลงผมนาค 

เวลา 15.00 น. ในวันเสาร์

ที่ 19 มีนาคม 2565 และ

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 

2565 เวลา 06.00 น. จะ

มีพิธีอุปสมบท เจ้าตัวก็ได้

โพสต์ข้อความขอกราบลา

อุปสมบทกับกัลยาณมิตร

ทุกคน 

“ขออภัยหากมีการ

ตกหล่นในการเชิญท่าน

นะครับ ผมจึงขออนุญาต

โฆษณาประชาสัมพันธ์ในโลกโซเชียลเพื่อจะได้รับ

รู้ โดยทั่วกันเลยนะครับ และขอเรียนเชิญท่านที่

เคารพนับถือ ญาติสนิทมิตรสหายร่วมอนุโมทนา

ในการอุปสมบทในครั้งนี้ กรรมใดที่ข้าพเจ้าเคย

ล่วงเกินท่าน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

ขอโปรดให้อโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วย

เทอญ ข้าพเจ้าบวชเป็นเวลา 1 

เดือน”

นอกจากนี้ยังได้ โพสต์

ข้อความถึงเพื่อนรัก แตงโม 

นิดา อีกด้วยว่า “โม Happy 

Melon Patcharaveerapong 

วันที่ 20 นี้กูจะได้บวชแล้วนะ 

จากที่ได้แจ้งมึงไปตอนมึงมีชีวิต

อยู่ วันที่ 19 นี้กูทำาพิธีปลงผมตอน

บ่าย 3 และวันที่ 20 นี้เป็นพิธีบวช

พระตอน 06.00 เช้า กูโคตรคิดถึงมึงเลยโม 

คิดถึงตอนที่กูบวชในครั้งแรกให้พ่อกูก่อนพ่อกูเสีย

ชีวิต มึงแม่งอยู่ข้างกูตลอดเลยโม กูจำาได้ดีตอน

นั้น มึงไปวัดแต่เช้าเลย แม้วัดจะไกลถึงจังหวัด

นครนายกก็ตาม

กูจะจำาไว้ตลอดชีวิตนะว่าตอนกูบวชพระ

ครั้งแรก มีซูเปอร์สตาร์ของชาวไทยในยุคนี้อย่าง 

พี่อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ และพี่เมย์ เฟื่องอารมย์ 

เป็นเจ้าภาพงานบวชให้กู กูจะจำาไว้ตลอดชีวิตจน

วันสุดท้ายของกู การบวชครั้งนี้เสียดายที่มึงไม่ได้

มาถือร่มให้กูอย่างที่มึงบอกกู

แต่ไม่เป็นไรทุกอย่างที่กูพูดมาทั้งหมดเรื่อง

ความตาย มันเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอน ยังไงถ้า

กูเป็นพระแล้ว กูจะแผ่บุญให้มึงทุกครั้งที่กูทำากิจ

ของสงฆ์นะเพื่อนนะ กูยิ่งเห็นรูปมึง พี่อั้ม พี่เอ ที่

ถ่ายร่วมกันที่งานบวชกูที่ จ.นครนายก ครั้งแรก 

ยิ่งทำาให้คิดถึงมึงมากขึ้นนะเพื่อน”

ส่วนพิธีไว้อาลัยแตงโม นิดา ในวันท่ี 11-13 

มีนาคม 2565 เวลา 18.30-20.30 น. ณ คริสต

จักรเสรีภาพกรุงเทพ (Liberty Church Bangkok) 

ทางอะตอม สัมพันธภาพ ก็ได้โพสต์แจ้งผ่านทาง 

เฟซบุ๊กว่า “จะไปร่วมงานและไปช่วยงานมึงทุกวัน

เลย...กูคิดถึงมึงมากเลยโม รักมึงเสมอ”.

‘อะตอม’ทำ�ร้อนฉ่�ทั้งโซเชียล

เสียด�ย‘แตงโม’ไม่ได้ม�ร่วมง�นบวช

ยกระดับไปกับ‘GET IT’

ซิงเกิลใหม่จ�กkeshi



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

หองอาหารซีซั่นนอล เทสทส โรงแรม 

เดอะ เวสทิน แกรนด สุขุมวิท ชวนคุณมา

พบกับบุฟเฟตหลากหลายภายใตธีม Chef 

Cinema โดยไดแรงบันดาลใจจากซีรียสารคดี 

เชฟส เทเบิ้ล ทางชองเน็ตฟลิกซ หยิบยกเอา

เมนูเดนๆจากเชฟมากฝมือของทางโรงแรม 

ชูเปนเมนูไฮไลทท่ีจะเปล่ียนธีมไปในแตละเดือน 

เสิรฟความอรอยในชวงสองอาทิตยสุดทาย

ของเดือน ม้ือกลางวัน เวลา 12:00 – 14:30 น. 

มื้อเย็น เวลา 18:00 – 22:30  ทุกวันศุกรถึง

เสาร และมื้อกลางวันวันอาทิตย เวลา 12:00 

– 14:30 น. พรอมธีมตางๆ ดังตอไปนี้:

มีนาคม - Straight Outta The Smoke 

House เมนูบารบีคิวสโมคเฮาสจากเชฟอุกฤษฏ 

เมษายน - From the Orchards เมนูจากเชฟ

ประเสริฐ พฤษภาคม - Served On The Silk 

Road เมนูจากเชฟดุสิต มิถุนายน - Bites of 

Bollywood เมนูอาหารอินเดียจากเชฟ Vivek 

กรกฏาคม - Invito in Italia เมนูอิตาเลียนจาก

เชฟเชิดพงษสิงหาคม – Taberu in Tokyo เมนู

อาหารญี่ปุนจากเชฟชาตรี กันยายน – Cuts 

of Korea เมนูอาหารเกาหลีจากเชฟรุงเรือง

เมนู ไฮ ไลทประจํ า เดื อนมีนาคม 

เอร็ดอรอยและเพลิดเพลินไปกับหลากเมนู

Chef Cinema ธีมอาหารเดนจากเชฟยอดฝมือ

หองอาหารซีซั่นนอล เทสทส โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด สุขุมวิท

ซี่โครงยางซอสบารบีคิวสูตรพิเศษ อรอยเต็ม

คําไปความนุมชุมลิ้น สุดฟนไปกับซี่โครงหมู

บารบีคิวยางไมแอปเปลหอมกรุน บารบีคิว

เน้ือบริสเกต ไสกรอกอิตาเล่ียนรมควัน รวมถึง

เมนูอ� นๆ อาทิ พูลพอรคเบอรเกอร แมค

แอนดชีส ตบทายดวยของหวานเชน พาย

แอปเปล และอ� นๆอีกมากมายในไลนใหเลือก

ทานกันอยางจุใจ เพียงจายในราคาบุฟเฟต

ดานลาง

บุฟเฟตนานาชาติม้ือกลางวัน ฉีกทุกกฏ

การรับประทานอาหารบุฟเฟตแบบเดิมๆ 

ต� นใจไปกับอาหารหลากหลายสามารถเลือก

อรอยกับอาหารนานาชาติหลากสไตล เชน 

สลัดบาร ซุป และเคร� องเคียงตาง ๆ ขาวปน

หนาตางๆ พิซซา พาสตา อาหารไทยและ

ตะวันตกหลากชนิด และตบทายดวยของหวาน 

พรอมเสิรฟทุกวันศุกร - วันเสาร เวลา 12:00 

- 14:30 น. ราคาทานละ 950++ บาท (1,118 

บาทสุทธิ)

บุฟเฟตซีฟูดแอนดกริลล บุฟเฟต

ท่ีคนรักอาหารทะเลตองหามพลาด หลากหลาย

ไปกับเมนูท่ีคุณโปรดปราณ ขนทัพมาท้ังทะเล

ไมวาจะเปนกุง หอย ปู ปลา กั้ง และเมนู

อ� นๆ ทั้งเมนูอาหารอิตาเลียน จีน ไทย ญี่ปุน 

โคลคัท สลัดบาร และปดทายมื้ออรอย

แสนพิเศษดวยเมนูขนมหวานและไอศครีม

มากมาย พรอมเสิรฟทุกวันศุกร เสาร เวลา 

18:00-22:30 น. และวันอาทิตย เวลา 12:00 

- 14:30 น. ราคาทานละ 1,950++  บาท 

(2,295 บาทสุทธิ)

สํารองที่นั่งไดที่ โทร.0-2207-8000 

หรือ อีเมล wh.bkkwi.fb@marriott.com 

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต โรงแรมไดที่  www.

westingrandesukhumvit.com และติดตาม

ขาวสารตางๆ ทาง www.facebook.com/

west inbangkok หร ือ Instagram@

westinbangkok

ยูนิซิตี้ ลงทุนในศูนยวิจัยพฤกษศาสตร

เพื่อคงความเป็นผู้นําในการค้นพบทาง

วิทยาศาสตร ในเร� องสารประกอบจากพืช

ทรงคุณคาที่เปนประโยชนตอสุขภาพของ

มนุษย

ทําไมตองวิจัยพฤกษศาสตร ทุกวันนี้ 

ทั่วโลกยังคงคนพบพืชสายพันธุ ใหมที่หลาก

หลายอยางตอเน� อง ในป ค.ศ. 2019 เพียงป

เดียว ไดมีการเพ่ิมพืชสายพันธุใหมเกือบ 2,000 

รายชื่อเข้าไปในฐานข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์

ของพืช (International Plant Names Index) พืช

สายพันธุ ใหมเหลานี้ยังไมไดรับการจําแนก

ชนิดในทางวิทยาศาสตร ซึ่งแตละสายพันธุ

อาจเปนแหลงของสารประกอบนับพันชนิดที่

ยังไมผานการคนควาวิจัย

วิทยาการทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย 

ศูนยวิจัยพฤกษศาสตรของยูนิซิตี้แหงใหม

เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่

ทันสมัย ซึ่งสามารถสกัด แยกและระบุสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารอาหารได เรา

สามารถทําใหสารสกัดเหลานี้มีความเขมขน 

ชวยทําใหมั่นใจไดวาเราจะไดรับสารอาหาร

สําคัญมีประโยชนตอสุขภาพ

การลงทุนในศูนยวิจัยพฤกษศาสตร

ของยูนิซิตี้ชวยใหผู ใชผลิตภัณฑยูนิซิตี้ ได

รับประโยชน์จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพลาสุดที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกหลายป

ขางหนานี้

พั นธกิ จของห องปฏิบั ติ การวิ จั ย 

คื อการพัฒนากระบวนการสกัดที่ยั่ งยืน 

ซึ่งจําเปนตอการสรางสรรคสารสกัดจาก

พืชพันธุ์ธรรมชาติคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งพัฒนาระบบที่จะชวยใหสามารถ

กําหนดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสําคัญจาก

พันธุพืชที่จะสงผลตอสุขภาพของมนุษย

โดยเฉพาะ

เปาหมายของเราคือความเขาใจอยาง

ลึกซึ้งในเรื่องคุณสมบัติทางเคมีและทาง

ชีววิทยาของพืชพันธุธรรมชาติ เพ� อใหการ

ทดลองทางคลินิกที่ ไดรับการออกแบบมา

เปนอยางดี สามารถกระทําขึ้นเพ� อประเมิน

ประสิทธิภาพของสารสกัดเหลาน้ัน นอกจากน้ี 

งานของศูนยพฤกษศาสตรยังจะสนับสนุน

การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชพันธุธรรมชาติ

ใหมๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีประโยชน

ตอสุขภาพ ซึ่งมีเฉพาะที่ยูนิซิตี้และพันธมิตร

ของเราเทานั้น

ศูนยวิจัยพฤกษศาสตรแหงใหมของยูนิซิตี้

Thailand Premiere The Batman     วิชญะ พูลวรลักษณ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป พรอมดวย อนุรัก อากาวัล ผูจัดการกลุมผลิตภัณฑลูกอมและ

หมากฝรั่งหมวดใหความสดช� น บริษัท มอนเดลีซ อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) และ 

เฮนรี่ ทราน ผูจัดการทั่วไป บริษัทภาพยนตรวอรเนอรบราเธอรฟารอีสตอินคอโปเรชั่น 

รวมกันจัดงาน “THAILAND PREMIERE THE BATMAN” ตอนรับภาพยนตรซูเปอรฮีโรที่

แฟนหนังรอคอยการกลับมาของอัศวินรัตติกาล โดยมี นพวรรณ ทองมาลัย ผูอํานวยการฝาย

การตลาดศูนยการคาดิ เอ็มควอเทียร, ณภัทร เสียงสมบุญ, จรสพรรณ สวัสดิวัตน ณ อยุธยา 

และ หฤทัย  ไชยันต ณ อยุธยา มารวมงานดวย ณ โรงภาพยนตรควอเทียร ซีเนอารต 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมยินดีราน Maidreamin เปดสาขา Flagship Store แหงแรกในไทย

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร นําโดย ฐิติรัตน ประสงคผล ผูอํานวยการฝายพื้นที่

เชาและผูเชาสัมพันธ บริษัท เอ็ม บี เค มอบดอกไมแสดงความยินดีกับ โยชิโนบุ อุเอะดะ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท เมดหดรีมมิน (ประเทศไทย) จํากัด เน� องในโอกาสเปดราน 

Maidreamin (เมดดรีมมิน) สาขา Flagship store แหงแรกในเมืองไทย ณ ชั้น 2 โซน A ศูนย

การคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร

Storm หมอนนวัตกรรมที่ตอบโจทย

ทุกการนอน มาพรอมระบบ Dual-Chamber 

มี 2 สัมผัสในใบเดียว หนึ่งดานนุมอีกดาน

วิธีและเทคนิค     ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแหงประเทศไทย และ

ผูเชี่ยวชาญดานวัชพืช เปนประธานเปดงานสัมมนาวิชาการ หัวขอ “วิธีและเทคนิคการใชสาร

กําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ” จัดโดย บริษัท ฟอกซ ฟอรมูเลท จํากัด ณ หองวีนัส โรงแรม

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี สุโข สมตระกูล กรรมการผูจัดการ, ณธีพัฒน เหลืองวิไล 

ผูจัดการฝายเขตการขาย, ณัฐภพ เจริญกัลป ผูจัดการเขตการขาย, ประเวศ เจริญกัลป 

ผูจัดการฝายขายอาวุโส, มณีรัตน สงาศิลป ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ, ฉัตรชัย ปองทรัพย รอง

ผูจัดการโรงงาน และแขกผูมีเกียรติเขารวมงาน

จิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานกรรมการ 

และ ดร.อรพรรณ มนตพิชิต บวรวัฒนะ 

รองประธานกรรมการ บริษัท ออสโม 

พร็อพเพอรตี้ส กรุป ซึ่งมีบริษัท ออสโม 

พิงค ริเวอร บริษัทในเครือ จัดพิธีลงนาม

สัญญาการบริหารโรงแรม NH Collection 

Chiang Mai Ping River ริมแมน้ําปง จังหวัด

เชียงใหม รวมกับ วิลเล่ียม อี. ไฮเน็ค ผูกอต้ัง

และประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอร

เนชั่นแนล และดิลิป ราชากาเรีย ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร ไมเนอรโฮเทลส ผนึกพันธมิตร

ธุรกจิผูนําดานการบริหารโรงแรมระดับโลก  

“ออสโม พิงค ริเวอร”  จัดพิธีลงนามสัญญาการบริหาร 

โรงแรม NH Collection Chiang Mai Ping River รวมกับ ไมเนอร โฮเทลส 

ผูนําดานการบริหารโรงแรมระดับโลก อยางเปนทางการ พรอมเหลาคนดังรวมยินดี

ไมเนอร โฮเทลส (Minor Hotels: MH) บริษัท

แมของเครือโรงแรม เอ็นเอช คอลเลกชั่น 

(NH Collection) โดยโรงแรม NH Collection 

Chiang Mai Ping River เปนแหงแรก

ในเครือเอ็นเอช คอลเลกชั่น ในทวีปเอเชีย

และแหงแรกในประเทศไทย รวมดวยเอ็ดดี้ 

ทิฟทิค รองประธานฝายพัฒนาธุรกิจ ไมเนอร 

โฮเทลส นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจ วิทูร เลิศ

พนมวรรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 

ไอเอฟซีจี และนักแสดงสาวช� อดัง พิชญนาฏ 

สาขากร รวมยินดี ณ หองบอลรูม โรงแรม

อนันตรา สยาม กรุงเทพ 

หมอน Bedgear รุน Storm หมอนที่ตอบโจทยทุกทานอน สําหรับทุกสรีระ

นุมแน�น เย็นทุกครั้งที่สัมผัสดวยนวัตกรรม 

Ver-Tex อุณหภูมิหมอนต่ํากวาอุณหภูมิหอง

สูงสุด 2 องศา หมอนมี 4 ระดับความสูง

เพ� อตอบโจทยผูนอนที่มีสรีระและทานอนที่

แตกตางกัน

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมและ

ทดลองสินคาไดท่ีเว็บไซต www.bedgear.co.th  

หรือ BEDGEAR Performance Shop สาขา 

Seacon Square Srinakarin (ช้ัน 3 / Plaza Zone) 

โทร. 06-3206-5666 สาขา Crystal Design 

Center (ชั้น 1 / J Building) โทร.06-1419-

9369 สาขา เพชรบุรีตัดใหม โทร.06-2592-

4229 สาขา พระราม 9 โทร.08-5249-7574 

สาขา คลังที่นอนบางนา โทร.08-0235-6354 

สาขา บางนา โทร.08-7764-5779

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายรูดี สุหลง และนางสาวสุรีสา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ อาวุธปนส้ัน ชนิดก่ึงอัตโนมัติ ขนาด .๔๕ 

ย่ีหอ Safari Arms หมายเลขประจําปน กท 

๓๔๑๕๐๖๒ พรอมซองลูกปน จํานวน ๑ ซอง 

๑ กระ

บอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๗๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม� นบาท

ถวน)  พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ รายกลุมเครือขายยาเสพติดซ่ึงกระทําการฟอกเงินผานรานจําหน�ายทอง ช� อบริษัท ใช โกลด บูลเล่ียน จํากัด กรณี

นายสมคิด ทองเก้ือ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓.ก.) 

เลขท่ี ๑๔๖๔ เลขท่ีดิน ๒๓๗ ตําบลลิพัง อําเภอ

ปะเหลียน จังหวัดตรัง เน้ือท่ี ๔ ไร ๑ งาน ๗๘ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสรางไมมีเลขท่ี 

- นางธัญยดา 

ขันนุย

๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

พรอมดอกผล

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานหน่ึงแสนหก

หม� นบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายคดีกลุมเครือขายยาเสพติดทําการฟอกเงินผานรานจําหน�ายทอง 

ช� อ บริษัท ใช โกลด บูลเลี่ยน จํากัด กรณีนายสมคิด ทองเกื้อ กับพวก

(นายฐนธภทร ภูจิรเกษม)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่



13ขาวประชาสัมพันธ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

จัดสัมมนาออนไลน เร� อง ภาษาเกมเมอร

สูกีฬาอีสปอรต ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 

เวลา 13.30 น. – 15.40 น. โดยไดรับเกียรติ

จาก ฐิติ สุพิทักษ หรือ เซียนติ (Zienti) 

นักพากยการแขงขันมืออาชีพ เปนวิทยากร

บรรยาย สําหรับผูที่สนใจสามารถลงทะเบียน

เขารวมงานไดที่ https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLScGRNV-nWRbk-

P2U_nYnCTjr5c2d21Q1zw1C5lm_

mARMeAlp4Q/viewform?fbclid=IwAR0g

V56ufaUUMgZwdA_-p_iitrF3MROBK-

wr2PHwFgnK2hEnHghC8fC1o9Dg  เขารวม

สัมมนาผานโปรแกรม Zoom ไดที่ https://

zoom.us/j/82385342008?pwd=402130 

Meeting ID : 823 8534 2008 Passcode 

: 402130 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดที่ สาขาวิชาภาษาไทยเพ� อการส� อสาร 

วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

โทร. 09-8835-1037

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย 

ขอเชิญแพทยผูสนใจเขารวมการประชุม

วิชาการและการประชุมใหญสามัญประจําป 

2565” ครั้งที่ 46  ของสมาคมแพทยผิวหนัง

แหงประเทศไทย ทางออนไลน “Dermatology 

of The New Normal” ระหวางวันที่ 9- 11 

มีนาคม ในรูปแบบ Online Meeting ผูที่

ตองการเขารวมและเปนสมาชิกสมาคมฯ 

สามารถเขามาลงทะเบียนไดที่เว็บไซต www.

dst.or.th  หรือโทร.09-0991-0029

กรมประมง รับสมัครดวน เจาพนักงาน

ธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 22 อัตรา และ

เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 30 อัตรา 

นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 3 อัตรา สนใจ

สมัครไดทาง http://fisheries.thaijobjob.com 

วันที่ 11-31 มีนาคม 

มีนาแลวมีนิวสมาบอกตอ คอนักชิม

ทั้งหลายเชิญมาลิ้มลอง "กุงบอสตันบะหมี่

ยอดซุป" ที่เชฟหองอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ 

เอมเมอรัลด คัดสรรมาบริการเปนพิเศษ ดวย

กุงบอสตันที่สดใหม เนื้อหวานตามธรรมชาติ 

กับบะหมี่ที่เหนียวนุม เพียงที่ละ 850 บาท

ถวน ตลอดเดือนมีนาคมนี้ สํารองโตะลวง

หนาโทร.0-2276-4567 ตอ 8429 หรือไลน 

@theemeraldhotel หรือเพจหองอาหารจีนหยก 

www.facebook.com/youtheemerald

ตอหิน รูเร็ว หายไว คืนความสดใสให

ดวงตา  หากขาดการดูแลที่ดีแลว อาจทําให

สูญเสียการมองเห็นไดเน� องในสัปดาหตอหิน

โลก โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญทุกทาน

รวมฟงเสวนาออนไลน ในหัวขอ “ตอหิน.. 

ภัยมืด! อันตรายกวาที่คิด” กับ พญ.ชมพูนุช 

ภูมิรัตนประพิณ และ พญ.วรัฎฐา สุภาวุฒิกุล 

จักษุแพทยเฉพาะทางโรคตอหิน ศูนยจักษุ 

โรงพยาบาลหัวเฉียว ที่ใหเกียรติเปนวิทยากร 

เพ� อไขขอสงสัยเกี่ยวกับตอหินและโรคทางตา 

พรอมรวมกิจกรรมลุนรับของรางวัลในชวง

ทาย วันเสารที่ 12 มีนาคม เวลา 10.00 – 

11.00 น. ผานทาง Fanpage Facebook : 

Huachiew Hospital สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2223-1351 แผนกลูกคา

สัมพันธ ตอ 3126

เดอะ แพลทินัม กรุป เจาของและ

ผูบริหารศูนยการคา แพลทินัม แฟชั่น มอลล 

และ ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก 

รวมกับ โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง เปด

พื้นที่ใหบริการฉีดวัคซีนไฟเซอรเข็ม Booster 

สําหรับบุคคลทั่วไปทั้ งชาวไทยและชาว

ตางชาติในไทยที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป เขารับ

บริการตั้งแตวันนี้ – 31 มีนาคม บริเวณชั้น 

3 ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก เพ� อ

เปนการตอบโจทยภาครัฐในการใหบริการ

ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยได

มีโอกาสเขาถึงวัคซีนที่มีความปลอดภัยและ

มีประสิทธิภาพไดมากที่สุด โดยผูประสงค

เขารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอรเข็ม Booster 

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ครบถ้วนและตรวจ

สอบขอมูลใหถูกตองกอนกดลงทะเบียน

ฟรี!!! ไมมีคาใชจาย คลิกลิงก >> https://bit.

ly/32E92Nw ตรวจรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

Facebook: Thonburi.Bamrungmuang.Hos-

pital Facebook: themarketbangkok หรือ

โทรติดตอสอบถาม 0-2220-7999

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

คล� นความสนุก     ชาญนะ เอี่ยมแสง ผูวาราชการจังหวัดระยอง ใหเกียรติเปนประธานใน

พิธีเปด “ศูนยการคาโรบินสัน ไลฟสไตล และหางสรรพสินคาโรบินสัน บานฉาง” คล� นความ

สนุกแหงใหม ภายใตคอนเซ็ปต “บานฉาง บานฉัน ใหทุกวันมีแตเร� องดียๆ” ที่พรอมมอบ

ประสบการณ กิน ชอป เท่ียว และตอบโจทยทุกไลฟสไตลของทุกครอบครัวแบบครบจบในท่ีเดียว 

ในบรรยากาศการออกแบบที่สะทอนความโดดเดนของอําเภอบานฉางไดอยางงดงาม พรอม

ยกทัพสินคาแบรนดดังกวา 200 แบรนด และรานคาชั้นนํากวา 100 รานคา รวมทั้งโปรโม

ชั่นสุดพิเศษและกิจกรรมความสนุกที่ยกขบวนมาสรางความสุขแกชาวอําเภอบานฉาง และ

ชาวจังหวัดระยอง โดยมีคณะผูบริหารจากศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล และหางสรรพสินคา

โรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นําโดย ฟลิปป โบรยานิโก, โอลิวิเยร บรง และ รวิศรา จิราธิวัฒน 

ใหการตอนรับ ณ ศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล บานฉาง

พาโน  อินดัสทรีส  จับมือ 

เอ.แพลนเน็ด พรอมลุย! ทุมเกินรอย

จัดปารตี้คอนเสิรตครั้งยิ่งใหญ สราง

ปรากฎการณใหมสนุกสุดเหว่ียง  ดวย

เทคโนโลยีล้ําสมัยต� นตาต� นใจ กับ 

“HYPE TYPE METAVERSE CONCERT” 

ในรูปแบบ Online Metaverse Party 

Concert ควาดีเจดัง Dimitri Vegas 

& Like Mike พรอมดีเจและศิลปน

ดังระดับโลกรวมสรางปรากฏการณ

ใหมเอาใจคนรักปารตี้

คุณอ๊ิบ กัลญวีร ชุมพล ณ อยุธยา 

CEO บริษัท พาโน อินดัสทรีส จํากัด 

รวมดวย คุณมอสส กตัณณ ธรรมวิจิตเดช 

และ คุณธีร บุณยเกรียงไกร CEO 

บริษัท เอ.แพลนเน็ต จํากัด รวมกัน

กอตั้งบริษัท เอ พลาโน� เทค จํากัด 

ซึ่งเปนบริษัทผูสรางปรากฎการณจัด

คอนเสิรตใหญคร้ังน้ี เปนเหมือนการรวมตัวของ 

3 ขุนพลที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญดาน

ตางๆ มารวมตัวกัน โดยแบงหนาที่กันบริหาร

บริษัท สําหรับคุณกัลญวีร ชุมพล ณ อยุธยา 

ประธานกรรมการบริหาร CEO ดูแลงาน

ในเร� องของงานโปรโมท การทําการตลาด 

(Marketing) ทั้งในไทยและตางประเทศ, 

สวนคุณ กตัณณ ธรรมวิจิตเดช กรรมการ 

Co-founder CMO Director จะเปนดูแลงาน

ดาน Production โดยดูแลในการถายทําทั้ง

ในและตางประเทศ และคุณ ธีร บุณยเกรียงไกร 

กรรมการ ทําหนาท่ีเปน CTO (Chief technical 

officers) ประธานเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี 

ดูแลเร� องเทคโนโลยีตางๆ ทั้งระบบ

คอนเสิรตครั้งนี้ มีทั้งกราฟฟคที่ต� นตา

ต� นใจ ดูได 4 มิติ แบบ 360 องศา และเรา

มี Know How เจงๆ ที่จะสรางประสบการณ

ใหมใหกับคนดูที่เปนลักษณะเฉพาะตัว ซึ่ง

แผนการตลาดในอนาคต เราสามารถขาย

ลิขสิทธิ์องคความรู เหลานี้ ใหกับธุรกิจ

เอ็นเตอรเทรนเมนททั่วโลกได ดวยเทคนิคที่

ล้ําสมัย โปรดักชั่นที่นําเทคโนโลยี CG Sci-fi 

ตระการตา พรอม Know How ตางๆ จึงแตก

ตางจากคอนเสิรตออนไลนทั่วไป นอกจากนี้ 

ผูเขารวมชมคอนเสิรตสามารถมี  interaction 

ระหวางกันได พูดคุยทักทาย แตงตัวสวยงาม

แบบจัดเต็มในโลก Metaverse โดยเราไดใช

เทคนิคพิเศษเฉพาะในการถายทําครั้งนี้ ที่

จะทําใหเราไดดูศิลปนที่ใหความรูสึกเหมือน

ศิลปนมายืนตรงหนาคุณ ใหประสบการณดู

คอนเสิรตแบบใกลชิด สัมผัสกับความฟนใน

รูปแบบของ Online Metaverse Party Concert 

ที่รวมเอาดีเจช� อดังระดับโลก พรอมยกทัพ

ศิลปนอีกหลากหลายมาจัดเต็มกวา 6 ชั่วโมง  

โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาใช

ในการจัดคอนเสิรตครั้งนี้ รวมถึงระบบการ

รักษาความปลอดภัยของระบบออนไลนที่จะ

ทําใหคนดูคอนเสิรตมั่นใจในการเขารวมชม

คอนเสิรตและสนุกกับประสบการณ ใหมที่

เต็มเปยมไปดวยความล้ําสมัย ที่เรานํา Know 

How และเทคโนโลยีที่สอดรับกับพฤติกรรม

ของคนดู รับรองวาจะไดเห็นความตระการตา

แน�นอน จัดเต็มแบบ Full Experience VR 

โดยสามารถเขาชมดวยการใสแวนวีอาร ที่มี

หลาย Device ทั้งดูผานมือถือ คอมพิวเตอร 

และแวนวีอาร ที่รองรับทุก Device ที่จะ

ทําใหเรารูสึกคึกคัก  เสมือนอยูสถานที่จัด

คอนเสิรตจริง สัมผัสบรรยากาศความมันส

ในโลกแหง Metaverse ที่ดึงดูดเราใหเขาไป

พาโน อินดัสทรีส จับมือ เอ.แพลนเน็ด ผุดไอเดียยักษ เอาใจคนรักปารตี้

ทุมงบ 235 ลาน จัดคอนเสิรตใหญระดับโลก  ดึงดีเจดังรวมสรางปรากฎกาณใหม

สัมผัสกับความมันสสุดเหวี่ยงของคอนเสิรต

ที่สามารถดูไดกับทุกอุปกรณแบบต� นตาต� นใจ

สําหรับคอนเสิรต “HYPE TYPE 

METAVERSE CONCERT” นี้ คนดูจะได

สนุกแบบสุดเหวี่ยง ไดปลดปลอยความสุข

เต็มที่กับคอนเสิรต แมวาคุณจะไมไดเจอ

เพ� อนๆ ของคุณในชีวิตจริง แคคุณก็สามารถ

ชวนกันมาปารตี้ ไดในโลกเสมือนนี้ บอกเลย

วาสนุกเกินตาน! ตอบทุกโจทยสําหรับคนรัก

ปารตี้ที่จะสรางความประทับใจแบบไมรูลืม

โดยจะจัดข้ึนในวันท่ี 13 สิงหาคม 2565 

ในรูปแบบ Online Metaverse Party Concert 

สุดล้ํา! รับประกันความฟน สนุกสุดเหวี่ยงกับ

บีทสดนตรีมันสๆ เพราะนอกจากจะมีดีเจช� อ

ดัง Dimitri Vegas & Like Mike ยังมีดีเจจาก

ตางประเทศอีกมากมายอาทิเชน DJ Wolfpack, 

DJ Makasi, DJ FRIDAYYY & AOORA และมี

ศิลปนตัวแทนจากประเทศไทยคือ  Botcash,  

และ YoungOhm  

งานนี้ ยังมี Special Guess ซึ่งเปน 

“ศิลปนเกาหลีช� อดัง” ที่จะมาสรางเสียงกรี๊ด

สุดเซอร ไพรสใหผูชมไดฟนอีกดวย เริ่มเปด

จําหน�ายบัตร วันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ 

Eventpop.com ราคา Early bird 1,200 /  

1,800 / 2,000 / 5,000 บาท พิเศษ! เม� อ

ซื้อบัตร Early Bird (9 มี.ค.- 9 พ.ค.) มีสิทธิ์

ลุนรางวัล Lucky Draw สุดคุม โดยสามารถ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.hy

petype-concert.com งานนี้!!! คนรักปารตี้ 

พลาดไมไดแลว 

คนไทยเมื่อ เห็นภาพเบื้องหน้าอัน

ละลานตาก็มักจะกลาววา “สวยงามสุดลูกหูลูกตา” 

และก็เปนความจริงเชนนั้น เม� อมองจากที่สูง

สูปาผืนใหญของปาลุมน้ําปาย อ.ปางมะผา 

จ.แมฮองสอน จากภูมิอากาศรอนช้ืนในฤดูรอน 

หนาวจัดในฤดูหนาว และฝนตกชุกในฤดูฝน 

บนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 300 - 

1,300 เมตร ทําใหมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งป 

จึงมีตนสักขึ้นอยูหนาแน�นกวา 300,000 ไรปา

สักผืนท่ีใหญท่ีสุดในโลกท่ียังคงความสมบูรณอยู 

และกวางขวางเกินกวาท่ีภาครัฐจะอนุรักษไวได

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ 

พันธุพืช จึงไดขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ใหทรงชวยอนุรักษ

ผืนปานี้ ไว และในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 

ทรงรับไวในพระบรมราชินูปถัมภ และพระราชทาน

นามวา “ปาสักนวมินทรราชินี” ตลอดมา

หน�วยงานที่เกี่ยวของไดรวมอนุรักษผืนปานี้

ไวอยางสมบูรณ  ตางพรอมใจกันสนอง

พระราชดําริเพื่อให้ป่าแห่งนี้เป็นสมบัติของ

ประเทศตราบนานเทานาน “ที่เห็นนี้เปนชา

ดาวเรืองโดยนําดอกดาวเรืองมาแปรรูปเพ� อ

การบริโภค” ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ รอง

คณะบดีฝ ายวิชาการและพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  

มหาวิทยาลัยแมโจบอก และเผยวาไดนําเทคโนโลยี

ของมหาวิทยาลัยแม โจมาใช ในการแปรรูป 

สวนการเพาะปลูกดอกดาวเรืองใชและพืช

อ� นๆ แบบหมุนเวียน และไดนอมนําพระราชดําริ

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดานการพัฒนาแหลง

น้ําเร� องบอหลัก บอพวง มาเปนกลไกในการ

บริหารจัดการน้ํา  โดยใชพลังงานทดแทน

ดึงน้ําขึ้นไปที่สูงกอนปลอยลงมาสูหมูบาน  

สวนในเขตอุทยานฯ ไดนําองคความรูเร� อง

บอน้ําจากยางพารามาใช เม� อมีน้ํา มีพื้นที่ก็

สามารถทําการเพาะปลูกพืชไดอยางหลาก

หลายและตลอดทั้งป โดยไมตองไปบุกรุกปา

เพ� อทําไรเหมือนเชนที่ผานมา

และเม� อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 

ที่ผานมา นายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคล� อนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริใน

พื้นที่ภาคเหนือ พรอมดวยนาย

สมศักด์ิ เพ่ิมเกษร รองเลขาธิการ 

กปร. และคณะอนุกรรมการฯ 

ไดเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว  ไปมอบแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

งานของโครงการฯ ฯ บานมะโนรา พบวาทาง

มหาวิทยาลัยลัยแมโจ ไดรวมกับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา และมหาวิทยาลัยพายัพ ทําการสํารวจ

หมูบานรอบผืนปาฯ ในชวงที่ผานมา และ

ปาสักผืนงาม “สุดลูกหูลูกตา” ของประเทศไทย

สามารถนําองคความรูของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 

แหง มาสนับสนุนการดูแลและอนุรักษปาสักฯ 

ไดแบบคนอยูรวมกับปาอยางเกื้อกูล  โดย

เลือกพื้นที่บานมโนราเปนหมูบานตนแบบ

สําหรับปาแหงนี้มี ไมสักขึ้นอยูอยาง

หนาแน�นมีทรงตนสวยงาม เม� อเทียบกับปา

ไมสักแหลงอ� นๆ ของประเทศไทยถือวาที่นี่มี

ความสมบูรณมากที่สุดบนระดับความสูงถึง 

1,300 เมตร จากที่เคยมีการบันทึกไววาจะ

ไมเกิน 750 เมตร และเพ� อไมใหเกิดการ

กระทบกับราษฎรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ซ่ึงสวนใหญ

เปนชาติพันธุ  หน�วยงานที่เกี่ยวของจึงรวมกัน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบริเวณปา

ลุมน้ําของลุมน้ําปาย จํานวน 4 หมูบาน 

ประกอบดวย บานหวยซลอบ บานนาออน 

บานมะโนรา และบานหวยปมฝาก เพ� อให

คนอยูรวมกับปาอยางเกื้อกูลมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ปจจุบันเปนพ้ืนท่ี

อนุรักษพันธุกรรมไมสัก

ในถิ่นกําเนิดและนอกถิ่น

กําเนิด พรอมทั้งเปนศูนย

ศึกษาวิจัยไมสักที่ครบวงจร

ของประเทศไทยและใน

ระดับสากลอีกดวย

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 

โดยนางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย รอง

ผูวาการดานตลาดในประเทศ ททท. เปน

ประธานในงานแถลงขาว เปดตัวโครงการ 

Thailand Holideals  ตอบรับเทรนดแหงโลก

อนาคตกาวเขาสูยุคดิจิทัล ผานเทคโนโลยี

บล็อกเชน (Blockchain) ใชเหรียญดิจิทัล 

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการทองเที่ยว 

กระตุนตลาดดานการทองเที่ยวในประเทศ 

พรอมบุกตลาดออนไลน และ ออฟไลนครั้ง

ยิ่งใหญ เพ� อกระตุนการสงเสริมการขาย

ใหกับผูประกอบการในทุกชองทางที่ตอบ

โจทยนักทองเที่ยว  และผูเดินทาง ณ ศูนย

ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล FAAMAI Digital 

Arts Hub เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โดยมีนายปริญญ เสถียรปกิรณกรณ ผูบริหาร

บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซเพิรต จํากัด,

นายเกริกพงศ งาทวีสุข ผูจัดการท่ัวไป บริษัท 

แอสเซนด แทรเวิล จํากัด และ นายนัตธนนท 

ปนโรจน รวมงานดวย

นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย  รอง

ผูวาการดานตลาดในประเทศ ททท. กลาววา 

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีบล็อก

เชนที่เขามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ

และมีการพัฒนาอยาง ตอเน� อง กอใหเกิด

นวัตกรรมใหมๆ สงผลใหรูปแบบการใชชีวิต

ของผูคนในปจจุบันเปล่ียนแปลงไป รวมไปถึง

การเปดมิติของการทําธุรกิจและการตลาดที่

จะชวยอํานวยความสะดวกสบาย รวดเร็ว 

และเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน 

โดยเฉพาะการเขามาของสกุลเงินดิจิทัล

ตางๆ ททท. ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

การผสานเทคโนโลยีเขากับ การสงเสริม

ตลาดการทองเที่ยว จึงไดรวมมือกับบริษัท 

กูด มูด จํากัด พรอมจับมือกับ พันธมิตร

ดานการทองเที่ยว อาทิ MVP, KLOOK และ 

Ascend Travel จัดทําโครงการ “Thailand 

Holideals” รวบรวมแพ็กเกจ และ Voucher  

ทองเท่ียวในราคาสุดพิเศษ จากผูประกอบการ

ททท. ชูโครงการ “Thailand Holideals”  บุกตลาดออนไลน และออฟไลนครั้งยิ่งใหญ  

ทองเท่ียวช้ันนํา มาใหนักทองเท่ียวไดเลือกสรร 

บนเว็บไซต www.tourismthailand.org/holi-

deals ไมวาจะเปน โรงแรม รานอาหาร 

สปา นันทนาการ และบริษัทนําเที่ยว พรอม

ทั้งสามารถเลือกชําระดวย

ระบบโทเคนดิจิทัลไดดวย นับ

เปนครั้งแรกของเมืองไทยกับ

การใช้เหรียญดิจิทัลเพื่อการ

จับจายสินคาทองเท่ียวของ

โครงการ ตอบโจทยการทองเท่ียว 

ในไลฟสไตลของคนรุนใหม

เจาะกลุมนักทองเที่ยว Free 

Individual Traveller และ Group 

Individual Traveller ซ่ึงตองการ

ประสบการณทองเท่ียวใหมๆ 

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน

ประเทศใหเดินหนาอยางตอเน� อง 

“โดย ททท. เช� อวาโครงการน้ีจะเปนการ

บุกตลาดออนไลน และออฟไลนครั้งยิ่งใหญ 

และสามารถกระตุนการสงเสริมการขาย ใหกับ

ผูประกอบการในทุกชองทางที่ตอบโจทย

นักทองเที่ยว และผูเดินทาง ทั้งนี้ โครงการ 

“Thailand Holideals” ยังมีการจัดแคมเปญ

สุดพิเศษ  4.4 (วันที่ 4 เมษายน 2565) ที่จะ

มี Voucher สามารถเลือกซื้อสินคาทองเท่ียว

ของโครงการ Thailand Holideals ในราคาสุด

พิเศษ เริ่มตนที่ 9 บาท ผานทางwww.tour-

ismthailand.org/holideals ตั้งแตวันนี้

เปนตนไป และ ททท. เช� อวาโครงการนี้ 

จะชวยสงมอบประสบการณ ใหม ใหกับ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย รวมถึงกระตุน

การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวและกระจาย

รายไดสูเศรษฐกิจฐานรากนําไปสูการขับ

เคล� อนเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

ผูที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่  www.tourismthailand.org/

holideals โดยเง� อนไขการใชบริการเปนไป

ตามที่สถานประกอบการกําหนด”
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ยิงนร.ตาย 1 เจ็บ 2 หน้า รร.รัฐโอไฮโอ

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า นักเรียนสหรัฐโดนยิงเสีย

ชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 2 คน หน้าโรงเรียนของตนที่เมือง 

ดิมอยน์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐ เมื่อบ่ายวันจันทร์ แถลงการณ์

ของตำารวจเมืองดิมอยน์ เมืองหลวงของรัฐโอไฮโอ ระบุว่า 

ตำารวจและเจ้าหน้าที่กู้ชีพของสำานักดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุ

หน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาอีสต์ไฮสคูลเมื่อเวลาราว 02.48 น. 

วันจันทร์ จ่าพอล พาริเซ็ค เจ้าหน้าที่ข้อมูลสาธารณะของ

ตำารวจเมืองดิมอยน์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า ตำารวจได้รับ

โทรศัพท์แจ้งเข้ามาหลายสายว่าเกิดเหตุยิงที่โรงเรียน และ

มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำานักเรียนที่ได้รับ

บาดเจ็บ 3 คน ส่งโรงพยาบาล แต่นักเรียนคนหนึ่งเสียชีวิต 

ส่วนอีก 2 คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล คาดว่ามือปืนก่อ

เหตุยิงนักเรียนระหว่างขับยานพาหนะผ่านหน้าโรงเรียน ที่

เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียน แต่อยู่นอกอาคารเรียน ตำา 

รวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายคน แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อหา

2 หนุ่มฝรั่งเศสปีนตึกปารีสเพื่อยูเครน

ปารีส • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า อเล็กซีส์ ลอง

โดต์ และลีโอ ยูร์บัน หนุ่มฝรั่งเศส 2 คนปีนอาคารสูงที่สุด

ในกรุงปารีสด้วยมือเปล่า โดยไม่ใช้เชือกหรืออุปกรณ์พิเศษ

ใดๆ เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวยูเครน และให้

กำาลังใจชาวยูเครนที่ต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานจากรัสเซีย 

ในขณะนี้ 2 หนุ่มนักปีนตึกด้วยมือเปล่าที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว

จากวิดีโอปีนตึกของพวกเขาที่เผยแพร่ทางยูทูบ พวกเขา

ปีนอาคารตูร์ มงต์ปาร์นาส อาคารสูงที่สุดในกรุงปารีส ที่มี

ความสูง 210 เมตร ใช้เวลา 52 นาที พวกเขานำาธงไปผูกไว้

ที่ด้านหน้าอาคาร ยูร์บันวัย 28 ปี กล่าวว่า การปีนตึกของ

เขาในวันนี้ใช้ความกล้าเพียง 1% ของชาวยูเครนที่แสดงให้

โลกเห็นอยู่ในขณะนี้ เราต้องการส่งสารที่ง่ายมากๆ ว่า “ไม่

ต้องการสงคราม” ส่วนลองโดต์ที่เป็นนักศึกษาวัย 21 ปี บอก

ว่า ในฐานะชาวฝรั่งเศส เรามีความกลัวอยู่เหมือนกันกับสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในยูเครน และเราต้องการยกย่องความกล้าหาญ

ของชาวยูเครน 

ปธน.เคนยาสั่งลงโทษกลุ่มคนทำาร้ายผู้หญิง

ไนโรบี • เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีอูฮูรู เคนยัตตา                                                                      

ของเคนยา มีคำาส่ังเมื่อวันจันทร์ให้ปราบปรามกลุ่มคนขับรถจักร      

ยานยนต์ท่ีก่อเหตุรุมทำาร้ายผู้หญิงขับรถยนต์ ตำารวจเคนยาเผย                               

ว่า หญิงสาวที่ขับรถยนต์ถูกกลุ่มคนขับรถจักรยานยนต์รับ 

จ้างที่เรียกกันว่า โบดา-โบดา รุมทำาร้ายหลังเกิดอุบัติเหตุบน

ท้องถนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกรุงไนโรบี วิดีโอไวรัลที่เผย

แพร่ทางโซเชียลมีเดียเป็นภาพของกลุ่มผู้ชายกำาลังดึงเสื้อผ้า

ของผู้หญิงคนนี้ที่ร้องด้วยความหวาดกลัวอยู่บนรถยนต์ของ

เธอ เคนยัตตาสั่งให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนำาผู้ก่อเหตุ

มาลงโทษ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเสื่อมเสียต่อสังคม.

 

นำายูเครนเรียกร้องให้ โลกตะวันตกประกาศ “เขต

ห้ามบิน” (No-Fly Zone หรือ NFZ) เหนือน่านฟ้า

ของเขาเพื่อสกัดเครื่องบินรัสเซีย แต่ NATO บอก

ว่าไม่อาจจะทำาตามข้อเรียกร้องนั้นได้

ประธานาธิบดีเซเลนสกีโต้ว่า ผิดหวังที่นาโตไม่ช่วย 

ปล่อยให้ยูเครนต่อกรกับรัสเซียที่ใช้อาวุธทุกประเภทอย่าง

หนักหน่วง

ทำาไมนาโตจึงไม่ยอมประกาศ NFZ?

เหตุผลตรงๆ คือกลัวว่าจะเป็นการประกาศทำา

สงครามโดยตรงกับรัสเซีย และจะกลายเป็นสงคราม

ยุโรปเต็มรูปแบบ...ซึ่งอาจจะเป็นหนทางแห่งการเกิด

สงครามโลกครั้งที่ 3 ก็ได้

ทำาไม NFZ จึงสร้างความเสี่ยงขนาดนั้น?

ผู้เชี่ยวชาญทางยุทธศาสตร์ทหารวิเคราะห์ว่า ถ้า

สหรัฐฯ ประกาศเขตห้ามบินในยูเครน จะเท่ากับเป็นการ

ประกาศสงครามกับรัสเซีย

จะกลายเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ครั้งแรกระหว่าง 

2 ประเทศที่ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของโลกได้ 90%

การประกาศ NFZ หรือ “เขตห้ามบิน” ไม่ใช่ “ร่ม

วิเศษ” ที่ป้องกันไม่ให้เครื่องบินขึ้นบินในพื้นที่ที่กำาหนด 

แต่มันเป็นการตัดสินใจยิงเครื่องบินที่บินในพื้นที่ที่กำาหนด

พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การประกาศ NFZ ก็คือการ

ประกาศทำาสงครามกับอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะถ้าประกาศ 

NFZ แล้วก็ต้องส่งเครื่องบินรบของตัวเองขึ้นไปยิงเครื่อง

บินของอีกฝ่ายหนึ่งที่ละเมิดน่านฟ้านั้น

ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ดูเหมือน

จะตระหนักถึงความเสี่ยงนี้อย่างมาก เขาจึงบอกชัดว่าจะ

ไม่เปิดทางที่จะต้องทำาสงครามตรงกับรัสเซีย

ไบเดนประกาศว่า “กองกำาลังของเราจะไม่ – และ

จะไม่ – มีส่วนร่วมในความขัดแย้งกับรัสเซียในยูเครน” 

นั่นเท่ากับบอกปัดทางเลือกที่จะประกาศ NFZ ใน

ยูเครนเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐฯ และนาโตเข้าสู่สถานการณ์

ที่อาจถูกบังคับให้ต้องขยายเขตสงครามให้กลายเป็นการรบ

พุ่งในระดับทวีปยุโรป

ซึ่งจะนำาไปสู่อันตรายอันใหญ่หลวงที่ไม่อาจจะ

ประเมินได้ในขณะนี้

แต่ไม่ใช่ว่า NFZ จะไม่เคยถูกประกาศใช้มาก่อน 

สหรัฐฯ และพันธมิตรได้ใช้ NFZ อย่างน้อย 3 ครั้งในช่วง

ที่ผ่านมา 

นั่นคือในอิรักหลังสงครามอ่าวเปอร์เซีย, บอสเนียใน

ช่วงความขัดแย้งกลางทศวรรษ 90 และลิเบียระหว่างการ

แทรกแซงปี 2011 

ในแต่ละกรณีเหล่านั้น สหรัฐฯ และพันธมิตรเผชิญกับ

กองกำาลังทหารที่ด้อยกว่าอย่างมากมาย 

จึงไม่มีประเด็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีศักยภาพที่จะท้าทาย

ความสามารถของสหรัฐฯ และพันธมิตรในการควบคุมน่าน

ฟ้าได้

แต่ในกรณีรัสเซียเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิง

กองทัพอากาศรัสเซียมีแสนยานุภาพเหนือยูเครนอย่าง

ปราศจากความสงสัย เพราะฝูงบินของรัสเซียมีขนาดที่สอง

รองจากกองทัพอากาศสหรัฐฯ เท่านั้น 

ความพยายามที่จะกำาหนด NFZ ในยูเครนจะไม่เหมือน

กับประสบการณ์ครั้งก่อนๆ และไม่ชัดเจนด้วยซ้ำาว่าจะมีทาง

เป็นไปได้

รายงานข่าวบางกระแสแจ้งว่า กองทัพอากาศสหรัฐฯ 

ไม่มีเครื่องบินจำานวนที่เหมาะสมที่จะเริ่มภารกิจนี้ในอนาคต

อันใกล้นี้ 

ที่อันตรายกว่านั้นคือความพยายามใดๆ ในการจัดตั้ง 

NFZ เหนือยูเครนจะทำาให้ NATO 

ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงใน

ความขัดแย้ง และมีโอกาสเกือบ 

100% ที่จะนำาไปสู่ความขัดแย้ง

ทางอาวุธโดยตรงของสหรัฐฯ กับ

รัสเซีย

สงครามครั้งนี้รัสเซียได้

ส่งกองกำาลังทางบกราว 60 

เปอร์เซ็นต์ลุยเข้ายูเครน 

ปูตินยืนยันว่าจะไม่เลิก

ภารกิจจนกว่าจะ “บรรลุเป้า

หมาย” นั่นแปลว่าจะไม่ถอยง่ายๆ

หากรัสเซียเจอกับ NFZ ของ

ฝั่งตะวันตกเหนือน่านฟ้ายูเครน 

ปูตินก็ต้องสั่งโต้กลับ นั่นย่อม

หมายถึงสงครามโดยตรงระหว่าง

มหาอำานาจติดอาวุธนิวเคลียร์

การประกาศ NFZ นั้นไม่ใช่

แค่เป็นการแถลงจุดยืนเฉยๆ แต่

ต้องมีการบังคับใช้ตามคำาสั่งนั้น

ด้วย นั่นแปลว่าถ้ารัสเซียส่งเครื่อง

บินขึ้นฟ้าเหนือยูเครน พันธมิตร

นาโตจะต้องยิงเครื่องบินรัสเซียตก

ในซีเรีย สหรัฐฯ และรัสเซีย

พยายามหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกัน

กองกำาลังสหรัฐฯ อยู่ที่นั่น

เพื่อต่อสู้กับ ISIS ในขณะที่รัสเซียส่งทหารไปที่นั่นเพื่อ

สนับสนุนเผด็จการ Bashar al-Assad 

และในสมรภูมิยูเครนก็เช่นกัน สองมหาอำานาจ

พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่ต้องปะทะกันโดยตรงใน

สนามรบ เพราะต่างฝ่ายต่างรู้ว่าหากเลือกเส้นทางการ             

สู้รบเช่นนั้นมันคือการเปิดทางสำาหรับการทำาสงคราม               

ใหญ่

ซึ่งสำ�หรับสหรัฐฯ และรัสเซียนั้น ไม่ว่�จะใช้ว�ทะ

ฟ�ดฟันกันหนักหน่วงเพียงใดก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดศึกเต็ม

รูปแบบอยู่ดี.

ผู้

จีนจี้ฮ่องกงลดติดเชื้อ-ตายโควิด
ฮ่องกง • เจ้าหน้าสาธารณสุขระดับสูงของจีนระบุว่า ฮ่องกงจำาเป็น

ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ควบคุมไวรัสโคโรนาเป็นศูนย์ ส่ิงสำาคัญอัน 

ดับแรกคือต้องลดจำานวนผู้ติดเช้ือ, ผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิต  ด้าน  

ซีดีซีประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันหลีกเล่ียงเดินทางมาฮ่องกง,  นิวซี 

แลนด์และไทย เนื่องจากเป็นประเทศท่ีมีผู้ติดเช้ือโควิด-19 สูงมาก

รายงานของสำานักข่าวรอย

เตอร์เมื่อวันอังคารท่ี 8 มีนาคม 

2565 อ้างรายงานของสำานักข่าว

ซินหัวของทางการจีนว่า เหลียง 

ว่านเนียน เจ้าหน้าท่ีระดับสูงใน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

จีน ท่ีขณะน้ีอยู่ในฮ่องกงเพื่อประ               

สานงานในความพยายามต่อสู้

กับการระบาดของไวรัสโคโรนา

ที่พุ่งสูงในฮ่องกงขณะนี้ เขา

กล่าวว่าการตรวจหาเช้ือโควิด-

19 ประชากรท่ัวฮ่องกงจะต้อง

ทำาในเวลาท่ีเหมาะสม โดยท่ีราย

ละเอียดท้ังหมดต้องมีการจัดการ

อย่างระมัดระวัง 

เหลียงกล่าวว่าสิ่งที่ต้อง

ทำาด่วนที่สุดและลำาดับแรกสุด

ในระยะเวลาปัจจุบันคือ ลดผู้                                            

ติดเชื้อโควิด, ผู้ป่วยอาการหนัก                                              

และผู้เสียชีวิต หลังจากที่เรา

ประสบความสำาเร็จกับเป้าหมาย

แรกแล้ว เราจะมุ่งไปสู่เป้าหมาย

ที่ 2 และที่ 3 ต่อไป 

เหลียงกล่าวด้วยว่า ยุทธ                                               

ศาสตร์จัดการกับการระบาดของ

ไวรัสโคโรนาเป็นศูนย์ (dynamic 

zero) ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี                                                          

ผู้ติดเช้ือเลย ในขณะท่ีมีการระ 

บาดของโควิด-19 สูงมาก ฮ่อง                                                         

กงควรจะทำาอย่างดีท่ีสุดเพ่ือลดจำา 

นวนผู้ติดเช้ือและมีมาตรการป้อง 

กันไม่ให้มีการแพร่เช้ือต่อไปใน

อนาคต

ปัจจุบันฮ่องกงมีผู้ติดเช้ือ

โควิด-19 พุ่งสูงทำาลายสถิติ โดย

มีผู้ติดเช้ือสะสมราว 500,000 

ราย และผู้ติดเช้ือท่ีเสียชีวิตมาก 

กว่า 2,200 ราย ส่วนใหญ่เสีย

ชีวิตในช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เมื่อวันจันทร์ฮ่องกงมีรายงานผู้ติด

เช้ือรายใหม่ 25,150 ราย และ                                                    

ผู้ติดเช้ือเสียชีวิต 280 คน การ

ระบาดส่วนใหญ่เกิดในบ้านพัก

คนชราหลายร้อยแห่ง โดยเฉพาะ

ผู้สูงอายุที่ไม่ฉีดวัคซีน 

เจ้าหน้าที่ฮ่องกงให้ข้อมูล

ที่ขัดแย้งกันเองและสับสนเกี่ยว

กับแผนท่ีจะตรวจโควิดชาวฮ่องกง

ท้ังเกาะ รวมถึงเรื่องจะล็อกดาวน์

ฮ่องกงเข้มงวดทุกพื้นที่หรือไม่ 

ขณะน้ีราคาอาหารในฮ่อง                           

กงพุ่งสูงขึ้นและชั้นสินค้าในซู

เปอร์มาร์เก็ตว่างเปล่าทุกวันมาแล้ว 

1 สัปดาห์ เนื่องจากชาวฮ่องกง

ท่ีหวาดวิตกต่างออกมาซ้ือกักตุน                                                       

อาหารและสินค้าจำาเป็น เนื่อง 

จากกังวลเรื่องล็อกดาวน์ 

ฮ่องกงมีรายงานผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อ

วันอังคารมากกว่า 43,000 ราย 

หลังจากรัฐบาลเปิดเว็บไซต์ ให้

ผู้ที่ตรวจหาเชื้อแบบเอทีเค ถ้า

พบว่ามีผลตรวจเป็นบวกให้ราย 

งานทางเว็บไซต์นี้ ได้ด้วยตัวเอง                                         

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพยา 

ยามหาสถานที่กักตัวให้กับผู้ติด

เชื้อ ถ้าบ้านของพวกเขามีความ

แออัดเกินไป 

ด้านศูนย์ควบคุมและป้อง                                        

กันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) ประ 

กาศเมื่อวันจันทร์ เตือนพลเมือง

อเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ไปฮ่องกง, นิวซีแลนด์และประ 

เทศไทย เนื่องจากเป็นประเทศ

ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงมาก 

ซีดีซีเพิ่มระดับเตือนการ

เดินทางของฮ่องกง, นิวซีแลนด์

และไทยเป็นระดับ 4 หรือมีความ

เสี่ยงติดเชื้อสูงมาก และเตือน

ชาวอเมริกันหลีกเล่ียงการเดินทาง

ไปยัง 135 ประเทศและดินแดน

ซีดีซีเพ่ิม 33 ประเทศและ

ดินแดนให้อยู่ในระดับ 3 หรือ                    

เสี่ยงติดเชื้อสูง แนะนำาว่าชาว

อเมริกันที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีนให้หลีก

เลี่ยงจุดหมายปลายทางเหล่านี้. 

มาเลเซียเปิดปท.รับนทท.ต่างชาติ1เม.ย.

กัวลาลัมเปอร์ • นายกรัฐมนตรี

อิสมาอิล ซาบรี ยาค็อบ ของมา 

เลเซียแถลงเมื่อวันอังคารว่า 

จะเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบเพื่อ

รับนักท่องเท่ียวต่างชาติต้ังแต่วัน

ท่ี 1 เมษายน และประกาศให้

โรคติดเช้ือจากโควิด-19 เป็นโรค

ประจำาถิ่น

แชนแนลนิวส์เอเชียราย 

งานเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 

2565 ว่า นายกรัฐมนตรีอิสมา

อิล ซาบรี ยาค็อบ ของมาเลเซีย 

แถลงในวันเดียวกันว่า ตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน นักเดินทาง

จากต่างชาติเข้ามาเลเซียได้เพียง

แค่ถือเอกสารการเดินทางท่ีไม่

หมดอายุเพ่ือเข้า-ออกประเทศ 

และชาวมาเลเซียสามารถเดิน

ทางอย่างอิสระไปประเทศอื่นที่

เปิดพรมแดนแล้วแบบเดียวกับ

มาเลเซีย

แต่เนื่องจากมีข้อกังวลเรื่อง

การระบาดของไวรัสโคโรนาสาย

พันธ์ุโอมิครอนในมาเลเซียและ

ประเทศอื่น จึงต้องมีกฎข้อบังคับ

บางประการสำาหรับชาวมาเลเซีย

และชาวต่างชาติท่ีจะเดินทางเข้า

ประเทศ 

ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีน

ครบโดสแล้ว เมื่อเข้ามาเลเซีย

ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องมีผลตรวจ

หาเช้ือโควิด-19 แบบอาร์ที-พีซี

อาร์ 2 วันก่อนการเดินทาง และ

ตรวจแบบเอทีเคภายในเวลา 24 

ช่ัวโมง หลังเดินทางถึงมาเลเซีย

สำาหรับประเทศท่ียังไม่                      

ได้เปิดพรมแดนเต็มรูปแบบ เช่น 

อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ชาวมา 

เลเซียที่จะเดินทางเข้าประเทศ

เหล่านี้ ให้ ใช้ช่องทางวัคซีเนต

เต็ด ทราเวล เลนส์ (วีทีแอล) ที่                                   

มาเลเซียตกลงกับประเทศท่ีเก่ียว 

ข้องไว้แล้ว 

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา                               

นายกฯ มาเลเซียเผยว่าจะเปิด

พรมแดนในเร็วๆ นี้ เพื่อให้

ประชาชนได้พบปะสังสรรค์กัน

ในการฉลองวันฮารีรายอ อีดิล

ฟิตรี ในเดือนพฤษภาคม สำานัก

ข่าวเบอร์นามาของทางการมาเล                                                   

เซียรายงานด้วยว่า รัฐบาลมาเล 

เซียอยู่ระหว่างข้ันตอนเตรียม

เปิดวีทีแอลทางบกกับบรูไนและ

ไทย 

นายกฯ มาเลเซียประกาศ

ในวันเดียวกันว่าจะผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมโควิด-19 หลัง                                                  

จากประกาศให้โรคท่ีเกิดจากการ

ติดเชื้อโควิด-19 เป็นโรคประจำา

ถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน โดย

จะยกเลิกการจำากัดเวลาเปิดของ

ธุรกิจร้านค้าต่างๆ, มัสยิดและ

ศาสนสถานของศาสนาอื่น เปิด

ให้เข้าประกอบพิธีกรรมได้ โดย

ไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม 

และยกเลิกข้อบังคับให้กิจกรรม

ท่ีมีการรวมตัวกันเป็นจำานวนมาก 

เช่น งานเล้ียงแต่งงาน ต้องมีผู้

ร่วมงานไม่เกิน 50% ของความ

จุสถานที่ แต่ขอให้ประชาชนคำา 

นึงถึงความสำาคัญของการเว้นระ 

ยะห่างทางสังคม.

เพื่อยูเครน • ชาวฝรั่งเศส 2 คนปีนอาคารตูร์ มงต์ปาร์นาส อาคารสูงที่สุดในกรุงปารีสด้วยมือเปล่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม โดยนำาธงชาติ

ยูเครนไปผูกบนยอดตึกเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวยูเครน

ทำ�ไม NATO ไม่ยอมประก�ศ

‘เขตห้�มบิน’ เหนือยูเครน?



กินเล้ียง

ในบรรยากาศท่ีไมใชการประชุม ไมเก่ียวกับ

การเมือง ไมสนใจใครลอยแพหรือไมอยางไร   

ท้ังน้ี ในชวงกอนประชุม ครม. พล.อ. 

ประวิตรไมตอบคําถามถึงการรับประทาน

อาหารรวมกับ พล.อ.ประยุทธ เพียงแตพยักหนา

รับเทาน้ัน และเม� อถามวาจะมีช� อ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา ส.ส.พะเยา พรรคเศรษฐกิจ

ไทย มารวมรับประทานอาหารดวยหรือไม 

พล.อ.ประวิตรไมตอบคําถามดังกลาว แตข้ึน

รถไปประชุม ครม.ทันที

ตอมาในชวงเย็น พล.อ.ประวิตรตอบ

คําถามเร่ืองน้ีในข้อถามว่ามีการเชิญพรรค

เศรษฐกิจไทยดวยหรือไม โดย พล.อ.ประวิตร

ยอนวา “พลังประชารัฐเขายังไมเชิญไมใช

หรือ เห็นบอกวาลอยแพ” เม� อถามวาแลว 

พล.อ.ประวิตรจะไปรวมงานดวยหรือไม พล.อ. 

ประวิตรตอบวาไป ส� อเปนคนเขียนไมใชหรือ

วาลอยแพพรรคพลังประชารัฐ เห็นมีการเขียนอยู

ดานนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) กลาวเร� องน้ีวา เพ่ิงไดรับการ

ประสานมาเม่ือวันท่ี 7 มี.ค.ช่วงเย็นๆ โดย

นายกฯ ไดใหนายทหารคนสนิทประสานมา ซ่ึง

ยังไมทราบรายละเอียดอะไร แตเปนการเชิญ

หัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรครวมรัฐบาล 

ซ่ึงเห็นวาเปนเร� องดี เพราะพรรครวมรัฐบาล

ไมไดเจอกันนานแลว

เม� อถามวา งานเล้ียงคร้ังน้ีถือเปนการ

กระชับความสัมพันธของพรรครวมใหม่ันคงย่ิง

ข้ึนหรือไม นายอนุทินกลาววา ความสัมพันธดี

อยูแลว ไมตองกระชับ คิดวาเปนการอัปเดต

ซ่ึงกันและกันมากกวาวาใครไปทําอะไรมาบาง 

ใครกําลังทําอะไร หรือใครอยากทําอะไรตอไป

ก็ดี ถือเปนนิมิตหมายท่ีดี

ชงหมุนเวียนเปนเจาภาพ

ผูส� อขาวถามวา เปนการสงสัญญาณวา

จะผานการอภิปรายไปดวยกันใชหรือไม นาย

อนุทินกลาววา โดยสปริตของการรวมรัฐบาล

ก็ตองเปนอยางน้ันอยูแลว ไมตองคอนเฟรม

หรอก เราเปนพรรครวมรัฐบาล ยกเวนวาคนท่ี

ถูกอภิปรายไมสามารถตอบคําถามได หรือทําส่ิง

ใดท่ีเปนส่ิงท่ีรายตอบานเมือง ทุจริตคดโกง อยาง

น้ีก็ไมตองประชุมเหมือนกัน เราก็สวนเหมือนกัน 

ซ่ึงวิญูชนก็ตองเขาใจดวยวาสปริตแปลวาอะไร 

หนุนในส่ิงท่ีดี คานในส่ิงท่ีไมถูกตอง ไมยาก

ถามอีกวา งานเล้ียงวันน้ีเปนการเชิญ

พรรครวมรัฐบาล มีพรรคเศรษฐกิจไทยรวมอยู

ดวยหรือไม นายอนุทินระบุวา ไมทราบ ตอง

ถามเจาภาพ แตถือวาดีถามีแบบน้ีบอยๆ มัน

ก็กระชับความสัมพันธ การทํางานท่ีไหนก็ตอง

กระชับความสัมพันธ อาจจะเสนอใหสลับสับ

เปล่ียนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ จะไดมีการ

พบปะกันในลักษณะท่ีไมใชอยูในเน้ืองานมาก

ข้ึน เพราะปกติทุกวันน้ีท่ีพบปะกันก็เปนในการ

ประชุมหรือเจอกันตามงานตางๆ เวลาพูดอะไร

กันบางทีก็ไมไดเตรียมตัวกัน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอม ในฐานะประธานคณะ

กรรมการนโยบายและยุทธศาสตรพรรคชาติ

ไทยพัฒนา  (ชทพ.)  กลาววา น.ส.กัญจนา 

ศิลปอาชา หัวหนาพรรค ไดมอบหมายใหตน

และนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค ไปเขารวมรับประทาน

อาหารเย็นตามคําเชิญของนายกฯ เช� อวาการ

พบปะกันคร้ังน้ีถือเปนสัญญาณท่ีดีในการ

ทํางานรวมกัน เพราะพรรครวมรัฐบาลเองไม

ไดพบปะพูดคุยรับประทานอาหารรวมกันมา

ระยะหน่ึงแลว 

“การท่ีนายกฯ เชิญคร้ังน้ี จะไดคุย

กันนอกรอบ หรือปรับความเขาใจ หรือถา

มีประเด็นใดก็จะไดพูดคุยหารือกัน เพราะ

อนาคตขางหนาหากมีปญหาใดเขามาจะไดชวย

กันแกไข แตสวนตัวไมมีประเด็นใดไปหารือกับ

นายกฯ หรือพรรครวมรัฐบาล  เพราะ  ชทพ.

เราทํางานเต็มท่ี และม่ันใจในการทํางานกับ

รัฐบาล” นายวราวุธกลาว 

เม� อถามวา การพบปะคร้ังน้ีมีนัยทางการ

เมืองหรือไม เพราะเปนการนัดทามกลางกระแส

รัฐบาลระสํ่าระสาย  นายวราวุธยํ้าวา คงใหคํา

ตอบเหมือนเดิมวารัฐบาลถูกคาดการณวาระสํ่า

กันมาต้ังแตปแรก ถาจะถามวาการรับประทาน

อาหารเย็นน้ีจะเปนการสงสัญญาณอะไรน้ัน คง

เปนการสงสัญญาณวาการทํางานของรัฐบาลยัง

อยูในเรือลําเดียวกัน หากเคร� องยนตกลไกสวน

ไหนเสีย หรือมีสวนไหนร่ัว ก็เปนหนาท่ีของพวก

เราทุกคนท่ีจะตองชวยกันปะผุ นําพารัฐนาวาน้ี

ไปใหถึงฝง และยังม่ันใจวารัฐนาวาน้ีจะไปถึงฝง 

และในท่ีสุดแลวนายกฯ จะเปนผูตัดสินใจเองวา

จะยุบหรือไมยุบ แตวันน้ีนายกฯ ยังใหสัญญาณ

ดวยความม่ันใจอยูวายังเดินหนาเต็มท่ีในการท่ี

จะพาไปถึงฝง

ขณะท่ีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรอง

หัวหนาพรรค พปชร. กลาวถึงกระแสลอยแพ

พรรควา คงไมใช เพราะ พปชร.เปนแกนนํา

รัฐบาล คงไมมีใครมาลอยแพพรรคแกนนํารัฐบาล 

สวนการนัดทานขาวและพูดคุยของนายกฯ ไม

ทราบรายละเอียด น�าจะเปนเร� องของหัวหนา

พรรคท่ีจะพูดคุยกัน ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีดี เพ� อท่ีจะ

ไดรับฟงปญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง

กันและกัน ทําใหการทํางานมีความราบร� น การ

ทํางานจะไดดีข้ึน เพ� อแกปญหาใหกับประชาชน 

แมท่ีผานมาพรรครวมรัฐบาลก็มีการพูดคุยกันมา

โดยตลอด ไมมีปญหาอะไร ถือเปนเร� องปกติ 

เม� อถามวา ทําไมการนัดหารือกันคร้ัง

น้ี ไมมีรัฐมนตรีหรือ ส.ส.พรรครวมรัฐบาล

รวมดวย นายชัยวุฒิกลาววา เปนการนัดกัน

ระหวางหัวหนาพรรคและแกนนํา สวนท่ีไมได

เชิญบุคคลอ� นรวมดวยอาจมีขอจํากัดในเร� อง

จํานวนคน ท่ีไมตองการใหมีการรวมตัวจํานวน

มาก เพราะเก่ียวของกับการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด คร้ังน้ีไมใชการเล้ียงสังสรรคท่ี

มีคนจํานวนมากอยางท่ีเขาใจ เปนเพียงการนัด

พูดคุยกันเหมือนการประชุมกันมากกวา

ผูส� อขาวถามวา นอกเหนือจากการนัด

พูดคุยกันแลวคร้ังน้ี ถือเปนการเช็กเสียงดวย

หรือไมกอนเปดสภาในเดือน พ.ค. นายชัยวุฒิ

ตอบวา เปนเพียงกระแสของคนท่ีพูดไป ซ่ึง

อาจเห็นแตกตางกันไปบางแตพรรครวมรัฐบาล

ก็ไดพูดคุยกันมาโดยตลอดอยูแลว และม่ันใจวา

จะอยูครบเทอม ไมเก่ียวกับการกระชับความ

สัมพันธหรือกลัวการยุบสภา ไมใชประเด็นน้ี 

“เร� องยุบสภาไมมีหรอก เปนเพียงการ

คาดการณของคนบางคน ซ่ึงเทาท่ีไดคุยกับผูท่ี

เก่ียวของและผูนําพรรคตางๆ ยังต้ังใจทํางาน

และขับเคล� อนใหอยูครบเทอม ยืนยันวาไมได

มีปญหาอะไร และยืนยันวาไมมีเร� องการยุบ

สภา” นายชัยวุฒิกลาว

ท็อปมาคนแรกประภัตรคนทาย

นายบุญสิงห วรินทรรักษ ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคเศรษฐกิจไทย กลาวถึงงานเล้ียงน้ีวา 

ไมรูเหมือนกันวาพรรคไดรับเชิญหรือไม

นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน และ

หัวหนาพรรคเพ� อไทย (พท.) กลาววา เปนเร� อง

ความเปนปกแผนของเสียงท่ีจะสนับสนุนรัฐบาล

มากกวา จะมีกลไกอะไรใหชัดวาเราจะอยูกันได 

เม� อตางฝายตางไดประโยชนรวมกัน เขาก็จะหัน

หนามาชวยกัน น�าจะเปนเร� องน้ีมากกวา

และเม่ือเวลา 17.47 น. ท่ีสโมสร

ราชพฤกษ นายวราวุธเดินทางมาถึงเปน

คนแรก จากน้ันเวลา 17.56 น. นายอนุทิน

เดินทางมาถึงเปนคนท่ี 2 กอนท่ีนายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย ใน

ฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) และ

นายนิพนธ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะ

รองหัวหนาพรรค ปชป. เดินทางมา

ตอมาเวลา 18.09 น. พล.อ.ประวิตร, 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย และ

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะ

เลขาธิการพรรค ภท.เดินทางมา และเวลา 

18.20 น. พล.อ.ประยุทธไดเดินทางมาถึง โดยมี

นายอนุทินออกมาตอนรับ ท้ังน้ี นายกฯ สวมเส้ือ

สูททับเช้ิตสีขาวมารวมงาน และนายประภัตร

เดินทางมาเปนคนสุดทายเม� อเวลา 18.30 น.

ตอมาเวลา 20.30 น. พล.อ.ประยุทธ 

พรอมดวยหัวหนาพรรครวมรัฐบาลทยอยเดิน

ทางกลับ ภายหลังรับประทานอาหารประมาณ 

2 ช่ัวโมง โดยนายกฯ เดินควง พล.อ.ประวิตร 

พล.อ.อนุพงษ พรอมดวยหัวหนาพรรครวม

ท้ังหมดออกจากหองรับประทานอาหาร ทันที

ท่ีเดินออกมานายกฯ ไดหันมาเห็นส� อมวลชน

ท่ีมาติดตามทําขาวอยูนอกร้ัวดานหนา จึงได

โบกมือทักทายและชูสัญลักษณ ไอเลิฟยูใหผู

ส� อขาว กอนจะโอบกอด พล.อ.ประวิตร ซ่ึง 

พล.อ.ประวิตรก็ไดกอดกลับ

จากน้ัน พล.อ.ประวิตรและหัวหนา

พรรครวมรัฐบาลท้ังหมดยืนสงนายกฯ ข้ึนรถ

อยางพรอมเพรียง โดยภายหลังนายกฯ เดินทาง

กลับ หัวหนาพรรครวมไดยืนสง พล.อ.ประวิตร

กลับ กอนแยกยายกันทยอยเดินทางกลับโดย

ไมมีใครใหสัมภาษณส� อมวลชนแตอยางใด

ผูส� อขาวรายงานบรรยากาศการรับ

ประทานอาหารเย็นรวมกันของหัวหนาพรรค

และเลขาธิการพรรครวมรัฐบาลวา มีผูรวม

โตะอาหารท้ังส้ิน  10 คน ประกอบดวย พล.อ. 

ประยุทธ, พล.อ.ประวิตร, พล.อ.อนุพงษ, นาย

สันติ พรอมพัฒน รมช.การคลัง และเลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ, นายอนุทิน, นายศักด์ิ

สยาม, นายจุรินทร, นายนิพนธุ นายวราวุธ 

และนายประภัตร 

สําหรับเมนูอาหารม้ือเย็นดังกลาวเปน

เซตอาหารจีน สวนบรรยากาศบนโตะอาหารน้ัน

เปนไปอยางช� นม� น มีการพูดคุยเร� องงาน เร� อง

ความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน ขณะท่ี 

พล.อ.ประยุทธไดขอใหพรรครวมชวยกันทํางาน 

เพราะรัฐบาลเหลือเวลาอีกปเดียว แตไมไดมี

การเอยถึงเร� องการยุบสภาหรือปรับ ครม.แต

อยางใด แตมีอยูชวงหน่ึง พล.อ.ประยุทธ ได

ขอใหพรรครวมรัฐบาลระมัดระวังเร� องเสียงใน

รัฐสภา และยืนยันวามีความพรอมท่ีจะถูกฝาย

คานอภิปรายไมไววางใจ

อยางไรก็ตาม มีการนัดแนะกันวาจะมี

การรับประทานอาหารรวมกันในลักษณะน้ีทุกๆ 

เดือน โดยผลัดกันเปนเจาภาพ

มีรายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแจง

วา ในชวงทายการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ

มีอาการหงุดหงิดหลังเห็นคําถามท่ีส� อมวลชน

สงมา โดยบนกับท่ีประชุมวา “นักขาวชอบถาม

แตวาจะยุบสภาม้ัย ใครทะเลาะกับใคร สนใจ

แตพรรครวมตีกันม้ัย แตไมสนใจขาวอยางอ� น”        

นายธนกรตอบคําถามส่ือมวลชนตาม

ท่ี พล.อ.ประยุทธมอบหมายถึงกรณีพรรค 

พท.ออกมาดักคอวานายกฯ จะชิงยุบสภากอน 

22 พ.ค. เพ่ือหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า 

นายกฯ ช้ีแจงวาไมมีคําตอบ ใครจะพูดอะไร 

ไมมี ไมฟง เปนอํานาจของนายกฯ และเด๋ียว

นายกฯ พูดก็เปนประเด็นอีก 

เม� อถามอีกวา การออกมาดักคอลักษณะ

น้ี เพราะตองการบีบ พล.อ.ประยุทธใหเขาสูการ

อภิปรายไมไววางใจ นายธนกรกลาววา นายกฯ 

ช้ีแจงวาเปนเร� องของ ส.ส. สภาจะพิจารณา นายกฯ 

อยูเพ� อประชาชน ทํางานเพ� อชาติ เพ� อประชาชน 

ก็แลวแตสภาและประชาชนคนไทยท้ังประเทศ 

ถามวา นายกฯ ยังม่ันใจตัวเลข 260 เสียง 

ท่ีนายอนุทินระบุมีเพียงพอสนับสนุนรัฐบาล

หรือไม นายธนกรกลาววา นายกฯ ระบุวาไมมี

คําตอบ เปนเร� องของ ส.ส. ประชาชนท่ีรับฟง

การอภิปรายอยู

สวน นพ.ชลน�านกลาวถึงการพิจารณา

ย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลวา ยืนยันวา

พรรครวมฝายคานจะย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจ

ใหเร็วท่ีสุดหลังจากเปดสมัยประชุมสภาวันท่ี 22 

พ.ค. เวนแตมีเร� องท่ีตองเขาสูสภา ซ่ึงจะกระทบ

กับการอภิปรายไมไววางใจ เชน รางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ หรือกรณี

ราง พ.ร.บ.งบประมาณป 2566 ตองนํามาประกอบ

การตัดสินใจอีกคร้ัง แตเราจะทําใหเร็วท่ีสุด

เนนเร� องทุจริต

“สําหรับขอกลาวหาจะตองเปนเร� องของ
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ด.ต.เก็บเงิน 1.3 หม� นคืนยาย

ขอนแกน • เม� อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 มี.ค.65 ที่ สภ.เขาสวน

กวาง นางสมบูรณ อุตะชา อายุ 78 ป เลขที่ 152 ม.9  บ.หนอง

ตานา ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน  เดินทางเขา

มาที่ สภ.เพ� อขอบคุณ ด.ต.วัฒนา วองไว อายุ  48 ป ผบ.หมู 

(ผช.พงส.) ที่เก็บหอเงินจํานวน 13,000 บาท  ที่ทําตกไวบริเวณ

ทางเขาอาคาร สภ.เขาสวนกวาง และนํามาคืนให ซึ่งนาง

สมบูรณกลาววา เม� อวันที่ 7 มี.ค.ตนไดเดินทางมาที่ สภ.เขา

สวนกวาง เพ� อแจงความเร� องสมุดบัญชีธนาคารและทะเบียน

บานหาย โดยไดนําหอเงินเหน็บไวที่เอว เม� อแจงความเรียบรอย

ไดไปทําทะเบียนบานเลมใหมที่ที่วาการอําเภอเขาสวนกวาง 

รูสึกวาเอวโลงๆ เม� อเปดเสื้อขึ้นดูจึงรูวาหอเงินหายไป ในใจนึก

วาตองหายในชวงที่เขาแจงความและเช� อวาจะตองมีคนเก็บได

จึงเดินตามหา และถามตํารวจจนทราบวา ด.ต.วัฒนาเก็บได 

ขณะที่ ด.ต.วัฒนากลาววา ขณะตนเดินเขาหองรับแจงความ

ก็ไดพบหอผาสีขาวตกอยูที่ประตูทางเขา จึงเก็บขึ้นมาแตไมแกะ

ดูเพราะคิดวาเปนเถากระดูก ที่ประชาชนผูมาติดตอราชการ

ทําตกหลนไว และเช� อวาจะตองกลับมาเอา จนทราบวาเปน

ของนางสมบูรณจึงรีบนํามาคืนให และคุณยายไดมอบเงินให 

1,000 บาท แตตนไมรับเพราะเปนขาราชการตํารวจ มีหนาที่

บริการประชาชนอยูแลว 

มะนาวเบตงลูก 7 บาท กก.ละ 120

ยะลา • เม� อวันที่ 8 มี.ค.65 ผูส� อขาวรายงานวา ที่ตลาดสด

เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา มีการปรับราคามะนาวขึ้น

มาตั้งแตตนเดือน มี.ค.ที่ผานมา ลาสุดขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 120 บาท 

และมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก แมคาขายผักสดกลาววา ราคา

มะนาวในระยะนี้มีการปรับขึ้นทุกวัน วันนี้ราคาอยูที่กิโลกรัม

ละ 120 บาท ขายเปนลูก ลูกละ 7 บาท และในเดือนหนาก็

มีแนวโนมจะขึ้นอีกเพราะเปนหนาแลง มะนาวจะออกผลนอย 

และอีกสาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะชวงนี้รานอาหารเปด ทําให

รานตองการใชมะนาวมาก แมคาขายผักสดยังบอกอีกวา มะนาว

ราคาลูกละ 7 บาทแบบนี้ ทําใหบรรดารานอาหาร รานสมตําเดือด

รอน ซึ่งแตกอนลูกใหญสุดลูกละไมเกิน 2 บาท ทําใหบางรานจัด

ชุดขายที่กิโลกรัมละ 120 บาท ที่ผานมาราคาเคยขึ้นไปถึงลูกละ 

10 บาท แตก็หลายปมาแลว และปนี้มีแนวโนมจะขึ้นอยางตอ

เน� อง ทําใหพอคาแมคาตองปรับตัวรับมาเฉพาะพอขายในแตละ

วัน อีกทั้งลูกคาก็ลดกําลังซื้อลงจากเดิมเคยซื้อ 50-100 ลูก เหลือ

เพียง 50 ลูก และเลือกใชอยางอ� นทดแทนความเปรี้ยว  แตรสชาติ

อาหารจะเปลี่ยนไป ดังนั้นอาจจะใชทดแทนกันไดเปนบางอยาง 

แตอยางสมตําจะขาดมะนาวไมได ยําตางๆ ขาวผัดจะใหใสน้ํา

มะขามเปยกก็ไมไดอีก น้ําจิ้มซีฟูดก็ขาดมะนาวไมได รสชาติไม

เหมือนกันแน�นอน.

ความเสียหายในการบริหารราชการแผนดิน 

เชน การทุจริตคอรรัปชัน การเอ้ือประโยชน 

การแสวงหาผลประโยชน การอนุมัติจัดซ้ือจัด

จางโครงการตางๆ เราจะเจาะเลยวาใครไดใคร

เสีย เปนขอกลาวหาท่ีชัดเจน สวนการบริหาร

ราชการผิดพลาดลมเหลวจะเปนประเด็นรอง 

โดยแตละพรรคจะมีของอยู ไมตองเยอะมาก 

แตขอใหเปนหมัดเด็ด แคไมก่ีเร� องก็จะทําให

สมาชิกท่ียกมือไมกลาปฏิเสธ” นพ.ชลน�านกลาว

เม� อถามถึงความม่ันใจของฝายคานท่ี

ตองใชเสียงลมรัฐบาลเกิน 238 เสียง นพ.ชลน�าน

กลาววา มติไมไววางใจรัฐบาลตองเกินก่ึงหน่ึง

คือ 238 เสียง เม� อดูจากสถานการณและ

ทาทีของพรรครวมรัฐบาลแลว ทาทีของพรรค 

พปชร.ท่ีแตกแยกออกไป เปนไปไดสูงท่ีเราจะ

มีโอกาส สมมติวาทุกฝายเห็นวาตองใชกลไก

สภาท่ีจะยุติกลไกการบริหารราชการแผนดิน

ของ พล.อ.ประยุทธและรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

ซ่ึง พล.อ.ประยุทธตองเปนคนแรกท่ีถูกอภิปราย

ไมไววางใจ สวนรัฐมนตรีทานอ� นจะวากันอีก

ที โดยจะย� นไมไววางใจเปนรายบุคคล และ

เม� อดูจากสถานการณท้ังราคานํ้ามันแพง โควิด

ระบาด จะทําใหประชาชนถึงจุดเดือดและอาจ

ระเบิด และมีผลกดดันพรรครวมรัฐบาล พรรค

ท่ีแยกออกมาหรือพรรคเล็ก อาจชวยเทเสียงให

พรรครวมฝายคานซ่ึงมีอยู 208 เสียง ขาดอีก 

31 เสียง ซ่ึงไมยาก

วันเดียวกัน ท่ีทําการพรรคเศรษฐกิจไทย 

อาคารยูทาวเวอร ศรีนครินทร ไดมีการประชุม 

ส.ส.พรรคเพ� อกําหนดการประชุมใหญสามัญประจํา

ป 2565 โดย พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

สมาชิกพรรครวมดวย ท้ังน้ี ไดมีกําหนดวาระการ

ประชุมใหญ โดยจะแกไขขอบังคับพรรค เลือกคณะ

กรรมการบริหารพรรคจํานวน 26 คน เลือกต้ังคณะ

กรรมการสรรหาผูสมัคร ส.ส. และเปดโลโกพรรค 

ขณะท่ีตําแหน�งสําคัญยังเปนไปตามท่ีมีกระแส

ขาว โดย พล.อ.วิชญจะมาเปนหัวหนาพรรค สวน

เลขาธิการพรรคเปน ร.อ.ธรรมนัส 

นายบุญสิงหกลาววา พรรคจะจัดประชุม

ใหญในวันศุกรท่ี 18 มี.ค.น้ี. 

เชียงใหม • วันที่ 8 มี.ค.65 ผูส� อ

ขาวรายงานวา เม� อคืนวันที่  7 มี.ค. 

เวลาประมาณ 21.00 น. ตํารวจ

ภูธรแมปง อําเภอเมืองเชียงใหม 

รับแจงเหตุพบซากเด็กทารกถูกแช

แข็งอยูภายในตูเย็นบานเลขที่ 7 

ถ.สันนาลุง ซ.2 ต.วัดเกต อ.เมือง

เชียงใหม จึงประสานกูภัยเขา

ตรวจสอบ เบื้องตนพบตูแชแบบ

ฝาบนเสียบปลั๊กไฟใชงานอยู เม� อ

เปดออกพบซากศพทารกถูกหอ

หุมดวยผาออมแชแข็งอยูภายใน 

กลิ่นเหม็นรุนแรง สภาพเหลือแต

โครงกระดูก บริเวณศีรษะกระดูก

แตกหลายจุด และมีเสนผมติดอยู

เปนบางสวน แตไมทราบเพศและ

อายุ คาดเสียชีวิตมาแลวไมต่ํากวา 

1 ป นอกจากนี้ขางๆ ศพยังพบของ

เลนเด็กสภาพเกาอีก 3-4 ชิ้นวาง

ไวดวย

เจาของบานเผยวา บาน

หลังนี้ ใหญาติมาอาศัยอยูเพราะ

ตนไปทํางานอยูที่ตางประเทศ และ

เพิ่งกลับมาเมืองไทยไดประมาณ 

2 สัปดาห สวนญาติที่เคยมาอาศัย

ไดขนของยายออกไปแลว และ

ระหวางที่เตรียมใหชางมาปรับปรุง

บาน ตนไดเขามาตรวจสอบและ

พบตูแชเสียบปลั๊กทิ้งไวและล็อก

กุญแจ จึงงัดออกและเปดดูก็ตอง

ตกใจเพราะพบซากศพดังกลาว ซึ่ง

คาดวาถูกแชเอาไวมากกวา 1 ป จึง

แจงตํารวจใหมาตรวจสอบ

เบื้องตนตํารวจไดเก็บรวบ 

รวมหลักฐานในจุดที่พบศพ และ

เตรียมติดตามตัวคนที่เคยพักอาศัย

บานหลังนี้มาสอบสวนหาขอเท็จ

จริง พรอมทั้งไดนําซากศพทารก

ดังกลาวสงไปที่แผนกนิติเวช โรง

พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตาย 

รวมทั้งตรวจดีเอ็นเอเพื่อเปรียบ

เทียบระบุเพศและพอแม ตลอด

จนเรงสืบสวนสอบสวนวาเปนการ

ฆาตกรรมอําพรางหรือไมอยางไร 

เพ� อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป.

เจาของบานช็อก

กลับทํางานตปท.

พบศพเด็กแชแข็งภูเก็ต • จับกุมชาวเมียนมาหลบ

หนีเขาเมือง 14 คน ซุกในปา

โกงกางอุทยานหมูเกาะระนอง 

รอคนมารับไปมาเลเซีย  จายคา

นายหนาคนละ 6 พันริงกิต

เมื่ อวันที่  8  มี .ค .65 

ศรชล.ภาค 3 เปดเผยวา ไดรับ

รายงานวา เวลา 11.00 น. หน�วย

เฉพาะกิจสกัดกั้นผูอพยพหลบ

หนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย

จากสถานการณ โควิด  (นก.สอค.

ศรชล.ภาค 3) โดย น.อ.เพชร

รัตน เทียนจันทร ผบ.นก.สอค. 

ศรชล.ภาค 3 มอบหมายให 

น.อ.ณัฏฐ จรัลกุล เสธ.นก.สอค. 

ศรชล.ภาค 3 บูรณาการรวมกับ 

ศปชล.ทม. สสจ.ระนอง และหน�วย

มั่นคงในจังหวัดระนอง หลังรับ

แจงจากเจาหนาที่อุทยานหมูเกาะ

ระนอง ต.หงาว อ.เมือง ระนอง วา

พบกลุมบุคคลตองสงสัยคาดวาเปน

ชาวเมียนมา บริเวณปาโกงกางใกล

อุทยานฯ ในการนี้ นก.สอค.และ

หน�วยงานความมั่นคงไดประสาน

จับเมียนมาหนีเขาเมืองซุกปาโกงกาง

กรุงเทพฯ • แพทยรามาฯ ศิริราช 

เตือนสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงเกิด 

“ลองโควิด” (Long-Covid) สํารวจ

พบหลังปวยโควิด 3 เดือน เปน

ลองโควิดถึง 16.1% 

เม� อวันที่ 8 มีนาคม 2565 

ดร.พญ.เริงฤดี  ปธานวนิช อาจารย

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะ

แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เปดเผยงานวิจัยที่ศึกษาปจจัย

สําคัญที่เพิ่มความเสี่ยงของอาการ 

“ลองโควิด” (Long-Covid) หรือ

อาการที่ยังคงหลงเหลือหลังจาก

ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบวาการ

สูบบุหรี่เปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญ 

โดยงานวิจัยชิ้นแรกทําการศึกษา

ที่ประเทศบังกลาเทศ ตีพิมพ ใน

วารสาร BMJ Global Health 

เม� อเดือนธันวาคมที่ผานมา โดย

ทําการสํารวจผูปวยโควิด-19  

จํานวน 14,392 ราย เพ� อศึกษา

ติดตามอาการลองโควิดและ

หาความสัมพันธระหวางปจจัย

เสี่ยงที่เกี่ยวของ พบวาในระยะ

เวลา 3 เดือนหลังติดเชื้อ มีจํานวน

ผูปวยที่มีอาการเขาไดกับอาการ

ลองโควิด 16.1%  

“อาการลองโควิดที่พบ 

ไดแก ออนเพลีย ปวดเม� อย  หายใจ

ลําบาก ไอ จมูกไมไดกลิ่น เบ� อ

อาหาร ปวดศีรษะ และแน�น

หนาอก ซึ่งปจจัยเสี่ยงที่มีความ

สัมพันธกับการเกิดอาการลอง

โควิด คือ เพศหญิง อายุนอย อาศัย

ในชนบท ภาวะทุพพลภาพ และ

สูบบุหรี่ ผลการศึกษานี้สอดคลอง

กับงานวิจัยของประเทศอิตาลี ซึ่ง

ผลสํารวจพบวา เพศหญิงและ

การสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญ

ของภาวะลองโควิด” ดร.พญ.เริง

ฤดีกลาว  

รศ.นพ.นิธิพัฒน  เจียรกุล 

หัวหนาสาขาวิชาโรคระบบการ

หายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุร 

ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล และนายกสมาคม

อุรเวชชแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภกลาววา ภาวะ

ลองโควิดเปนสิ่งที่ทั่วโลกกําลังวิตก 

และกําลังมีการศึกษาติดตามเร� อง

นี้อยางใกลชิด ในประเทศไทยมี

การรายงานผูปวยที่เปนลองโควิด

ออกเปนขาวอยูบอยครั้ง มีทั้งที่มี

อาการเล็กนอยจนถึงอาการรุนแรง

จนเสียชีวิต งานวิจัยสองชิ้นนี้เปน

งานแรกๆ ที่พบวา การสูบบุหรี่เปน

ปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่งของอาการ

ลองโควิด แตก็ไมใชเร� องที่น�า

แปลกใจ เพราะกอนหนานี้มีงาน

วิจัยออกมาจํานวนมากที่ชี้ชัดวา 

คนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะปวย

หนักหรือเสียชีวิตหากติดโควิด-19 

มากกวาคนที่ไมสูบบุหรี่  

“คนที่ปวยรุนแรงจากโค

วิด-19 ถือเปนกลุมเสี่ยงที่จะเกิด

ภาวะลองโควิดอยูแลว จึงอยาก

เตือนผูที่สูบบุหรี่ใหใช โอกาสนี้ใน

การเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งคนที่ไมได

สูบบุหรี่และบุหรี่ ไฟฟาไมควรไป

เริ่มสูบ เพราะสิ่งเหลานี้เปนการ

เพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บปวยให

ตัวเอง โดยเฉพาะในสถานการณ

ระบาดของโควิด-19 ที่กําลังกลับ

มาระบาดอีกครั้ง” นายกสมาคม

อุรุเวชชแหงประเทศไทยกลาว.

สูบบุหรี่เสี่ยงเกิด‘ลองโควิด’

กองกําลังเขาตรวจสอบ

พบชายสัญชาติ เมียนมา

จํานวน 14 คน (มีเด็กอายุต่ํากวา 

15 ป จํานวน 3 คน) จากการ

ซักถามทราบวาทั้งหมดเปนชาว

เมียนมา (ฮินดู) เดินทางมาจาก

เมืองยางกุง อิรวดี และเมาะ

ลําไย ประเทศเมียนมา โดยมี

นายหนาชาวเมียนมารวบรวม

กลุมบุคคลเดินทางมาพักรอที่

เมืองเกาะสอง ประเทศเมียนมา

เม� อ 10 วันที่ผานมา และได

เดินทางโดยเรือหางยาวของชาว

เมียนมาในเวลากลางคืน มาสงยัง

บริเวณปาโกงกางใกลอุทยานหมู

เกาะระนองในคืนวันที่ 6 มี.ค.65 เพ� อ

รอนายหนาฝงประเทศไทยมารับ 

และนําสงไปยังประเทศมาเลเซีย 

โดยตองเสียคาใชจายผานนายหนา

ประมาณคนละ 6,000 ริงกิต หรือ

ประมาณ 48,000 บาท 

หน�วยงานความมั่นคง

ไดสอบสวนเบื้องตน พรอมทั้ง

ดําเนินการปองกันการแพรระบาด

ของเชื้อโควิด โดยการตรวจหา

เชื้อกอนนําสงไปยังสถานกักตัว 

(LQ) กองรอย ตชด.415 ต.บาง

นอน อ.เมืองระนอง จํานวน 

14 วัน และเม� อครบกําหนดการ

กักตัวจะนําสงตรวจคนเขาเมือง

ระนอง เพ� อดําเนินการตามกฎ 

หมายตอไป.



ยูเครนหนีตาย

เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วมากกว่า 2 ล้าน

คนนับตั้งแต่กองทัพรัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

“วันนี้ผู้ลี้ภัยหลั่งไหลออกจากยูเครนถึง 

2 ล้านคนแล้ว” ฟิลิปโป กรานดี ข้าหลวงใหญ่

ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยผ่านทวิต

เตอร์เมื่อวันอังคาร โดยข้อมูลจากยูเอ็นเอชซี

อาร์ระบุจำานวนไว้ที่ 2,011,312 คน โดยราว

ครึ่งหนึ่งลี้ภัยเข้าประเทศโปแลนด์ 

รัสเซียประกาศจัดต้ังระเบียงมนุษยธรรม

เปิดเส้นทางให้อพยพออกจากหลายเมืองเมื่อ

วันจันทร์ แต่รัฐบาลยูเครนไม่ตอบสนอง โดย

กล่าวหาว่าเป็นการสร้างภาพประชาสัมพันธ์ 

เพราะหลายเส้นทางเป็นการพาไปสู่เบลารุส 

หรือรัสเซีย 

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของ

ยูเครนกล่าวหารัสเซียด้วยว่า ไม่ปฏิบัติตามข้อ

ตกลงเส้นทางลี้ภัยก่อนหน้านี้ และยังพยายาม

ขัดขวางการอพยพด้วยการวางทุ่นระเบิดไว้

ตามถนน ทหารรสัเซยียงัทำาลายรถบสัทีเ่ตรยีม

ไว้สำาหรับอพยพพลเรือน

กระทรวงกลาโหมรัสเซียเสนอเปิด

ระเบียงมนุษยธรรมอีกครั้งช่วงเช้าวันอังคาร 

และขีดเส้นตายให้ยูเครนอนุมัติ โดยเปิดเส้น

ทางออกจากกรุงเคียฟ, มาริอูโปล, คาร์คิฟ 

และซูมี ซึ่งล้วนเป็นเมืองที่ โดนรัสเซียถล่ม

อย่างหนัก  

ที่เมืองซูมี ใกล้ชายแดนรัสเซียและอยู่

ห่างจากเคียฟทางตะวันออก 350 กม. ดมิตรี 

ลนูนิ รกัษาการผูว้า่การแควน้โปลตาวาเผยเมื่อ

เชา้วนัองัคารวา่ เริม่มกีารอพยพออกจากเมอืง

นี้ รถบัสหลายสิบคันออกเดินทางไปยังเมือง

ลอควิตเซีย ที่อยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 

150 กม. เจา้หนา้ทีก่ลา่วกนัวา่ ระเบยีงนีเ้ตรยีม

ไว้อพยพพลเรือน ที่รวมถึงชาวจีน, อินเดีย 

และชาวต่างชาติอื่นๆ 

การอพยพจากเมืองซูมีเกิดขึ้นหลังจาก

รัสเซียโจมตีทางอากาศเมื่อวันจันทร์ ทำาให้มี

คนเสียชีวิต 21 คน รวมถึงเด็ก 2 คน 

ยูเอ็นเอชซีอาร์เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า 

ข้อมูลถึงวันที่ 6 มีนาคม มีพลเรือนเสียชีวิต

แล้วอย่างน้อย 406 คน ในจำานวนนี้เป็นเด็ก 

27 คน แต่เชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงสูงกว่านี้มาก

กองทัพยูเครนกล่าวเมื่อวันอังคารว่า 

รัสเซียกำาลังเพิ่มจำานวนทหารและยุทโธปกรณ์

รอบพืน้ทีสู่ร้บหลกัๆ เพื่อพยายามโอบลอ้มเมอืง

หลวง โดยทหารยเูครนสามารถขบัไลก่ารโจมตี

ของรัสเซียที่เมืองอีเซียมในแคว้นคาร์คิฟได้ 

และกำาลังพยายามต้านทานการรุกของรัสเซีย

ทางตะวันออกและทางใต้ ในความพยายาม

โอบล้อมกรุงเคียฟ

ฝ่ายโฆษกกองทัพรัสเซียคุยว่าทหาร

สามารถทำาลายสนามบินทหารที่เมืองจิโต

เมียร์ และกองกำาลังกบฏแบ่งแยกดินแดนใน

แคว้นลูกานสค์และโดเนตสค์ก็กำาลังรุกคืบ

หน้าเช่นกัน 

ประธานาธิบดีเซเลนสกีถ่ายทอดวิดีโอ

ลา่สดุผา่นเทเลแกรมเมื่อวนัอาทติย ์ตำาหนโิลก

ตะวนัตกวา่ไมร่กัษาสญัญาทีจ่ะปกปอ้งประเทศ

ของเขา “13 วันเราที่ได้รับยินคำาสัญญา 13 

วันแล้วที่เขาบอกเราว่าจะช่วยทางอากาศ ว่า

จะมีเครื่องบินมา” ผู้นำายูเครนกล่าวตัดพ้อจาก 

กรุงเคียฟ

เซเลนสกีเรียกร้องซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าให้โลก

ตะวันตกบอยคอตสินค้าส่งออกของรัสเซีย โดย

เฉพาะน้ำามัน และขอให้ประกาศเขตห้ามบิน

เหนือยูเครน แต่สมาชิกนาโตยังคงปฏิเสธการ

กำาหนดเขตห้ามบิน ด้วยเกรงว่าจะดึงนาโตเข้า

ร่วมสงครามกับรัสเซียซ่ึงต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์ 

เมื่อวันจันทร์ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ

ยืนยันที่ว่า รัสเซียกำาลังกะเกณฑ์นักรบจาก

ซีเรียมาช่วยสู้รบในยูเครน โดยเจ้าหน้าที่ราย

หนึ่งเปิดเผยด้วยว่า นักรบบางส่วนเข้ามาใน

รัสเซียแล้ว และพร้อมเข้าร่วมการสู้รบใน

ยูเครน แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนมีนักรบถูก

ระดมมาจำานวนเท่าใดแล้ว 

เพนตากอนเชื่อด้วยว่า ขณะนี้ทหาร

รัสเซียเกือบทั้งหมดจากกำาลังพลมากกว่า 

150,000 นายที่เคยวางกำาลังใกล้ชายแดน

ยูเครน ถูกส่งเข้ามาในยูเครนแล้ว

ขณะเดียวกัน มีความหวั่นเกรงเพิ่มขึ้น

ว่าจะเกิดสงครามพลังงานระหว่างรัสเซียกับ

ตะวนัตก หลงัจากรฐับาลสหรฐัพยายามกดดนั

ชาติพันธมิตรหยุดนำาเข้าน้ำามันรัสเซีย เมื่อวัน

จันทร์ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประชุมทาง

วิดีโอกับผู้นำาฝรั่งเศส, เยอรมนี และอังกฤษ 

เพื่อผลกัดนัความคดินี ้รอยเตอรอ์า้งแหลง่ขา่ว

ใกล้ชิดประเด็นนี้ หากจำาเป็น สหรัฐก็พร้อม

จะเดินหน้าห้ามนำาเข้าน้ำามันรัสเซียโดยไม่รอ

ชาติพันธมิตร 

ก่อนหน้านี้ ผู้นำาเยอรมนี, อังกฤษ และ

เนเธอร์แลนด์ คัดค้านการห้ามนำาเข้าน้ำามัน

รัสเซีย โดยชี้ว่าจะทำาให้ความมั่นคงทาง

พลังงานของยุโรปมีความเสี่ยง 

มีรายงานด้วยว่า ผู้แทนรัฐบาลกระ 

ทรวงการต่างประเทศสหรัฐและทำาเนียบ

ขาวเดินทางไปเวเนซุเอลา เพื่อเจรจากับ

ประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร ผู้ที่สหรัฐคว่ำา

บาตรการส่งออกน้ำามันเมื่อปี 2562 นิวยอร์ก

ไทมส์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐไปหารือเกี่ยว

กับการกลับมาซื้อน้ำามันจากเวเนซุเอลาเพื่อ

ทดแทนน้ำามันที่สหรัฐซื้อจากรัสเซีย

ด้านอเล็กซานเดอร์ โนวัก รองนายก

รัฐมนตรีรัสเซีย ขู่เมื่อวันจันทร์ว่า รัสเซียอาจ

หยดุจา่ยกา๊ซผา่นทอ่สง่ในโครงการนอรด์สตรมี 

1 เพื่อตอบโต้การตัดสินใจของเยอรมนีที่ระงับ

โครงการนอร์ดสตรีม 2 เมื่อเดือนที่แล้ว ทั้งนี้ 

ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียคิดเป็น 40% ของ

อุปทานในยุโรป

เขายังเตือนด้วยว่า การห้ามนำาเข้า

น้ำามันรัสเซียจะก่อหายนะ ราคาน้ำามันตลาด

โลกอาจสูงเกิน 2 เท่าจากปัจจุบัน เป็นบาร์เรล

ละ 300 ดอลลาร ์และสหรฐัและพวกพอ้งหา้ม

การนำาเข้าน้ำามันรัสเซีย 

นักวิเคราะห์จากแบงก์ออฟอเมริกัน

กลา่วกนัวา่ หากรสัเซยีถกูตดัการสง่ออกน้ำามนั

ส่วนใหญ่จะทำาให้ผลผลิตน้ำามันลดวันละ 5 

ล้านบาร์เรล และผลักดันให้ราคาน้ำามันสูงถึง 

200 ดอลลาร์/บาร์เรล

เมื่อวันอังคาร ราคาน้ำามันตลาดโลกทำา

สถิติสูงสุดในรอบเกือบ 14 ปี โดยสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าเบรนต์ ณ เวลา 09.23 น.ของ

ไทย อยู่ที่ 124.27 ดอลลาร์

ทีท่ำาเนยีบรฐับาล นายดอน ปรมตัถว์นิยั 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ 

กลา่วภายหลงัการประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 

ว่า ท่าทีและเป้าหมายของไทยคืออยากจะเห็น

ปัญหายุติ เราชัดเจนอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้ยุติ

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะต้องเจรจา ซึ่งมีการ

เจรจากันอยู่ ฉะนั้นอะไรที่เราทำาได้ อะไรที่จะ

ช่วยลดผลกระทบของประเทศไทยเราจะทำา

เป็นอันดับแรก  

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้

รับเชิญจากสหรัฐอเมริกาให้ไปประชุมสุดยอด

พิเศษของสหรัฐอเมริกาและผู้นำาเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในวันที่ 28-29 มี.ค. 

ที่กรุงวอชิงตัน จะไม่มีผลกระทบต่อความ

สัมพันธ์ของไทยกับรัสเซียใช่หรือไม่ นายดอน

กล่าวว่า ไม่ เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมี

ปัญหาเหมือนในปัจจุบัน เราคุยกันในหลักการ

แลว้วา่จะมกีารพดูคยุกนัระหวา่งผูน้ำาสหรฐักบั

ผู้นำาในประเทศอาเซียน และ พล.อ.ประยุทธ์ 

ได้ตอบรับไปเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ต้นแล้ว 

ส่วนการดูแลคนรัสเซียและยูเครนใน

ประเทศไทยนั้น นายดอนกล่าวว่า ต้องช่วย

กันดูแล เพราะคนทั้งสองประเทศได้รับความ

เดือดร้อน เช่น คนรัสเซียจะมีปัญหาเรื่อง

เครดิตการ์ดใช้ไม่ได้ เพราะถูกอายัด ต้องดูแล

ในส่วนนี้.

พ.ค.เลือกตั้ง

นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนการเลือกตั้ง

นายกเมืองพัทยานั้น จะดำาเนินการไปพร้อม

กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่เป็นเรื่อง

ของ กกต. สำาหรับนายกเมืองพัทยา เมื่อ

ประกาศวนัเลอืกตัง้แลว้ นายกเมอืงพทัยาตอ้ง

พ้นจากตำาแหน่งทันทีโดยไม่ต้องลาออก แตก

ต่างจากผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องพ้นจากตำาแหน่ง

ทันที เนื่องจากเป็นกฎหมายคนละฉบับ ซึ่ง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ก็

ถามในประเด็นนี้เหมือนกัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ 

กทม.และเมืองพัทยา ซึ่งครบวาระการดำารง

ตำาแหน่งแล้ว แต่ โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ของ กทม.และเมอืงพทัยา 

ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศคณะ

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิ(คสช.) และ

คำาสั่งหัวหน้า คสช.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวง

มหาดไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้งและ

สำานักงาน กกต. ได้จัดทำาแผนงานการเลือก

ตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ของ

กรงุเทพฯ และเมอืงพทัยาแลว้ ซึง่คาดวา่จะให้

มีการเลือกตั้งในเดือน พ.ค.65 นี้ 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. 

ใหส้มัภาษณว์า่ ขณะนีย้งัไมม่กีารประกาศราช

กิจจานุเบกษาเพื่อกำาหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน

จาก กกต. จึงยังชั่งใจว่า จะลงสมัครรับเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว

ยังไม่ได้คิด แต่ถ้าคิดแล้วมันง่ายนิดเดียว ซึ่ง

กำาลังดูอยู่ว่า สื่อยังรักเราอยู่หรือไม่ ถ้าเกิด

รัก เราก็จะลง ทั้งนี้ อยากรอให้ชัดเจนก่อน 

เพราะตอนนีย้งัไมรู่ว้า่จะเลอืกวนัทีเ่ทา่ไร และ

รับสมัครเมื่อใด

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากตัดสินใจลงสมัคร                                                          

รับเลือกต้ัง จะลงสมัครในนามพรรคใด พล.ต.อ. 

อัศวินกล่าวว่า ตนไม่มีพรรค มีแต่พวก ถ้าสมมติ 

กกต.ประกาศวัน วันน้ันให้มาถามได้เลย ท่ีมีการ

คาดการณ์วันมา ก็เอาให้ชัวร์ๆ ก่อน เกิดฟ้าถล่ม

ดินทลายไม่ได้เลือกต้ัง ส่วนเรื่องจะลงสมัครหรือ

ไม่น้ัน ต้องดูว่าพร้อมหรือไม่ ตอนน้ียังตัดสินใจ

ไม่ได้ กำาลังถามตัวเองว่าพร้อมหรือไม่ อายุไม่

เก่ียว ทีมงานไม่ต้อง เพราะว่าเป็นวันแมนโชว์

อยู่แล้ว ชอบฉายเด่ียว ตนเป็นประเภทเอเชีย 

เล่นเป็นทีมไม่เป็น ชอบเล่นเด่ียว นอกจากน้ี

ต้องดูครอบครัวด้วยว่าอยากให้เล่นการเมืองหรือ

ไม่ เพราะไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ แต่โตมาจาก

การเป็นข้าราชการ 

ที่รัฐสภา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 

ส.ส.ตรงั ในฐานะผูอ้ำานวยการการเลอืกตัง้ซอ่ม 

เขต 1 จ.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

แถลงว่า จากการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 16 

ม.ค.ทีผ่า่นมา ซึง่จะครบกำาหนด 60 วนั ในวนัที ่

16 มี.ค. ที่ กกต.จะต้องประกาศรับรองผลนาย

อสิรพงษ ์มากอำาไพนัน้ สิง่ทีพ่รรคมคีวามกงัวล

และมีข้อสังเกตเรื่องความไม่ชอบมาพากลใน

การดำาเนินการของ กกต. ต่อผลการเลือกตั้ง

ที่ จ.ชุมพร คือ 1.การเลือกตั้งเสร็จสิ้นมาเกือบ 

60 วันแล้ว แต่ กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผล 

อย่างเป็นทางการ และ 2.เราทราบเป็นการ                                                              

ภายในว่าเรื่องร้องเรียนกรณีถ่ายรูปบัตรเลือก                                                                    

ต้ัง เจ้าหน้าท่ีตำารวจส่งฟ้องผู้ต้องหาแล้ว และไม่

ไดก้ลา่วหาผูส้มคัร ส.ส.ของพรรคประชาธปิตัย์

แต่อย่างใด แต่ในส่วนของ กกต.มีเหตุผิดปกติ

เกิดขึ้น

“เท่าที่ทราบ กกต.จังหวัดชุมพรได้มี

การสรุปสำานวนส่งมายัง กกต.กลางครั้งหนึ่ง

แล้ว แต่ไม่มีการชี้ลงไปว่าตัวผู้สมัคร ส.ส.ของ

พรรค ปชป.กระทำาความผิด ไม่พบหลักฐาน

เชื่อมโยงกับผู้สมัครใดๆ แต่เมื่อมีการส่งมายัง 

กกต.ส่วนกลาง ปรากฏว่ามีการขอให้ กกต.

ประจำา จ.ชุมพรสรุปสำานวนไปใหม่ และให้มี

ความเหน็ดว้ย โดยตัง้ธงวา่จะตอ้งให้ใบเหลอืง

แก่ผู้สมัครของ ปชป. เรากำาลังสงสัยว่ามีการ

ตั้งธงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอำานาจเข้าที่ ไป

แทรกแซงกระบวนการทำางานของ กกต.หรือ

ไม่ เนื่องจากที่มีข่าวว่าให้สรุปสำานวนอีกครั้ง

หนึ่งนั้น ส่อถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพราะ 

กกต.เคยเรียกตัวผู้สมัคร ส.ส.ไปสอบแล้วก็ไม่

พบความเชื่อมโยงใดๆ กับการกระทำาความผิด

ทีม่กีารรอ้งเรยีน และขอให ้กกต.ดำาเนนิการอยู่

ภายใตก้รอบของกฎหมายและพยานหลกัฐานที่

ถูกต้อง” นายสาทิตย์กล่าว

นายสาทิตย์กล่าวอีกว่า 1-2 วันนี้ กกต.

กำาลงัจะมกีารประชมุกนัเพื่อสรปุสำานวน จงึขอ

ให้ กกต.ดำาเนินการอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

และพยานหลักฐาน หากมีผลใดๆ ออกมาใน

การทำางานของ กกต.ที่ผิดปกติ ฝ่ายกฎหมาย

ของผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จ.ชุมพร และฝ่าย

กฎหมายของพรรคประชาธปิตัย ์จะตดิตามการ

ทำางานของ กกต. หากมชีอ่งทางทีจ่ะดำาเนนิการ

ใดๆ ที่ผิดไปจากกรอบของกฎหมาย พรรคอาจ

จะพิจารณาฟ้องร้อง กกต.ต่อไป

เมื่อถามว่า ที่ระบุว่า กกต.มีการตั้ง

ธงเป็นการเตรียมให้ ใบเหลืองกับผู้สมัคร 

ส.ส.พรรค ปชป. หากเป็นเช่นนั้นพรรคจะ

ดำาเนินการอย่างไร นายสาทิตย์กล่าวว่า ถ้าทำา

จรงิ ตามกฎหมายเราไมส่ามารถอทุธรณ์ได ้ดงั

นัน้เมื่ออทุธรณ์ไม่ไดก้ต็อ้งไปตามกระบวนการ 

แต่เรื่องของการฟ้อง กกต.ว่าปฏิบัติหน้าที่โดย

ชอบหรือไม่ ยังมีความจำาเป็นที่จะต้องดำาเนิน

การ เพราะกรณีเช่นนี้เคยเกิดตัวอย่างมาแล้ว 

ในกรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรอง

หัวหน้าพรรค ปชป. เคยฟ้องไว้ที่ จ.พัทลุง 

และในทีส่ดุศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองก็มีการประทับฟ้องไว้

ด้วย ทั้งนี้ มั่นใจว่าหาก กกต.ให้ใบเหลืองกับ

ผู้สมัคร ปชป. ก็ถือว่ามีความผิดปกติแน่นอน 

เพราะในการสอบทั้งเจ้าหน้าที่ตำารวจและ 

กกต.จังหวัดชุมพร ไม่มีหลักฐานเกี่ยวโยงใดๆ 

เพราะผู้สมัครของพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร

เลย เพราะในวันที่เกิดเหตุผู้สมัครของพรรค

ก็ยังได้ ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้

เกี่ยวข้อง” 

ถามอีกว่า หากจะต้องมีการเลือกตั้ง

ซ่อมอีกครั้ง พรรคจะดำาเนินการอย่างไร นาย

สาทิตย์กล่าวว่า ต้องดูผลออกมาก่อน ไม่ว่าผล

จะออกมาอย่างไร พรรคก็พร้อมอยู่แล้ว และ

มั่นใจว่าชาวชุมพรยังให้ โอกาสและความเป็น

พรรคกับนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร 

พรรคประชาธิปัตย์อยู่ ซึ่งจะเห็นว่าการเลือก

ตั้งที่ผ่านมาคะแนนห่างกันมาก ทั้งๆ ที่มีการ

ใช้อำานาจรัฐเต็มรูปแบบ ยิ่งผลการพิจารณา

ของ กกต.ออกมา และส่อถึงความผิดปกติ ก็

ยิ่งไม่มีความเป็นธรรมมากขึ้น แปลกนะ อัน

นี้พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

วันเดียวกัน คณะกรรมการการเลือก

ตั้งได้มีการประชุมพิจารณาสำานวนเรื่องร้อง

เรียนกรณีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 

1 โดยที่ประชุมเห็นว่ายังมีความไม่ชัดเจนใน

สำานวนการสอบสวนกรณีพบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ใช้ โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนน

เลือกตั้งจำานวน 6 ราย และเมื่อนำาโทรศัพท์

มอืถอืไปตรวจสอบพบวา่มกีารโอนเงนิ โดยอา้ง

ว่าเป็นการจ่ายเงินซื้อเสียง จึงให้สำานักงานไป

ดำาเนนิการสอบสวนเพิม่เตมิ กอ่นทีจ่ะมาเสนอ

ต่อ กกต.อีกครั้ง 

อยา่งไรกต็าม การสอบสวนดงักลา่วหาก

ไม่แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า คาดว่า กกต.

จะตอ้งประกาศรบัรองนายอสิรพงษ ์มากอำาไพ 

ไปกอ่น เนื่องจากในวนัที ่17 ม.ีค. จะครบกรอบ

ระยะเวลา 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งที่กฎหมาย

กำาหนดให้ กกต.ประกาศต้องประกาศรับรอง

ผล โดยหลังจากนั้นหาก กกต.สอบสวนแล้ว

พบว่าการกระทำาดังกล่าวมีผลให้การเลือกตั้ง

ไมส่จุรติและเทีย่งธรรม หรอืนายอสิรพงษ ์รูเ้หน็

เกีย่วขอ้งสนบัสนนุไดร้บัประโยชนจ์ากการกระ

ทำาดังกล่าว ก็จะมีมติยื่นคำาร้องต่อศาลฎีกาขอ

ให้สั่งเลือกตั้งใหม่ หรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร

และสิทธิเลือกตั้งนายอิสรพงษ์ได้.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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